

บทที่ 4

การคัดเลือกข่าวโอลิมปิก

(การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 28 หรือ "เอเธนส์เกมส์")

(ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 29 สิงหาคม พ.ศ.2547)

เมื่อผู้วิจัยเริ่มเข้าสู่สนามวิจัย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงเอเธนส์ ครั้งที่ 28 ประเทศกรีซ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดกีฬาครั้งนี้ร่วมกับ ช่อง 5, 7, 11 ทางฝ่ายข่าวไอทีวีได้ยกทีมข่าวไป 4 ทีม เพื่อรายงานสดผลการแข่งขันผ่านดาวเทียมจากกรุงเอเธนส์มายังประเทศไทยเพื่อรับทราบผลการแข่งขันความพร้อมของนักกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขันในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกข่าวในกรณีศึกษา การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยเรียบเรียงการนำเสนอตามเวลาที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ทั้งหมด และนำมาจัดเรียงลำดับกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการตัดสินใจกระบวนการคัดเลือกข่าวได้ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 03.00 น. เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ขณะที่วันนี้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เริ่มเข้ามาทำงานในเวลาประมาณ 08.00 น

- เวลาประมาณ 09.29 น. ทีมข่าวที่ติดตามการคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัด สระแก้ว ได้ติดต่อประสานกับโปรดิวซ์เซอร์ข่าว(คุณสสินา) เพื่อจองเวลาในการออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. ในประเด็น ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัด สระแก้ว และ บรรณาธิการข่าวได้แจ้งให้คุณฐิติภูมิ ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรอยู่ ณ ขณะนั้น เขียนข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณพรเลิศ) จะนำมาออกในข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว)

- เวลาประมาณ 09.35 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ คุณจีระชิตา ได้แปลข่าวเรื่อง พายุถล่มสหรัฐ (พายุเฮอริเคน ชาร์ลีย์ พัดเข้าฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐ หลังสร้างความเสียหายหนัก จน

ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน ที่ประเทศคิวบา) ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวประจำวัน ได้เลือกนำข่าว ทั้ง 3 ข่าว ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้นออกอากาศ ขณะที่ที่วันนี้ไม่มีการประชุมข่าวอย่างเป็นทางการเนื่อง เป็นจากวันหยุดสุดสัปดาห์ บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เดินเข้าไปถามผู้สื่อข่าวแต่ละสายข่าวที่ เข้าอยู่ ณ ขณะนั้นว่าวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรบ้างที่จะนำมาเสนอในช่วงของข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.00 น. และบรรณาธิการข่าวได้รวบรวมประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะนำมาเสนอดัง ตารางวันดาวนข่าว¹ ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงวันดาวนข่าวภาคเที่ยง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้น่าสนใจ
1	สด.ทัวร์นกขมิ้น	ข่าวนี้เป็นกรติดตามกิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลที่มีความสด(Timeliness)ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2	ปัญหาน้ำมันแพง	ข่าวนี้มีผลกระทบที่โดดเด่น(Consequence)
3	เผ่าระวังหวัดนก	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
4	น้ำท่วมอีสาน	ข่าวนี้มีผลกระทบที่โดดเด่น(Consequence)
5	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
6	เลือกตั้งผู้ว่ากทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
7	มท.2 ตรวจฉับ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
8	รายงาน..อาชีวะสร้างอาชีพ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
9	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	รอบโลก	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
11	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

¹ ดูรายละเอียดเนื้อหาของข่าวได้ในภาคผนวก

12	พยากरण์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
13	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าข่าวทุกข่าวที่ทุกโต๊ะนำมาเสนอได้รับการคัดเลือกออกอากาศข่าวทั้งหมด เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้ไม่ค่อยมีข่าวนำมาเสนอ เนื่องจากหน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชนปิดทำการเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักข่าวสายอื่นๆหาข่าวได้น้อย ในลักษณะเช่นนี้ข่าวภูมิภาคจะมีความสำคัญขึ้นมาในสายตาของบรรณาธิการข่าวประจำวันที่ต้องการหาข่าวมาเติมไม่ให้ข่าวหลวม ข่าวภูมิภาคก็จะใช้เวลาในการออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับวันธรรมดาที่มีข่าวมาก จากลักษณะการตัดสินใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณพรเลิศ) ไม่มีข่าวให้เลือกมากนักเนื่องจากเป็นวันหยุดสัปดาห์ ทำให้ต้องนำเสนอข่าวทั้งหมด รวมทั้งยังนำข่าวที่ผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะที่ได้ทำเก็บเอาเป็นสื่อบริษัทมาออกอากาศในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งจากการตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ แบบ disjointed incremental ที่จะพยายามเลือกข่าวที่มีอยู่ในมือ ณ ขณะนั้น และ นำเอาข่าวที่ได้สั่งไว้ก่อนหน้า นำกลับออกมานำเสนออีกครั้งโดยเปลี่ยนแปลงการนำเสนอจากข่าวอ่านมาเป็นข่าวสื่อบริษัทนำเสนอ

ในส่วนของข่าวต่างประเทศได้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้คัดเลือกข่าว ดังต่อไปนี้

- สถานการณ์อิรัก (ผู้นำนักรบเมตีห์คว่ำบาตรการเจรจาหยุดยิงพร้อมกับประกาศว่าจะสู้กับทหารอเมริกันโดยไม่ยอมถอยออกจากเมืองนาจัฟแม้แต่ก้าวเดียว)
- รอบโลก (ตัวประกันชาวอังกฤษที่ถูกจับได้รับการปล่อยตัวแล้ว)

ในส่วนของข่าวกีฬาเป็นการนำเสนอพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (เจ้าภาพกรีซ ได้จัดพิธีเปิดโดยจำลองพื้นสนามโอลิมปิก สเตเดียม ให้เป็นท้องทะเล อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ล้อมรอบเกาะต่างมากกว่า 1,500 เกาะ และ เน้นให้เห็นถึงบรรดาเทพเจ้าในนิยายกรีซ และขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทย จาก 202 ประเทศเรียงตามตัวอักษรในภาษาโรมัน โดยนักกีฬาไทยเดินเข้าอันดับที่ 184 โดยภราดร ศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสมือ 16 ของโลก เป็นคนถือธงชาติไทย และ ปิดท้ายขบวนด้วยนักกีฬาจากประเทศเจ้าภาพ)

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น.
- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.45 น. จบข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวได้เขียนรายการออกอากาศ เนื่องจากวันนี้ข่าวต่างประเทศทำเกินเวลา 2.30 นาที และ ในส่วนของช่วงข่าวเที่ยงวัยทีน ความยาวเวลา 6.30 น. ทำให้บรรณาธิการข่าวต้องตัดสินใจยกข่าว 3 เรื่อง ได้แก่ รายงาน...อาชีวะสร้างอาชีพ, ข่าวมท. 2 ตรวจจับ และข่าวพยากรณ์อากาศ ซึ่ง ข่าวที่ 2 ที่ยกเป็นข่าวของโต๊ะบรรณาธิการข่าวประจำวันเอง(บรรณาธิการข่าวประจำวันทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมด้วย) เพื่อความสะดวกรวดเร็วของตัวบรรณาธิการข่าวเอง ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวต้องยกข่าวเนื่องวันนี้ในเวลา 14.00 – 18.00 น. ทางสถานีฯจะต้องทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ส่งผลให้ในช่วงบ่ายของวันนี้ไม่มีการคัดเลือกข่าวมาออกอากาศ

- เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

- เวลาประมาณ 14.30 น. มีการวางแผนในการนำเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยบรรณาธิการบริหาร(คุณฉัตรชัย)ให้อำนาจบรรณาธิการประจำวัน(พรเลิศ)สามารถแทรกตัดเข้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาในช่วงดึกได้ทันทีที่มีนักกีฬาไทยมีความหวังที่จะได้ชิงเหรียญรางวัลโดยให้ทางโต๊ะข่าวกีฬาประสานกับบรรณาธิการข่าวประจำวันทันทีที่นักกีฬาของไทยมีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัล ก่อนจะถึงเวลานั้นมีการประสานงานไปทางแผนกควบคุมการออกอากาศ (Mater Control Room : MCR) เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับคำสั่งและพร้อมปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางเอาไว้ และ บรรณาธิการข่าวประจำวันรวบรวมข่าวจากผู้สื่อข่าวที่เข้าเวรอยู่ใน ขณะนั้น ดังตารางด้านล่างนี้² ข่าวต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงรันทานข่าวภาคค่ำ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นคอลัมภ์ประจำที่มีโฆษณาต่อท้ายข่าว
3	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
4	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

² ดูรายละเอียดเนื้อหาของข่าวได้ในภาคผนวก

5	ไอทีวีไฮไลต์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
6	หมอบระเวศติงรัฐบาล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	ปิดฉากทัวร์นกขมิ้น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
8	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
9	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
10	เด็ก ป.3 เช็กส์หมู่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	รายงาน..อาชีวะสร้างอาชีพ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	น้ำมันแพง	ข่าวนี้มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม(Consequence)และเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
13	คืบหน้าโรงปูนระเบิด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	อื้อประมุข	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
15	ส่งกลับห้วยไซ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
16	แท็กซี่ชิงทรัพย์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
17	ภัยวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
18	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
19	สมาร์ทไลฟ์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว(วันเสาร์)
	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

1	เจรจาหยุดยิง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	อินเดียแขวนคอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
3	เฮอริเคนสหรัฐ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
4	รอบโลกวันนี้	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าวและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	ข่าวภาค..ข่าว	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
*	ข่าวกีฬา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะข่าวทยอยส่งข่าวของตัวเองให้รีไรเตอร์ตรวจสอบ พร้อมทั้งนำบทข่าวและภาพไปส่งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อทำการตัดภาพข่าวออกอากาศข่าวต่อไป

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าว

- เวลา 19.30 น. จบข่าวภาคค่ำ โดยที่บรรณาธิการข่าวประจำวันได้ทำการยกข่าวไป 2 ข่าวได้แก่ ข่าวเรื่อง รอบเมืองไทย และ ข่าวเรื่อง แท็กซี่ชิงทรัพย์ ของโต๊ะข่าวภูมิภาค และ บรรณาธิการข่าวได้แจ้งให้กับทางโต๊ะข่าวภูมิภาคว่าจะนำข่าวทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นออกอากาศให้ช่วงของข่าวภาคดึกเวลา 01.00 น.

- เวลา 20.00 น. ออกอากาศข่าวพระราชสำนัก ซึ่งไม่การคัดเลือกข่าว บรรณาธิการข่าวจำเป็นต้องปล่อยข่าวพระราชสำนักออกทั้งหมด เพื่อเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนวงศ์ ตามทำเนียบปฏิบัติที่ทำกันมา

- เวลาประมาณ 22.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(พระเสด็จ) ได้ทำการเลือกข่าว เพื่อนำมาออกอากาศในข่าวภาคดึก รัตนดาว์ข่าวภาคดึก³ ต่อไปนี้

ตารางที่ 3 แสดงรัตนดาว์ข่าวภาคดึก วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่องความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
2	หมอบริเวณตึกรัฐบาล(สค.)	ข่าวนี้คนที่ให้ข่าวมีชื่อเสียง (Prominence)
3	เสวนาผู้ว่าฯการเมือง(กม.)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) (ยกจากท่อม)
5	ยิงคนสนิทกำนันเมืองชล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของคนที่ถูกยิง (Prominence)
6	เด็กป.3เช็กส์หมู *	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
7	แท็กซี่ชิงทรัพย์ **	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	ภัยวันนี้ *	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ข่าวต่างประเทศ// หยุดยิงล้มเหลว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	ข่าวต่างประเทศ// สันตปะปาในฝรั่งเศส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

³ ดูรายละเอียดเนื้อหาของข่าวได้ในภาคผนวก

11	ข่าวต่างประเทศ// ปิดตาทำนรก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)
12	กีฬา// บอลพรีเมียร์ลีก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest) และความสดของข้อมูล (Timeliness)
13	กีฬา//สรุปข่าวโอลิมปิก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
14	เอนเตอร์เทนเมนต์ที่รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

ในเวลาประมาณ 24.00 บรรณาธิการข่าวได้แจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวประสานกับผู้อำนวยการฝ่ายรายการได้สั่งให้แทรกการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากได้รับการประสานจากโต๊ะข่าวกีฬาว่านักกีฬาของไทย คือ อารีย์ วิรัฐถาวร นักกีฬายกน้ำหนักหญิงในรุ่น 43 กิโลกรัม มีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัลเงิน โดยใช้เวลาในการออกอากาศแทรกประมาณ 34 นาที (เวลา 00.00 – 00.34) ซึ่ง ผลการแข่งขัน นักกีฬาของไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดง หลังจากนั้นทางสถานีได้เข้าสู่รายการปกติ และจากการที่มีการแทรกการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวัน มีการปรับแผนการในการออกอากาศข่าวภาคดึกโดยลดเวลาในการออกอากาศข่าวลงเพื่อรักษาเวลาของสถานีในช่วงข่าวภาคดึกและในช่วงการนำเสนอข่าวภาคดึก บรรณาธิการข่าวภาคดึกได้ให้เจ้าหน้าที่ในการนำเสนอข่าวกีฬา

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2547 วันนี้บรรณาธิการข่าวประจำวันเริ่มงานในเวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งบรรณาธิการข่าวได้สั่งให้ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวกีฬานำเสนอข่าวผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงเกาะติดข่าวเวลา 10.00 น. เนื่องจากเมื่อวานนี้มีนักกีฬาของไทยของทำการแข่งขันและมีความในการลุ้นในการคว้าเหรียญ

- เวลาประมาณ 09.20 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาคคุณศจี ได้นำเสนอข่าวเรื่อง เผาโรงเรียนได้ (โรงเรียนในจังหวัดในจังหวัดนราธิวาส ถูกเฝ้าเสียหาย 1 หลัง เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์)

- เวลาประมาณ 09.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนุกูล)ได้เพิ่มเวลาให้กับข่าวกีฬาเพราะวันนี้โต๊ะข่าวกีฬาได้แจ้งในที่ประชุมข่าวช่วงเช้าว่าวันนี้ว่า มีนักกีฬาของไทยได้แก่อุดมพร พลศักดิ์ นักยกน้ำหนักหญิงมีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา โดยในที่ประชุมข่าวช่วงเช้า(บรรณาธิการข่าวประจำวัน)ได้สั่งให้โต๊ะข่าวกีฬาไปรายงานข่าวนอกสถานที่ คือที่บ้านของอุดมพร พลศักดิ์ นักยกน้ำหนักหญิง ที่จังหวัดนครราชสีมา และ ทางโต๊ะข่าวกีฬาได้มอบหมายให้ นายวีระเทพ จตุภัทร ไปออกรายงานข่าว หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวประจำวันได้จัดทำรันดาวน์ข่าวจากการที่ได้ไปรวมข่าวมาจากโต๊ะข่าวต่างๆและเรียงลำดับข่าว⁴ ดังนี้ต่อไป

ตารางที่ 4 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้น่าถูกเลือก
1	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	การเมืองนายกฯ+ปชป.	ข่าวนี้เป็นกรติดตามกิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่มีความสด(Timeliness)ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3	เปิดตัวรองผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	คืบหน้าแผ่นดิน-จัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) เนื่องจากมีความผิดปกติของร่างกายเด็กทารก
6	โรงเรียนการบิน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	ข่าวต่างประเทศ//อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

⁴ ดูรายละเอียดของข่าวได้ในภาคผนวก

8	ช่างต่างประเทศ//รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)
9	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
10	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
11	ข่าวกีฬา (สรุปความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยที่ลงทำการแข่งขัน)	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

- เวลาประมาณ 09.44 น. คุณพรเลิศบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมได้เสนอข่าวเรื่อง ไฟไหม้ตึกแถว (ไฟไหม้ตึกแถวย่านสาทรเหนือ เข้าตรู่วันนี้แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต)

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าว 10.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ เผาโรงเรียนใต้ , ไฟไหม้ตึกแถว , ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวทั้ง 3 ข่าวนี้มาออก เนื่องจากบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวทั้ง 3 ข่าว เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสดใหม่ของเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.45 น. จบการนำเสนอข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 13.04 น. บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจคุณนภา ได้เสนอข่าวเรื่อง เปิดมหาวิทยาลัยการบิน (ไทยเตรียมเปิดมหาวิทยาลัยการบินแห่งแรก สอนหลักสูตรการบินครบวงจร) เพื่อนำเสนอเวลาข่าว 14.00 น.

- เวลาประมาณ 13.22 น. บรรณาธิการข่าวการเมืองได้นำเสนอ ประเด็นข่าวเรื่อง ปวีณาเปิดตัวทีมงาน (นายธวัชชัย สัจจะกุล ร่วมทีมกับนางปวีณา หงสกุล สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เพื่อออกอากาศข่าวในเวลา 14.00 น. ขณะที่ข่าวต่างประเทศบรรณาธิการข่าวประจำวันได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าไม่ต้องแปลข่าวที่จะออกในเวลา 14.00 น. เนื่องจากได้

เลือกข่าวเรื่อง เปิดมหาวิทยาลัยการบิน กับ ปวีณาเปิดตัวที่มงาน ไร่ล่องหน้าแล้วเนื่องจาก บรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวทั้ง 3 ข่าว เป็นเรื่องคนให้ความสนใจและมีความสดใหม่ของเหตุการณ์ ข่าวที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ขณะที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้แล้ว คือ เรื่อง ประชามติเวเนซุเอล่า (กลุ่มอาวุธที่สนับสนุนผู้นำเวเนซุเอล่า ชูก่อความรุนแรง หากพบว่ามีภารกิจคะแนนในการลงประชามติ) บรรณาธิการข่าวจึงแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าจะนำไปออกในเวลา 15.00 ให้แทน เพราะบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวนี้เมื่อเทียบกับข่าว 2 ข่าวก่อนนี้ยังมีความใกล้เคียงที่น้อยกว่า การคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าดีที่สุด ณ เวลานั้น ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) และเป็นเวลาช่วงของการการประชุมข่าวช่วงบ่าย มีการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่มีนักกีฬาของไทยเข้าทำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยบรรณาธิการบริหารสั่งกับบรรณาธิการข่าวประจำวันในที่ประชุมข่าวว่า ให้สามารถตัดเข้าข่าวด่วนได้ทันทีเลยถ้านักกีฬาของเรากำลังจะคว้าเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ ขณะที่วันนี้เป็นวันที่ต้องนำเสนอรายการพิเศษที่สถานีได้จัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อรองรับกิจกรรมการเลือกตั้ง คือ “เกาะติดเลือกตั้งยี่ดกรุงเทพฯ 47” เสนอทุกวันอาทิตย์ โดยจะนำเสนอในช่วงเบรกแรกของการนำเสนอข่าวภาคค่ำ 18.00 น. โดยให้เวลาในการนำเสนอ 22 นาที ซึ่งปกติในเวลานี้จะเป็นเวลาในการนำเสนอในช่วงของข่าวภูมิภาค

ในส่วนของข่าวต่างประเทศได้นำเสนอข่าวดังนี้ สถานการณ์อิรัก (สถานการณ์ในอิรักตึงเครียดขึ้นอีก โดยในระหว่างการประชุมแห่งชาติที่กรุงแบกแดด มีกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้ขับไล่ตำรวจอิรักในเมืองนาจัฟออกจากตำแหน่ง และยังเกิดเหตุระเบิดหลายครั้ง) , ประชามติเวเนซุเอล่า (การลงประชามติไม่ไว้วางใจผู้นำของเวเนซุเอล่า เริ่มขึ้นเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเกรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความวุ่นวายในเวเนซุเอล่า ซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอันดับ 5 ของโลก จะยิ่งซ้ำเติมราคาน้ำมันในตลาดโลก) และ รอบโลกวันนี้ (หน่วยกู้ภัยในรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง หลังจากถูกพายุเฮอริเคนถล่ม) ส่วนของข่าวกีฬาจะนำเสนอผลการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศกีฬาโดย จะถูกส่งมาจากประเทศกรีซโดยผ่านการส่งภาพข่าวทางอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวประจำวันก็ได้จัดเรียงลำดับข่าวในรันดาวน์ข่าว⁵ดังต่อไปนี้

⁵ดูรายละเอียดของข่าวได้ในภาคผนวก

ตารางที่ 5 แสดงร้านค้าข้าวภาคค่ำ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	เกาะติดเลือกตั้งยี่ดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 1	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง โดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
2	เกาะติดเลือกตั้งยี่ดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 2	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง โดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
3	เกาะติดเลือกตั้งยี่ดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 3	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง โดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
4	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานี
5	เอ็นเตอร์เทนเมนท์ รีพอร์ท	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานี
6	สถานการณ์ใต้ (ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
7	ทุจริตคอมฯ สธ.(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่ง ใกล้ตัว (Proximity)
8	น้ำท่วม(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่ง ใกล้ตัว (Proximity)
9	ตรวจจับวัดขึ้นหวัดนก(อญ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่ง ใกล้ตัว (Proximity)
10	จับยาบ้ารายใหญ่(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

11	สี่ล้อ..ร่ำไท่เก๊กหมู่(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
12	สรุปเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
13	สมาร์ทไลฟ์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
14	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
15	ประชามติเวเนซุเอล่า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
17	ข่าวกีฬา(เสนอความพร้อมของนักกีฬาคนนำนักหญิงของไทย) ที่ลงทำการแข่งขันในช่วงค่ำของวันนี้จากประเทศ กรีซ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

- เวลา 14.44 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาคได้นำข่าวเรื่อง คืบหน้ายิงคนสนิททำนบเปาะ (ตำรวจเชื่อว่า การสังหารนายเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หรือ กูบืออ จังหวัดชลบุรี มีการเมืองท้องถิ่นรวมอยู่ด้วย) เสนอกับบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 15.00 น.

- เวลา 15.00 น. ออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง คืบหน้ายิงคนสนิททำนบเปาะ และ ข่าวต่างประเทศที่ไม่ได้นำเสนอในช่วงเวลา 14.00 น. เรื่อง มติเวเนซุเอล่า ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวอาณานิคมคุณ ธิติมา ได้นำเสนอข่าว เรื่อง คืบหน้านักร้อง วง ทรี – พลัส – วัน (ตำรวจลอบปากค่านักร้อง วง ทรี – พลัส – วัน แล้ว ขณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพบกับบิดาของนักร้อง เพื่อสอบถามการเรียกเงินติดตั้งตู้แดง) นำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.23 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้แปลข่าวเรื่อง เหตุระเบิดในวันชาติที่อินเดีย (เกิดระเบิดในพิธีฉลองวันชาติอินเดีย ในรัฐอัสสัม ทำให้นักเรียนในขบวนพาเหรดเสียชีวิตอย่างน้อย 15 คน) เสนอกับบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลาประมาณ 15.32 น. ผู้สื่อข่าวการเมือง ได้นำเสนอข่าวเรื่อง พิจิตต ประกาศตัว (นายพิจิตต รัตตกุล ประกาศว่าเป็นอิสระในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พร้อมเรียกร้องพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ใช้สนามท้องถิ่น เป็นสนามชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้ง)

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวทั้ง 3 ข่าวที่นำมาเสนอออกอากาศทั้งหมด ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวต่างๆ ได้ทยอยส่งข่าวที่ได้เลือกออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำ ให้กับรีไรท์เตอร์ข่าวเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกอากาศ รวมทั้งได้นำบทข่าวพร้อมกับภาพข่าวไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อเพื่อตัดภาพข่าวออกอากาศ

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ

- เวลา 19.30 น. จบการนำเสนอข่าวภาคค่ำ และ บรรณาธิการข่าวได้เขียนการออกอากาศ โดยได้ทำการยกข่าวจำนวน 2 ข่าว ได้แก่เรื่อง ทูจวิตคอม ฯ กระทรวง ส.ธ. และ ข่าวเรื่องจับยาบ้ารายใหญ่ เนื่องจากรายการพิเศษ “เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ 47” ผลิตเกินเวลา 5 นาที

- เวลา 20.00 น. ออกอากาศข่าวพระราชสำนัก ซึ่งไม่มีการคัดเลือกข่าว บรรณาธิการข่าวจำเป็นต้องปล่อยข่าวพระราชสำนักออกทั้งหมด เพื่อเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนวงศ์ ตามทำเนียมปฏิบัติที่กำหนดมา

- เวลา 21.40 น. ซึ่งกำลังออกอากาศรายการ “ถอดรหัส” บรรณาธิการข่าวแทรกเข้าข่าวด่วนเนื่องจากนักกีฬาว่ายน้ำหญิงของไทยคือ อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬาว่ายน้ำหญิงรุ่น 53 กิโลกรัม สามารถคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทย และ ในเวลาประมาณ 23.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้วางแผนในการรายงานข่าวในวันพรุ่งนี้ โดยสั่งการให้ ทีมงานรายงานสดของคุณวีระเทพ ย้ายสถานที่การรายงานสดไปที่ บ้านของนักกีฬาว่ายน้ำหญิงอีกคนที่ความหวังในการลุ้นเหรียญทอง (วันดี คำเอี่ยม)ที่ จ. ศรีสะเกษ เพื่อรายงานบรรยากาศในการเชียร์ที่จังหวัดบ้านเกิดมาออกอากาศ

- เวลาประมาณ 22.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(พระเลิศ) ได้ทำการเลือกข่าวเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงภาคดึก โดยการจัดรันดาวน์ข่าวภาคดึกบรรณาธิการข่าวก็ได้ดึงเอา

เบรคข่าวกีฬาได้เลื่อนลำดับในการออกอากาศ มาออกเป็นลำดับแรก เนื่องจาก มีนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ ซึ่งปกติแล้วแผนการลำดับในการออกอากาศข่าว ข่าวกีฬาจะถูกเรียงลำดับต่อจาก เบรคข่าวต่างประเทศ(เบรคที่ 3) โดยบรรณาธิการข่าวได้ประสานกับผู้สื่อข่าวที่อยู่เวรข่าวภาคดึกให้ทีมข่าวการรายงานบรรยากาศที่บ้านของอุดมพร พลศักดิ์ นักยกน้ำหนักหลังจากที่นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ โดยบรรณาธิการข่าวได้จัดรันดาวนซ์ข่าวภาคดึกต่อไปนี่ต่อไปนี่

ตารางที่ 6 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้นี้ถูกเลือก
1	ไทยได้เหรียญทอง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
2	บรรยากาศพ่อแม่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
3	มอบเงินอารีย์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	รวมผู้ว่า ๓ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	ศพทหารถึงบ้าน	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
6	เด็กดีกัน	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
7	ปวีณาช่วยเด็ก	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
8	จับแก๊งบัตรเครดิต	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
9	จับยาบ้า *	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

⁶ ดูรายละเอียดของข่าวได้ในภาคผนวก

10	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	สโมลท์ไลฟ์*	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	ตปท//สู้รบในนาจีฟ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
13	ตปท//จลาจล เกาหลีใต้	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
14	ตปท//แพนด้าเกิดใหม่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
15	เอนเตอร์เทนเมนต์วีปอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า บรรณาธิการข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้น มาช่วงเวลา 21.40 น. ที่ผ่านมามีเลือกทำเป็นข่าวออกอากาศ ในข่าวภาคดึกเนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นที่เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว มาแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าว โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศในข่าวภาคดึก ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคดึก กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวภาค 18.00 น. มาปรับบทโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนที่ไม่ได้ดูข่าวในข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ว่าควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน และข่าวที่บรรณาธิการข่าวไม่ได้นำ

เสนอในช่วงข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

วันที่ 16 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศนิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในช่วงข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้⁷

- เวลา 24.49 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว น้ำมัน (ราคาน้ำมันเบนซินในสัปดาห์นี้ อาจจะปรับราคาขึ้นอีกลิตร 70 สตางค์ เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันไปแล้วกว่า 2 หมื่น 4 พันล้านบาท) และ ข่าวเรื่อง สถานการณ์การนำท่วม (สถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสร้างเขื่อนคันกันน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมวัดและบ้านเรือนในเขตเมือง) และ ข่าวเรื่อง วิกฤต (กระทรวงสาธารณสุข จะออกเอกสารให้ความรู้ถึงผลร้ายของการใช้วัคซีนไขหวัดนกในไก่ให้เกษตรกรทั่วประเทศรับทราบ พร้อมทั้งยืนยันยังว่าวัคซีนไขหวัดนกเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไก่ รวมทั้งจำหน่ายก็มีความผิดได้รับโทษทั้งจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท)

- เวลา ประมาณ 05.19 บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬา มาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง ไทยได้เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (นักกีฬาหญิง อุดรพร พลศักดิ์ นักกีฬายกน้ำหนักหญิงสามารถคว้าเหรียญทอง ในรุ่น 53 กิโลกรัม และอารีย์ วิรัฐถาวร นักยกน้ำหนักหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดง ในรุ่น 48 กิโลกรัม)

- เวลา 05.39 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง นาซาพดิ่งเครียด (การเจรจาหยุดประสพความล้มเหลว กองทัพสหรัฐก็เปิดการโจมตีรุกคืบอีกครั้ง) และ ข่าวภัยก่อการร้าย (อิตาลีเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในประเทศอย่างเข้มงวด หลังเครื่องบินฮัลลอค

⁷ คุรยละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

ดาห์ซู่จะสังหารนายรัฐมนตรีซิลิวิโอ แบร์ลุสโคนี ผู้นำรัฐบาล) และ ชาวเรือ คีบหน้าเฮอริเคน (ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนชาร์ลีย์ที่พัดถล่มรัฐฟลอริดาเพิ่มขึ้นเป็น 16 คน ขณะที่ความเสียหายสูงถึง 1 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์) และชาวเรือ สื่อผู้ตีเปิดโปงกรีซ (สื่ออังกฤษเปิดโปงว่าการรักษาความปลอดภัยของกรีซมีช่องโหว่)โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวทั้งหมดนี้เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวทั้งหมดมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากเวลาของข่าวที่เกิดในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำการนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณาธิการข่าวได้นำเอาข่าวที่บรรณาธิการคัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. โอลิมปิก
2. น้ำมัน
3. น้ำท่วม
4. หวัดนก
5. ข่าวต่างประเทศ// นาซาฟตึงเครียด
6. ข่าวต่างประเทศ// คีบหน้าเฮอริเคน
7. ข่าวต่างประเทศ// สื่อผู้ตีเปิดโปงกรีซ

- เวลา 06.20 น. ออกอากาศข่าวกีฬาในข่าวภาคเช้า โดยสุธาสินีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
2. บรรยายภาคที่บ้านอุดมพร
3. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการข่าวภาคเช้า

- เวลา 7.47 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณประเทศ) ได้แปลข่าว ประชาคมติเวเน (มีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างการลงประชามติตัดสินอนาคตของผู้นำเวเนซุเอล่าเมื่อวานทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน) ก่อนที่จะออกเวร เพื่อเสนอให้กับบรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศ

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ข่าวกีฬาได้ถูกบรรณาธิการข่าวภาคเช้าเลือกนำข่าวออกอากาศ เนื่องจาก นักกีฬาของไทยได้เหรียญ ในช่วงของเบรคข่าวกีฬา ก็ได้นำเสนอข่าวโอลิมปิกอีกครั้งโดยจากการวิเคราะห์จากเนื้อหาในรายการพบว่าแผนในการรายงานข่าวการแข่งขันโอลิมปิกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นบรรยายการสรุปผลการแข่งขันที่นักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันจากประเทศกรีซรายงานโดย คุณ กฤษฏิน สุวรรณบุปผา ที่ส่งมาจากประเทศกรีซ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และส่วนที่ 2 เป็นบรรยายภาคในประเทศจากบ้านเกิดของนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านทางคุณวีระเทพ จตุภัทร และ สรุปผลการแข่งขันที่สำคัญๆ , สรุปเหรียญรางวัลรวมทั้งโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีฯ

ขณะที่ในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวัน ที่ออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าวที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆ นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวและบรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวมาออกอากาศข่าวและจัดเรียงวันดาว์นข่าวดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7 แสดงรณดาน์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	น้องอร (กีฬา)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	น้ำท่วม (ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
3	ผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
4	หวัดนก(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	สตส.ยาเสพติด(กม)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
6	คอม สธ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
7	รายงาน..ทหารไทยถอนกำลัง**	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	สถานการณ์ใต้(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
9	โรคระบาดหอม(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ระนองจับพม่า(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ช้างป่าบุกพีชีไร่(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)

12	รักคุณยงตัวตาย(ภภ)	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
13	รายงาน..คำมนุษย์(อญ)	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	นายกฯ พบทีมไทย(กม)	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
15	จองพันธบัตรรัฐบาล(ศก)	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
16	เอสเอ็มอี(ศก)	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
17	รถไฟไปหนองงูเห่า(ศก)	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
18	ภาชีรถยนต์(ศก)	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
19	ศูนย์กลางสุขภาพ(สค)	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
20	ตปท//ระเบิดอินเดีย	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
21	ตปท//ประชุมอิรัก	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
22	ตปท//รื้อปลั๊กกันเตรียมประชุม	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
23	ตปท//อิตาลีระงับ	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
24	ตปท//รอบโลก	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
25	ตปท//โลกสุขภาพ	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

ขณะที่ในการประชุมข่าวภาคบ่ายเวลา 14.00 น. วันที่ประชุมข่าวยังคงมีแผนการ , กระบวนการ และขั้นตอนในการคัดเลือกข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังคงเป็นเหมือนเดิมโดยบรรณาธิการบริหารให้อำนาจบรรณาธิการประจำวันสามารถแทรกตัดเข้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาในทุกช่วงข่าวและทุกช่วงรายการได้ทันทีที่ม็นักกีฬาไทยมีความหวังที่จะได้ชิงเหรียญรางวัล โดยให้ทางโต๊ะข่าวกีฬาประสานกับบรรณาธิการข่าวประจำวันทันทีที่นักกีฬาของไทยมีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัล และ บรรณาธิการข่าวได้จัดเรียงรันดาวน์ข่าว⁸ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้นี้ถูกเลือก
1	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
2	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	พยากรณ์อากาศ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	น้องอร เหรียญทอง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	ความเคลื่อนไหวการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	ทีมไทยแลนด์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

⁸ ดูรายละเอียดของข่าวได้ในภาคผนวก

9	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่องและ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
10	คืบหน้ายิงกู้บื้อ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
11	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
12	คอมฯ แรงงาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
13	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	สกายนิวส์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	น้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence) และ ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
2	ราคาขายปลีกถดถอย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
3	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	หุ้นขึ้น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของสถานี
1	ห้ามผู้สื่อข่าว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	ประชาตติเวเนซุเอล่า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	จับกระแสดโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี และ เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของสถานี
*	ข่าวกีฬา	

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

วันหนึ่งรายการเกาะติดข่าวในเวลา 15.00 น. เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ในช่วงเวลา 17.42 – 17.44 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้แทรกข่าวด่วนกลางรายการ “ชวนชื่นคาเฟ่” เนื่องจากมีนักกีฬาของไทยเข้าแข่งขันและมีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัลโดยเป็นกีฬาประเภท กีฬาเทนิส นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ ภราดร ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาของเราแพ้ ทำให้ตกรอบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ขณะที่ทางสถานีกำลังออกอากาศรายการข่าว Hot News บรรณาธิการรายการข่าว Hot News ได้แทรกภาพการแข่งขันโอลิมปิกเนื่องจากมีนักกีฬายกน้ำหนักของไทยลงทำการแข่งขันมีโอกาสคว้าเหรียญทอง หลังจากนั้นการแทรกการรายงานสดบรรยากาศของเชียร์ที่บ้านของวันดี ที่ศรีสะเกษ หลังจากนั้น ทางสถานีเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่เวลา 22.30 – 02.30 น. ทำให้ังดรายการปกติที่นำเสนอในช่วงเวลานั้นทำให้ในข่าวภาคดึกเวลาประมาณ 01.00 ถูกงดไปโดยปริยาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า (คุณศณิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 16 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่

สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่ นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าว และการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้

- เวลา 01.22 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว โอลิมปิก (วันดี คำเอี่ยม นักกีฬา ยกน้ำหนักหญิงคว่ำเหรียญทองแดงในรุ่น 58 กิโลกรัม ขณะที่รัฐบาลได้เสนอรางวัลให้นางสาว อุดมพร พลศักดิ์ ที่ได้เหรียญทอง โดยจะเสนอบรรจุให้เป็น นายทหารประจำกองทัพภาคที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา)

- เวลา 01.32 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว น้ำมัน (ราคาน้ำมันเบนซิปรับขึ้น อีก 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังไม่เปลี่ยนแปลง)

- เวลา 01.38 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว น้ำท่วม (กรมชลประทานเตือน ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกกระลอก จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นที่ ก่อตัวในประเทศฟิลิปปินส์ และ จะเคลื่อนตัวผ่านไทยใน 2-3 วันนี้)

- เวลา 01.48 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว พันธบัตร (กระทรวงการคลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มอีก 20,000 ล้านบาท หลังจากพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 70,000 ล้านบาทที่นำออกขายผ่านธนาคารสาขาธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารออมสินทั่วประเทศ วันแรก เมื่อวานนี้ขายหมดในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง)

- เวลา 05.01 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกเรื่องข่าว อุบัติเหตุ (ตำรวจสายตรวจ กอง บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือ 191 ถูกรถยนต์พุ่งชนเสียชีวิต)

- เวลา 05.09 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง น้ำมัน ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวสด ไลท์ในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (รัฐบาลเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งจะมีการกำหนดมาตรการเพื่อประหยัดพลังงาน การใช้น้ำมันและล่าสุดราคาน้ำมันเบนซิปรับขึ้นอีก 60 สตางค์ต่อลิตรในเช้าวันนี้ และมีโอกาสขยับขึ้นอีก เพื่อให้ใกล้เคียงราคาน้ำมันในตลาดโลก)

- เวลา 05.17 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง น้ำท่วม ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวเฮดไลท์ในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (2-3 วันนี้ ประชาชนในหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องเตรียมพร้อมรับสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันทางตะวันออกเฉียงของฟิลิปปินส์ที่จะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกและอาจกระทบกับประเทศไทย)

- เวลา 05.31 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวเรื่อง สถานการณ์ใต้ (การหารือระหว่างไทยและมาเลเซีย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้เร่งจัดทำบัตรสามารถการ์ดเพื่อแก้ปัญหาคน 2 สัญชาติ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอจัดขึ้นทะเบียน ครูและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนปอเนาะ เพื่อให้ตรวจสอบได้)

- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศเรื่อง คืบหน้าการลงประชามติของประเทศเวเนซุเอล่า มาเป็นข่าวเฮดไลท์ (การลงประชามติเพื่อกำหนด ว่าฮิวโก ชาเวซ จะยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของเวเนซุเอล่า หรือไม่ ในที่สุด นายชาเวซ ก็ได้รับผลความไว้วางใจจากกลุ่มผู้สนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป) และในขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวก็ได้นำเอาข่าวเรื่องดังกล่าวมาปรับเป็นข่าวใหม่

- เวลา 05.43 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศเรื่อง วิกฤตนาจาฟ (การสู้รบในเมืองนาจาฟไม่มีทีท่าว่าจะยุติหลังจากทหารสหรัฐกับนักรบชีอะห์ยังปะทะกันยาวดุเดือด และขยายตัวออกไปอีกหลายเมือง รวมทั้งในกรุงแบกแดด ขณะที่มิชชาวต่างชาติถูกจับเป็นตัวประกันอีกเป็นผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศส ถูกลักพาตัวในเมืองนาสสิรียา ทางภาคใต้ของอิรัก)

- เวลา 05.56 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศเรื่อง สหรัฐปรับโครงสร้างกำลังพล (ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ผู้นำสหรัฐประกาศแผนปรับโครงสร้างกำลังพลครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น โดยจะเรียกทหารที่ประจำการอยู่ในยุโรป และ เอเชียกลับประเทศ 6 หมื่นถึง 7 หมื่นนาย ขณะที่เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากแผนปรับโครงสร้างกำลังพลของสหรัฐ เพราะชาวเมืองที่อยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศจะขาดรายได้จากการทำธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีทหารอเมริกันเป็นลูกค้า)

- เวลา 06.00 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศเรื่อง รถเข็นคนพิการ ไชยเทศ (รถเข็นคนพิการที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถพิมพ์จดหมายได้เนื่องจากมีหน่วยความจำ

ฐานข้อมูลเป็นประโยคต่างๆ โดยเครื่องนี้ถูกคิดค้นโดยศิลปินนักออกแบบสาวร่วมกับคณะนักวิทยาศาสตร์ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ของออสเตรเลีย)

- เวลาประมาณ 06.02 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาได้รับการประสานจากทีมข่าวกีฬาที่ประเทศกรีซ ได้ทำการส่งข่าว โอลิมปิก (เรื่องความคืบหน้าหลังจากสมรภูมิ ค้ำสิงห์ อดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก ตกรอบแรกในการแข่งขันชกมวย) และเนื่องจากได้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางสถานีได้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิก โตะข่าวกีฬาได้นำภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาสรุปเป็นไฮไลท์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงภาคเช้า (นักกีฬาวัยน้ำสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทอง กรรเชียง ทั้งประเภท 100 เมตรชายและหญิง นักฟันดาบชาวฝรั่งเศส คว้าเหรียญทอง ประเภทกีฬา 유도หญิง รุ่น 57 กิโลกรัม นักกีฬาของประเทศเยอรมนีสามารถคว้าเหรียญทองได้) และ นำเหตุการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของทั้งวันนำมาสรุปอันดับการได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้นำมาออกอากาศในช่วงภาคเช้าภาคเช้าเวลาประมาณ 06.30 น.

- เวลาประมาณ 07.24 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง แจ็คสันเตรียมขึ้นศาล (ไมเคิล แจ็คสัน ราชาเพลงพ็อพ ขึ้นศาลในรัฐฟลอริดาแล้ว เพื่อเข้ารับการไต่สวนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ) เพื่อให้บรรณาธิการข่าวภาคเช้านำไปออกในช่วงข่าวเวลา 08.00 น.

- เวลาประมาณ 07.40 น. บรรณาธิการข่าวภาคเช้าได้เลือกนำเอาข่าว เรื่อง รถชนตำรวจ 191 ที่ออกอากาศในเวลา 06.00 น. นำมาออกอากาศซ้ำ ในเวลาข่าวเวลา 08.00 น.

- เวลา 08.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 08.00 น.

จากกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข่าวในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในช่วงภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวัน而出อากาศในช่วงภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆนั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดที่

บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ขณะที่ข่าวกีฬาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นนโยบายของสถานีในการนำเสนอข่าว ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา ประมาณ 09.22 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง น้ำท่วมอังกฤษ (เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายฝั่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ เนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีผู้ติดอยู่ในบ้านเรือนและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมหลายสิบคน)

- เวลา 09.30 น. ในการประชุมข่าวช่วงเช้าที่ประชุมข่าวแจ้งว่าในช่วงของข่าวภาคค่ำเวลา 18.00 น. จะนำเสนอก่อนการนำเสนอเร็วกว่าเดิมจากในเวลา 18.00 – 19.30 น. เป็น 17.30 – 19.00 น. เพราะวันนี้มีการถ่ายทอดสด งานสโมสรสันนิบาต จาก ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 19.30 – 21.00 น. และ บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวมาออกอากาศดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงวันดาวนข่าวภาคเที่ยง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด..ทำเนียบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
2	รวมเชียร์โอลิมปิก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	ประชุม ปชป.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รณรงค์เลือกตั้ง กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
6	พันธมิตรกระทรวงคลัง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

7	คืบหน้ากรุงไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	ประมุขบ้านพิชัย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
9	ประหยัดพลังงาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
10	คืบหน้าตำรวจ 191	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
11	ยิงเด็กข้างกมลปฐมวัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
11.1	หมวยไซ 2	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	รายงาน...โครงการวิทยาศาสตร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	คืบหน้าน้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
14	อนาจารเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
15	จับเจ้ามือหวยเถื่อน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
16	น้องเสนาะตาย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
	ข่าวต่างประเทศ	

17	สหรัฐอเมริกา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
18	มติวุฒิสภา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
19	อิรักเดือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
19.1	หวัดนกเวียดนาม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
20	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
21	วิถีเอเชีย	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
22	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
23	พยากรณ์อากาศ	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*	<ul style="list-style-type: none"> - โอลิมปิกจากกรีซ (ไฮไลท์ของนักกีฬาหน้าหน้าของไทยที่ได้เหรียญทองแดง ในรุ่น 58 กิโลกรัม) - บรรยากาศที่บ้านของวันดี ที่ จ. ศรีสะเกษ (พ่อแม่และญาติพี่น้องของวันดี นักกีฬาเหรียญทองแดง โอลิมปิก ทำบุญเลี้ยงพระหลังจากวันดีสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้) - โอลิมปิกจากกรีซ (สัมภาษณ์สมรักษ์ และ ไค้ช หลังจากเมื่อวานนี้สมรักษ์ แพ้การชกมวยสากลในรอบแรกที่ลงทำการแข่งขัน) - โอลิมปิกจากกรีซ (ผลการแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ของไทยผ่านเข้ารอบที่ 2) - สรุปรายการรางวัล และ ไฮไลท์การแข่งขันกีฬาประเภทอื่นที่แข่งขันเมื่อวานนี้ 	<p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p> <p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p> <p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p> <p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p> <p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p> <p>ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง</p>
---	--	---

- เวลา ประมาณ 09.44 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ทำเนียบประสานกับโปรดิวซ์ข่าวเพื่อขอรายงานข่าวในเวลา 10.00 น. เนื่องจากมีประเด็นข่าวเรื่อง นายกษณภูมิใจเหรียญรางวัลทั้ง 3 เหรียญจากนักกีฬาหน้าหน้า เพราะถือว่าการพัฒนาทางด้านการกีฬา

- เวลาประมาณ 09.51 น. คุณพลภฤต (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวภูมิภาค) ได้แจ้งกับบรรณาธิการข่าวคุณอำไพ ว่ามีประเด็นข่าวขอออกในเวลาข่าว 10.00 น. (เกาติดข่าว) เรื่องน้องชายคนเล็กของนายเสนาะ เทียนทอง เสียชีวิตแล้ว หลังจากเข้ารับรักษาโรคเนื้องอกในสมอง

- เวลาประมาณ 10.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้นำเอาข่าวทั้ง 3 ข่าวที่ได้มีการนำเสนอ มาออกข่าวในเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) และ บรรณาธิการข่าวได้ยกข่าวเรื่องต่างประเทศเรื่อง น้ำท่วมอังกฤษ เนื่องจากทีมข่าวรายงานสดที่ทำเนียบรายงานข่าวมาเกินเวลา รวมทั้งเมื่อบรรณาธิการข่าวเปรียบเทียบข่าวที่เหลือแล้วเห็นว่าข่าว การตายของน้องชายของนายเสนาะ มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคข่าวในประเทศมากกว่าข่าวต่างประเทศเรื่อง น้ำท่วมอังกฤษ รวมทั้งข่าวต่างประเทศเรื่องนี้สามารถนำไปออกในช่วงข่าวเวลา 11.00 น.ได้ ทำให้บรรณาธิการข่าวตัดสินใจยกข่าวต่างประเทศเพื่อควบคุมเวลาในการออกอากาศในช่วงข่าว 10.00 น. (เกาะติดข่าว)

- เวลา 10.40 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาคได้เสนอข่าว เรื่อง วิสามัญเอเย่นค้ายาบ้า (ตำรวจภูธรอำเภอภูผาใจดีรี จังหวัดขอนแก่น วิสามัญผู้ต้องหาค้ายาบ้า 1 คน พร้อมยึดของกลาง ยาบ้า 1 หมิ่นเม็ด) กับบรรณาธิการข่าวภาคเช้า

- เวลา ประมาณ 10.42 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ทำเนียบประสานกับโปรดิวซ์ข่าวเพื่อขอรายงานข่าวในเวลา 11.00 น เนื่องจากมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบ เรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมมอบเงิน 14 ล้านบาทเพื่อให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

- เวลา 11.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 11.00 น. ต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดที่ทำเนียบ , วิสามัญยาบ้า และ ข่าวต่างประเทศ เรื่อง น้ำท่วมอังกฤษ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว 3 ข่าว มาออกอากาศ เนื่องจาก ข่าวการรายงานสดที่ทำเนียบ เป็นข่าวที่มีประเด็นที่สดใหม่ และ เข้ากับบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก , ข่าววิสามัญยาบ้า เป็นข่าวที่บรรณาธิการเห็นว่าเป็นข่าวที่ใกล้ตัวและเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่กำลังจะค้ายาบ้าด้วยว่าชีวิตจะมีจุดจบเป็นอย่างไร และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง น้ำท่วมอังกฤษ เนื่องจากข่าวนี้เป็นข่าวที่เกาะกระแสและข่าวทั้งหมดทั้ง 3 เรื่องก็ตรงกับ คอนเซ็ปของรายการเกาะติดข่าวที่ต้องการข่าวที่มีความสดของข่าวเพื่อเกาะติดสถานการณ์ข่าว

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 13.30 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ทำเนียบประสานกับโปรดิวซ์ข่าวเพื่อจองเวลายาขานข่าวในเวลา 14.00 น เนื่องจากมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบ เรื่องของรางวัลที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักกีฬา

- เวลา 13.45 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้แปลข่าวเรื่อง ปิดเจรจนาจีฟ
- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. ต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดที่ทำเนียบ และข่าวต่างประเทศ เรื่อง ปิดเจรจนาจีฟ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว 2 ข่าว มาออกอากาศ เนื่องจาก ข่าวการรายงานสดที่ทำเนียบ เป็นข่าวที่มีประเด็นที่สดใหม่ และ เข้ากับบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และข่าวต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่มีความสดใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ข่าวตรงกับคอนเซ็ปในรายการข่าวเกาะติดข่าว ที่ต้องการข่าวที่สดใหม่เกาะกระแสมาออกอากาศข่าว

ขณะเดียวกันในเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการประชุมข่าวภาคบ่าย ทางบรรณาธิการข่าวการเมือง(คุณดวงพร)ได้แจ้งให้กับทางที่ประชุมข่าวว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการประชุมการอภิปรายเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานที่ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งปกติ บรรณาธิการข่าวการเมืองจะส่งทีมข่าวไปประจำอยู่แล้ว(ทุกวันพุธ) แต่วันนี้บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ(คุณนภา) ได้มีการคาดการณ์กันว่า รัฐบาลจะมีการประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันในภาคบ่ายได้เตรียมวางแผนการในการออกอากาศไว้ล่วงหน้าเพื่อรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ และ บรรณาธิการข่าวแต่ละข่าวแต่ละสายได้เสนอข่าวโดยที่บรรณาธิการได้จัดทำรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ ดังนี้

ตารางที่ 10 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
2	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

⁹ ดูรายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก

3	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
5	เอนเตอร์เทนเมนท์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
6	เตรียมยกระดับวงการกีฬา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	เคลื่อนไหวการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
8	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
9	มติ ค.ร.ม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	กองทุนหมู่บ้านสร้างหนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
11	คืบหน้ากู๋ป้อ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
12	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
13	หลักเกณฑ์บริจาคอวัยวะ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
14	คืบหน้าทางเด็กอาชีวะ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญในสังคม(Consequence)ต่อเนื่อง
15	มีอบสถานบันเทิง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)

16	ช่วยเหลือเยาวชน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
17	รางวัลซีไรท์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
18	สภานิวส์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและเป็นคอลัมภ์ประจำที่มีโฆษณาต่อท้ายข่าว
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	ยุทธศาสตร์น้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	รายงาน...เจาะเกมธุรกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
3	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
4	หุ้นขึ้น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของสถานี
1	เหตุรุนแรงในอิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	จับกระแสโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและเป็นคอลัมภ์ประจำ
3	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
*	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของสถานี
*	-ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ -ไฮไลท์การแข่งขัน -สรุปเหรียญรางวัล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันก็มีการสั่งการให้ทีมงานข่าวรายงานสดนอกสถานที่ของคุณวีระเทพย้ายแผนการในการรายงานสดไปรายงานสด บรรยากาศการเชียร์ที่บ้าน ของสุบรรณ พันโนน ที่ จ. ขอนแก่น

- เวลา 14.36 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้แปลข่าวเรื่อง จับสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ (ประเทศปากีสถานจับสมาชิกกลุ่ม อัล กออิดะห์ ได้ 2 คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นชาวพม่า)

- เวลา 14.41 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ทำเนียบประสานกับโปรดิวซ์ข่าวเพื่อขอรายงานข่าวในเวลา 15.00 น เนื่องจากมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบ (รัฐมนตรีที่ดูแลด้านพลังงาน ประชุมด่วนเพื่อกำหนดแนวทางการประหยัดพลังงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี)

- เวลาประมาณ 14.51 – 14.53 น. ขณะที่กำลังออกอากาศรายการ “สำรวจธรรมชาติ” บรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดเข้าข่าวด่วนเนื่องจากมีนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวไทยชนะการแข่งขันเข้ารอบ 16 คน สุดท้าย

- เวลา 15.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดที่ทำเนียบ และข่าวต่างประเทศ เรื่อง เรื่อง จับสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว 2 ข่าว มาออกอากาศ เนื่องจาก ข่าวการรายงานสดที่ทำเนียบ เป็นข่าวที่มีประเด็นที่สดใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และ ข่าวต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่มีความสดใหม่ และ มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย เนื่องจากผู้ต้องหาที่จับได้เป็นชาวพม่าที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา รวม 2 ข่าวตรงกับคอนเซปในรายการข่าวเกาะติดข่าว ที่ต้องการข่าวที่สดใหม่เกาะกระแสมาออกอากาศข่าว

- เวลา 15.35 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้แปลข่าวเรื่อง ได้หวั่นล้อมรบ (ได้หวั่นยังคงล้อมรบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข่าวว่าจีนเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดลองจรวดนำวิถีชนิดใหม่)

- เวลา 15.36 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้แปลข่าวเรื่อง คืบหน้ารื้อตลาดหมูบ้านแหลมทอง (ตำรวจนำผู้ต้องหา คดีร่วมกันรื้อตลาดหมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง 15 คน ทำแผนประกอบคำสารภาพ สวณคณะกรรมการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนนำเรื่องเข้าสภา)

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวดังต่อไปนี้ ข่าวเรื่องคืบหน้ารื้อตลาดหมูบ้านแหลมทอง และข่าวต่างประเทศ เรื่อง ได้หวั่นล้อมรบ

โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว 2 ข่าว มาออกอากาศ เนื่องจาก ข่าว เรื่อง รื้อตลาดหมูบ้านแหลมทอง เป็นข่าวที่มีประเด็นที่สดใหม่ และมีความก้าวหน้าของคดีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ขณะที่ ข่าวต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่มีความสดใหม่ และ มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไต้หวันเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ต้องจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และโดยรวม 2 ข่าวตรงกับคอนเซ็ปในรายการข่าวเกาะติดข่าวที่ต้องการข่าวที่สดใหม่เกาะกระแสมาออกอากาศข่าว ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะก็เริ่มทยอยส่งข่าวให้กับปริ๊นท์เตอร์ และ นำบทข่าวพร้อมภาพข่าวไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ติดต่อ ตัดภาพข่าวเพื่อนำไปออกอากาศในช่วงภาคค่ำ

- เวลา 16.36 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค คุณ ศจี ได้เสนอข่าวเรื่อง เด็กอนุบาลท้องร่วง (นักเรียนอนุบาลโรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนแล้วเกิดท้องร่วงอย่างรุนแรง) ให้บรรณาธิการข่าวนำเสนอข่าวในเวลา 17.00 น.

- เวลา 17.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวดังต่อไปนี้ ข่าวเรื่อง เด็กอนุบาลท้องร่วง และ สรุปรุ่น โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว 2 ข่าว มาออกอากาศ เนื่องจาก ข่าว เรื่อง เด็กอนุบาลท้องร่วง ข่าวนี้มีผลกระทบต่อประชาชนที่ผู้ที่มีลูกเรียนอยู่และโรงเรียนอนุบาลเพื่อเป็นการเตือนให้รักษาความสะอาดของอาหารที่นำมาให้เด็กรับประทาน ขณะที่ข่าว หุ่น เป็นข้อตกลงของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 17.30 น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ

- เวลา 19.00 น. จบการออกอากาศของข่าวภาคค่ำ 18.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวประจำวัน (คุณอำไพ) ได้ตัดสินใจยกข่าว 4 ข่าว เพื่อควบคุมเวลาในการออกอากาศให้จบตรงเนื่องจากทางสถานีฯต้องร่วมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาต จาก ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 19.30 – 21.00 น. ขณะที่ข่าวแต่ละโต๊ะที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอผลิตเกินเวลามา ทำให้เวลาในการออกอากาศโดยรวมเกินอยู่มาก

- เวลา 22.30 น. บรรณาธิการประจำวันได้ทำการจัดทำรันทวนภาคศึกษาดังต่อไปนี้

ตารางที่ 11 แสดงรันทวนข่าวภาคศึกษ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	โอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	รายงาน..สมรักษ์ คำสิงห์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
3	งานศพช่างกลปทุมวัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3.1	ระเบิดนราธิวาส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ไล่ผู้ว่าฯกฟภ.	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
5	โยกย้ายทหาร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
6	ประชุมตำรวจอาเซียน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	ชุดสระ 3 แสนบ่อ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
8	ผลกระทบเอฟทีเอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)

9	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	ตปท//น้ำท่วมอังกฤษ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ตปท//นายกฯเยอรมันรับบุตรบุญธรรม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	ตปท//ลูกแรดซาหัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายชาย(ปัจจัยทางการตลาด)
14	เอนเตอร์เทนเมนต์วีปอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 11 จะเห็นว่า บรรณาธิการข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาเลือกทำเป็นข่าวออกอากาศ ในข่าวภาคดึกเนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของนโยบายในการนำข่าวการแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นที่มีประชาชนให้ความสนใจมาแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าว โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกอากาศในข่าวภาคดึก ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคดึก กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวภาค 18.00 น. มาปรับบทโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนที่ไม่ได้ดูข่าวในข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ว่าควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน และข่าวที่บรรณาธิการข่าวไม่ได้นำเสนอในช่วงข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยทางด้านทางการตลาดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการคัดเลือกข่าวโดยเป็นคอลัมภ์สกายนิวส์ที่ออกอากาศในข่าวภาค 18.00 น. เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายชายโฆษณากับลูกค้าที่ต้องการให้ผู้ชมเห็นสินค้าครบตามผู้ชมตามที่ต้องการ ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

วันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศนิศ)ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าว โดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้¹⁰

- เวลา 04.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง น้ำมันแพง มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปแนวทางประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมเสนอในการประชุมยุทธศาสตร์พลังงานชาติวันนี้ ทั้งนี้มาตรการประหยัดพลังงาน จะเสนอให้ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพมากขึ้น เร่งแก้ปัญหาจราจร รวมทั้งการขยายขนส่งทางน้ำ) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวๆนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของเป็น เรื่องรามที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะมีความคืบหน้าของมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นนโยบายของรัฐที่ประชาชนในสังคมจะต้องปฏิบัติตาม

- เวลา 04.35 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง ซีไรท์ (หนังสือรวมกวีนิพนธ์เรื่อง “แม่น้ำรำลึก” ของนายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ได้รับรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ไทไรท์ประจำปีนี้ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า “แม่น้ำรำลึก” เป็นกวีนิพนธ์ที่มีแนวคิดเนื้อหา และกลวิธีในการประพันธ์ที่โดดเด่นและสะท้อนภาพในวัยเยาว์ที่อยู่ในชนบทได้อย่างน่าสนใจ) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวๆนี้เป็นข่าวที่มีคุณค่าข่าวในแง่ของเป็นเรื่องน่าสนใจ เนื่องเป็นการเผยแพร่ผลงานของของไทยที่รับรางวัลสร้างสรรค์งานยอดเยี่ยมของอาเซียนซึ่งเป็นรางวัลที่บรรณาธิการแห่งว่าน่าจะข่าวๆนี้มานำเสนออีกครั้ง

- เวลา 04.43 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่องน้ำท่วม มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินพื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พบว่า มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 37 จังหวัด 119 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประสบ

¹⁰ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

ปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลาก เดือนสิงหาคม-กันยายน) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และ ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลออกมาตราการ มาช่วยเหลือน้ำท่วมอีกด้วย

- เวลา 04.47 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง นร. ตีกัน มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (ตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่จากสถาบันศึกษาหลายแห่ง ระดมความเห็นเพื่อหาทางป้องกันการล้งแค้น กรณีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ชั้นปี 3 ถูกคู่กรณีแทงเสียชีวิตบนรถเมล์สาย 47 เมื่อเช้าวานนี้) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

- เวลา 04.56 น. บรรณาธิการข่าว เรื่อง แก๊ปัญหาน้ำมันแพง ที่บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกไว้ครั้งแรกในข่าว เฮดไลน์ นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้ง โดยมีการเพิ่มข้อมูลลงไปในช่วง (วันนี้รัฐบาลประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งจะกำหนดมาตรการเพื่อประหยัดการใช้น้ำมัน ขณะที่กระทรวงคมนาคมปลະกระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้จากการประชุมเมื่อวานนี้)

- เวลา 05.04 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว เรื่อง นร.ตีกัน ที่บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกไว้ครั้งแรกในข่าว เฮดไลน์ นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้ง โดยมีการเพิ่มข้อมูลลงไปในช่วง (เหตุการณ์นักศึกษาช่างกลปทุมวันช่างกลปทุมวัน ถูกคู่กรณีต่างสถาบันรุมแทงเสียชีวิตบนรถเมล์สาย 47 เมื่อวานนี้ ล่าสุดแม่ของนักศึกษาที่เสียชีวิตเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนตีกัน ขณะที่บรรยากาศงานศพ ของนักศึกษาที่เสียชีวิต ที่วัดช่องลมมีเพื่อนร่วมสถาบันจำนวนมาไปร่วมงานและไว้อาลัย) มาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

- เวลา 05.21 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศเรื่อง สถานการณ์ในอิรัก (กลุ่มนักรบชีอะฮ์โจมตีบ่อน้ำมันในเมืองอมาร์ ทางภาคใต้ของอิรักทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง ทำให้อิรักต้องปิดท่อส่งน้ำมันส่งผลให้การส่งออกน้ำมันลดลงถึง 9 แสนบาร์เรลต่อวัน) บัจจุบันนี้ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้เป็ยข่าวเฮดไลน์ในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่า

ข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เพราะ อิรักเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก รายใหญ่ของโลก

- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ถือเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการพัฒนาของมนุษย์ที่เกิดขึ้น

- เวลา 05.48 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง อิรักยังรุนแรง (ความรุนแรงในอิรัก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่นักวิเคราะห์กลุ่มนักบริษัทยักษ์ที่ต่อต้านการยึดครองของสหรัฐมุ่งจะทำลายป้อนน้ำมัน ทำให้อิรักต้องหยุดส่งออกน้ำมันไปถึงครึ่งหนึ่ง ขณะที่สถานการณ์ในอิรักยังเต็มไปด้วยความรุนแรงจากการสู้รบในเมืองนาจาฟ และการชุมนุมตีของฝ่ายต่อต้านในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) เพราะการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เพราะ อิรักเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกรายใหญ่ของโลก

- เวลา 05.49 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง คืบหน้าอุทกภัยอังกฤษ (อุทกภัยในอังกฤษสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมาก) ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) รวมทั้งข่าวเรื่องนี้ภาพข่าวเรื่องนี้ที่ส่งมาให้จากต่างประเทศเป็นภาพที่มีความเด่นมาก เนื่องจากเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของกระแสน้ำที่ท่วมเข้าฉับพลันในเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ ซึ่งกระแสน้ำก่อตัวเป็นกำแพงน้ำขนาดใหญ่ไหลทะลักเข้าสู่เมืองบอสคาสเซิลด้วยความเร็วถึง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพัดพาทุกอย่างที่ขวางหน้า รวมทั้งรถยนต์ 50 ถึง 60 คัน หายไปในพริบตา และบรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ อีก 1 เรื่อง คือ เรื่อง ผู้ว่าฯ เกย์ (เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวที่สร้างความฮือฮาในสหรัฐ เมื่อผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ยอมรับต่อสาธารณชนว่าเป็นพวกรักร่วมเพศและแสดงสปิริตด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่ง แต่เหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น เมื่ออดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าการรัฐคนนี้ออกมาเปิดโปงว่าเขาเคยถูกเจ้านายลวงละเมิดทางเพศและ

จะฟ้องดำเนินคดี) และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความแปลกประหลาด ของบุคคลที่ เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า

- เวลา 07.37 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศ เรื่อง ผู้นำเวเนซุเอลาชัย (ประธานาธิบดีฮิวโก ชาเวซ ผู้นำเวเนซุเอล่า ได้รับแรงหนุนตอกย้ำชัยชนะ เมื่อสหรัฐฯรับรองผลการลงประชามติผู้นำเวเนซุเอล่าครั้งนี้ เช่นเดียวกับผู้นำชาติลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ลงนามรับรองชัยชนะของนายชาเวซ) และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ

- เวลา 07.38 น. บรรณาธิการข่าวได้นำเอาที่ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม(คุณศณิศ) นำมาเสนอ เรื่อง ไฟไหม้ห้องพัก (เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักคอนโดมิเนียม ย่านห้วยขวาง มีหญิงสาเสียชีวิต 1 คน แต่ในที่เกิดเหตุตำรวจพบขวดยาเคและกำลังสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่) และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

- เวลา 08.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 08.00 น.

จากกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข่าวในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวัน而出อากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวนั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้ นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่

บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 09.15 น. บรรณาธิการข่าวการเมือง(คุณดวงพร)รับข่าวจากผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์(คุณดวงทิพย์) เรื่อง การโยกย้ายทหาร (ผู้บัญชาการทหารบกเชื่อว่า การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารปีนี้จะพิจารณาได้เร็วกว่าทุกปีซึ่งอาจมีการหารือร่วมกันในที่ประชุมสภาภิลาโหมวันศุกร์นี้) ขณะเดียวกัน คุณอรุณญา รองบรรณาธิการข่าวการเมือง ได้รับข่าวจากผู้สื่อข่าว(คุณฐปณีย์) เรื่อง ความเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องงบประมาณ บริหารราชการแผ่นดิน (ประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณบริหารแผ่นดินที่รัฐบาลจะยื่นในวันนี้) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.25 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ระเบิดในฉนวนกาซ่า (เกิดเหตุระเบิดในฉนวนกาซ่า ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.28 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าว 2 เรื่องมาออกอากาศในเวลา 10.00 น. ดังนี้ ข่าว เรื่อง ความเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องงบประมาณ บริหารราชการแผ่นดิน และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง ระเบิดในฉนวนกาซ่า และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกทั้ง 2 ข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวในเวลา 10.00 น. เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวเรื่อง งบประมาณ มีคุณค่าของข่าวเพราะเป็นเรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) ต่อเนื่องและเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีความสดใหม่ที่เกิดขึ้นของความเคลื่อนไหวทางการเมือง มากกว่าข่าวเรื่อง คืบหน้าโยกย้ายทหาร ที่ข้อมูลยังไม่มีความคืบหน้ามากเป็นเพียงแค่มุมคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้น ขณะที่ ข่าวต่างประเทศ เรื่อง ระเบิดในฉนวนกาซ่า มีคุณค่าข่าวในเกณฑ์ ที่เป็นเรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีความสดใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งบรรณาธิการข่าวได้ทำการคัดเลือกข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้ก่อนที่บรรณาธิการข่าวประจำวันจะเข้าประชุมข่าวภาคเช้า

- เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมข่าวภาคเช้าบรรณาธิการข่าวแต่ละได้นำเสนอประเด็นข่าวต่างๆของโต๊ะข่าวตัวเองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าและเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายมานำเสนอในการประชุมข่าวภาคเช้าดังต่อไปนี้

ตารางที่ 12 แสดงวันดาวนั้ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	รวมมิตร นร.ตีกัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
2	โทษ สุธรรม รมช.ศธ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) โดยบรรณาธิการข่าวเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสดของข้อมูลข่าว
3	คืบหน้าฆ่าคู่ป้อ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
4	ยิงงานเลี้ยงบ้านน้องอร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
5	โทษ อภิรดี-นร.โดดตึก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) โดยบรรณาธิการข่าวเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสดของข้อมูลข่าว
6	รายงาน..อาชญากรเด็ก(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
7	รมว.เกษตรฯ แนะนำสินค้าไทย (ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
8	สถานการณ์ใต้(ภภ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

9	น้ำท่วม(ภก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
10	เคลื่อนไหวการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
11	ลัมประมูลคอมฯ(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
12	วางพวงมาลา ร.4วันวิทย์ฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าว เป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
13	วันวิทยาศาสตร์(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
14	สด รัฐสภา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	นรม.ร่วมวันเกิด กท.พาณิชย์ (ศก)	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
16	ธกส.เปิดให้บริการใหม่ (ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
17	ธกส.เปิดข้อมูลสงหา(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
18	มือถือเบอร์เดียวทุกระบบ (ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
19	ประกวดเจียรนัยพลอย(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	
20	อิรักรุนแรง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง

21	ตอ. กลางนongเลือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
22	แคร์รีลวงโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
23	ยูเอ็นติงพม่า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
24	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
25	หลากสไตล์ไร้พรมแดน	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
26	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
27	พยากรณ์อากาศ	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ ความสนใจ(Human interest)ต่อ เนื่อง

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศเกาะติด 10.00 น.

- เวลา 10.39 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง อันนันเตือนพม่า (เลขาธิการสหประชาชาติเตือนพม่าว่ากระบวนการประชาธิปไตยจะไม่สำเร็จ หากรัฐบาลไม่ให้พรรค NLD ของนางออง ซาน ซู จี เข้าร่วม) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันเพื่อนำไปออกข่าวในเวลา 11.00 น. (เกาะติดข่าว)

- เวลา 11.00 น. ออกอากาศเกาะติดข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวมาออกอากาศดังนี้ ข่าวเรื่อง งบประมาณ บั๊จจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากไม่ข่าวจากโต๊ะข่าวได้นำมาเสนอ รวมทั้ง ข่าวนี้ก็มีคุณค่าของข่าวในแง่เป็นเรื่องที่ ผู้คนให้ความสนใจ (Human Interest) ขณะที่ข่าวต่างประเทศเรื่อง อันนันเตือนพม่า เป็นข่าวที่คุณค่าของของในแง่รายงานความเป็นจริงของสภาพของประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ทยอยส่งข่าวให้กับบริโรท์

เตอร์ ตรวจสอบบทข่าว และ ส่งบทข่าวพร้อมภาพข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตัดภาพข่าวออกอากาศในช่วงภาคเที่ยง

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง
- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เขียนรายงานบันทึกการออกอากาศ โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ทำการยกข่าว 3 เรื่อง ได้แก่ การสัมภาษณ์โทรศัพท์ นายสุธรรม แสงประทุม รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ในช่วงของเวลาออกอากาศ , ข่าว เรื่อง ดัมประมูลคอมฯ เนื่องจากข่าวนี้บรรณาธิการข่าวเห็นว่ามีควมคืบหน้าของข้อมูลข่าวน้อยกว่าข่าวอื่นๆ และ ข่าว ธกส. เปิดให้บริหารใหม่ เนื่องบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวๆสามารถนำไปออกในช่วงข่าวอื่นๆได้
- เวลาประมาณ 13.40 น. ทีมข่าวรายงานข่าวนอกสถานที่ ที่ทำเนียบรัฐบาล ประสานเข้ากับบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีประเด็นความคืบหน้าในการประชุมของกรม.ในการออกมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น.
- เวลา 13.49 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดสินใจมีการแทรกข่าวด่วนเพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน บุญศักดิ์ พลสนะ รอบรองชนะเลิศ เนื่องจากบรรณาธิการข่าวเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่คุณคนให้ความสนใจ(Human Interest)เป็นจำนวนมาก
- เวลาประมาณ 13.50 น. ทีมข่าวรายงานข่าวนอกสถานที่ ที่รัฐสภา ประสานเข้ากับบรรณาธิการข่าวการเมือง เนื่องจากมีประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองของฝ่ายค้านในเรื่องของร่างงบประมาณของรัฐบาล เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น.
- เวลา 14.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว การรายงานนอกสถานที่ ที่รัฐสภา และ ที่ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวันเห็นว่าข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้เป็นข่าวที่ความคืบหน้าของข้อมูลซึ่งมีความสดใหม่ที่เข้ามาในเวลานี้ รวมทั้งยังเป็นเรื่องที่คุณคนให้ความสนใจ (Human Interest) ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาของการประชุมข่าวภาคบ่าย บรรณาธิการข่าวซึ่งบรรณาธิการข่าวแต่ละสายข่าวได้นำเสนอประเด็นข่าวต่างๆของโต๊ะข่าวตัวเอง

ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าและเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายมานำเสนอในการประชุมข่าวภาค
 บ่ายดังวันดาวนซ์ข่าว¹¹ต่อไปนี่

ตารางที่ 13 แสดงวันดาวนซ์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ขโมยเสื้อโคร่ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
2	ชมขึ้นเด็ก 12	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์ฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
7	คืบหน้า นศ.ถูกแทง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ ชม
8	คดียิงกุ๊ยป้อ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคล ในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

¹¹ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

9	คดีพอกเงิน	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ฉก.สปก.	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ครูอนาจารเด็ก	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
12	สถานการณืได้	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง และ เป็น เรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
13	รวมการเมือง	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
14	ยึดกรุงเทพฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือก ตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
15	คอมฯ สธ.	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ เป็น เรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
16	น้ำท่วม	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
17	งานน้องอร	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
18	ประชุมไซเตส	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
19	สกายนิวส์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและเป็นคอลัมภ์ประจำ
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	ผลประชุมน้ำมัน	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วน ใหญ่ในสังคม(Consequence) และ ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง

2	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
3	หุ้นขึ้น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
1	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
2	ตม.สหรัฐ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	อุทกภัยทั่วโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	คาเฟ่แมว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสนใจกับ สิ่งใกล้ตัว (Proximity)
*	ข่าวกีฬา	
*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลต์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง

- เวลาประมาณ 14.40 น. ทีมข่าวรายงานข่าวนอกสถานที่ ที่ทำเนียบรัฐบาล ประสานเข้ากับบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีประเด็นความคืบหน้าในการประชุมของคณะรัฐมนตรีในการออกมาตรการการประหยัดพลังงาน เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น.

- เวลาประมาณ 14.50 น. ทีมข่าวรายงานข่าวนอกสถานที่ ที่รัฐสภา ประสานเข้ากับบรรณาธิการข่าวการเมือง เนื่องจากมีประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองของฝ่ายค้านในเรื่องของร่างงบประมาณของรัฐบาล เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น.

- เวลา 15.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เลือกข่าว การรายงานนอกสถานที่ที่รัฐสภา และ ที่ ทำเนียบรัฐบาล บั๊จจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันเลือกทั้ง 2 ข่าวนี้มาออกอากาศเนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวันเห็นว่าข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้เป็นข่าวที่มีสดใหม่ของข้อมูลที่เข้ามา ณ เวลานั้น รวมทั้งยังเป็นเรื่องที่คุณคนให้ความสนใจ (Human Interest)

- เวลา 15.15 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาคได้เสนอข่าวเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านยิงตัวตาย (ปราชญ์ชาวบ้านด้านภาษาศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ ยิงตัวตายหน้าบ้านพัก ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากความเครียดเพราะมีปัญหาในครอบครัว) และข่าวเรื่อง ห้ามทำร้ายช้างป่า (หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือชาวบ้านรอบป่าดงใหญ่ ว่าอย่าทำร้ายช้างป่าที่ลงมากัดกินพืชไร่) เพื่อให้บรรณาธิการข่าวประจำวันออกอากาศในข่าวในเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.53 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศแปลข่าวเรื่อง น้ำท่วมนิวซีแลนด์ (เกิดพายุฤดูหนาว) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในข่าวเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวคัดเลือกข่าวมาออกดังนี้ ข่าวเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านยิงตัวตาย , ห้ามทำร้ายช้างป่า และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง น้ำท่วมนิวซีแลนด์ บั๊จจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันเลือกทั้ง 3 ข่าวนี้มาออกอากาศเนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวันเห็นว่าข่าวเรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านยิงตัวตาย เนื่องจากข่าวนี้บรรณาธิการข่าวเห็นว่ามีส่วนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น , ข่าวเรื่อง ห้ามทำร้ายช้างป่า เนื่องจากข่าวนี้บรรณาธิการข่าวเห็นว่ามีส่วนกระทบต่อชาวบ้านที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ ข่าวเรื่อง น้ำท่วมนิวซีแลนด์ บรรณาธิการข่าวเห็นว่ามีความสดของข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ

- เวลา 17.20 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้แจ้งให้บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม นำเอาข่าวเรื่อง คืบหน้าคดีแทงนักเรียนช่างกลปทุมวัน (ตำรวจเตรียมจัดกำลังออกหาข่าวเพื่อป้องกันเหตุการณ์แก้แค้นระหว่างสถาบัน ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว) นำมาเสนอออกอากาศสั้นๆ ในช่วงข่าวเวลา 17.00 น. เนื่องจากมีข้อมูลที่ล่าสุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวก็เลือกข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น เนื่องจากบั๊จจัยการดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้เป็นข้อตกลงของฝ่ายชาวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายชาวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 17.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น.
- เวลาประมาณ 17.30 น. ก่อนออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ประมาณ 30 นาที ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ(เบญจวรรณ)โทรศัพท์มาแจ้งบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ(คุณนภา)ว่ารัฐบาลจะแถลงการณ์ประชุมเรื่องมาตรการประหยัดน้ำมัน ทำให้ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจหารือกับ บรรณาธิการข่าวประจำวัน ในขณะนั้นคือ คุณอำไพ และได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการรันดาร์วันในการนำเสนอข่าว โดยแผนเดิมที่จะเริ่มต้นที่ข่าวภูมิภาคตาม Slot ที่วางแผนงานไว้ในการประชุมข่าวภาคบ่าย โดยปรับเปลี่ยนแผนการออกอากาศมาเป็นการนำเอาข่าวเศรษฐกิจขึ้นมาแทนและมีการเพิ่มข่าวเศรษฐกิจโดยให้ผู้สื่อข่าวรายงานสดผลการประชุมมาตรการประหยัดน้ำมัน และสัมภาษณ์โทรศัพท์ผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของภาคธุรกิจ ได้ ประธานหอการค้าไทย และนายกฯ สภาคมนค้ำปลีกน้ำมัน ดังนี้รันดาร์วันในการออกอากาศต่อไปนี้

ตารางที่ 14 แสดงรันดาร์วันข่าวภาคค่ำ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด ผลประชุมน้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	โทรฯประธานหอการค้าไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
3	โทรฯนายกฯสภาคมนค้ำปลีกน้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว (Prominence)
4	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	หุ่นขึ้น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวภูมิภาค	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
1	ขโมยเสื้อโคร่ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

2	ชมชื่นเด็ก 12	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
7	คืบหน้า นศ.ถูกแทง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
8	คดียิงกูปี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
9	คดีพอกเงิน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)
10	จก.สปก.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	ครูอนุบาลเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ
12	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
13	รวมการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
14	ยึดกรุงเทพฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
15	คอมฯ สธ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง

16	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
17	งานน้องอร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
18	ประชุมไซเตส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
19	สกายนิวส์	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าวที่มีโฆษณาต่อท้าย
*	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
1	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	ตม.สหรัฐ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
3	อุทกภัยทั่วโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
4	รอบโลกวันนี้/	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	คาเฟ่แมว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
*	ข่าวกีฬา	
*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขันสรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง

- เวลา 18.00น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น.

- เวลา 19.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคค่ำ บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เขียนบันทึกการออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 7 ข่าว โดยแบ่งเป็นข่าวในเบรกต่างๆดังต่อไปนี้ เบรกข่าวเศรษฐกิจ ข่าวที่ 4 (สรุปข่าวเศรษฐกิจ) , เบรกข่าวภูมิภาค ข่าวที่ 4 (คอลัมน์ “ร้อยเรื่องเมืองไทย”) , เบรกข่าวทั่วไป ข่าว 11 (ครูณาจารย์เด็ก) , ข่าว12 (สถานการณ์ใต้) , ข่าว15 (คอมฯ สห.) , ข่าว16 (น้ำท่วม) และ เบรกข่าวกีฬา ข่าวเรื่อง นายกษพุดถึงนายสุวัจน์เรื่องเหรียญ

โอลิมปิก เนื่องจากบรรณาธิการข่าวได้มีการเพิ่มการสัมภาษณ์โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวยกข่าวดังกล่าวเนื่องจากเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น(มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล)ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากและอยู่ในความสนใจของประชาชน (Human Interest) อีกด้วย

- เวลาประมาณ 22.00 น. บรรณาธิการประจำวันได้ทำการจัดทำรันทวารณ์ภาคเด็กดังต่อไปนี้

ตารางที่ 15 แสดงรันทวารณ์ข่าวภาคเด็ก วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	เตรียมรับอารีย์(ตจว.)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
2	รวมผู้ว่าฯหาเสียง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
3	กกต.รับรอง อบจ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ตร.191.มอบอานม้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
5	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายชาย(ปัจจัยทางการตลาด)
6	คืบหน้าอนาจารเด็ก**	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	ประชุม สสส.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	งานมหกรรมสมุนไพรมหา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

9	จับน้ำมันเถื่อน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	พบระเบิดในบ้านผู้นำอิตาลี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	ชออะห์ยอหมดยุดยง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	แข่งลูกข้าง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
14	เกาะติดโอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
15	เอนเตอร์เทนเมนท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

- เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะกำลังออกอากาศรายการ “สภาโຈ้ก” บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ) ได้ตัดสินใจแทรกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องมีนักกีฬาของไทยทำการแข่งขัน ได้แก่ สุบรรณ พันโนน นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น โดยนักกีฬาของไทยสามารถเอาชนะได้ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรณาธิการข่าวได้ทำการปรับเปลี่ยนแปลงรันดาวน์ในการออกอากาศดังนี้

ตารางที่ 15 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลมวยสุบรรณ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

2	สด บ้านสุพรรณ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็น บุคคลสำคัญ (Prominence)
3	เกาะติดโอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
4	เตรียมรับอารีย์(ตจว.)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
5	รวมผู้ว่าฯหาเสียง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็น บุคคลสำคัญ (Prominence)
6	กกต.รับรอง อบจ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	ตร.191.มอบอำนาจ	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	คืบหน้าอนาจารเด็ก**	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
9	ประชุม สสส.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	งานมหกรรมสมุนไพร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	จับน้ำมันเถื่อน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
13	ตปท//พบระเบิดในบ้านผู้นำอิ ตาลี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
14	ตปท//ขอตั๋ยยอมหยุดยิง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
15	ตปท//แข่งลูกข้าง	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

16	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายชาย(ปัจจัยทางการตลาด)
17	เอนเตอร์เทนเมนท์วีฟวร์ท	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 15 จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว บรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันมวยโอลิมปิก (สุบรรณ พันโนน นักชกทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ 2 มวยสากลสมัครเล่น ด้วยการเอาชนะนักชกจากบัลแกเรีย) และได้เลื่อนลำดับเบรกข่าวกีฬาออกอากาศเป็นเบรกข่าวแรกเนื่องอิทธิพลของนโยบายในการนำเสนอข่าวของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคุณค่าของข่าวในเกณฑ์ของความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคดึกได้ตัดสินใจแบบนั้นขณะเดียวกันก็มีปัจจัยทางด้านการตลาดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการคัดเลือกข่าวโดยเป็นคอลัมภ์สกายนิวส์ที่ออกอากาศในข่าวภาค 18.00 น. เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายชายโฆษณากับลูกค้าที่ต้องการให้ผู้ชมเห็นสินค้าครบตามผู้ชมตามที่ต้องการ ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving) ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ► นโยบายในการนำเสนอข่าว ► เหตุการณ์ ► รายงานข่าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศณิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้¹²

¹² คุรยละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

- เวลา 04.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง สรุปรการความเคลื่อนไหวโอลิมปิก มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (นักกีฬาหญิงยกน้ำหนักจะทำได้ทั้งเหรียญทองและทองแดงและ ก็ต้องลุ้นทั้งในส่วนของแบตมินตันชายและมวยสากลสมัครเล่น) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของเป็น เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)

- เวลา 04.35 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง สรุปรมาตรการประหยัดพลังงาน (มาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมาใช้ในการประหยัดพลังงาน ว่าให้ลดใช้น้ำมันเบนซิน แต่ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลจนถึงเดือนกพ.ปีหน้า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากห้างฯ ให้ปิดเร็วขึ้นร่วมทั้งปั้มน้ำมันด้วย) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าข่าวในแง่ของเป็นเรื่องน่าสนใจ และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

- เวลา 04.43 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง ผู้กองโก้ มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าแจ้งความกับ พล.ต.ท. เสรี พิสุทธิเทมีเวช กรณีเธอถูก พล.ต.ต โกลิน หินเทา ช่มเหงทำร้ายร่างกายและจิตใจ ไอทีวีจึงได้โทรศัพท์ไปหา พล.ต.ตโกษิณ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด และ ทางไอทีวีก็ได้ตรวจสอบกลับไปและพบว่าเธอรู้จักกับ พล.ต.ต โกลิน ผ่านการติดต่อจากเพื่อนหลังจากนั้นก็รู้จักกันจนมาถึงเรื่องที่ถูกทำร้าย) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

- เวลา 04.47 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง คีปหน้าเด็กนักเรียนทุน มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่เยอรมันนี้เครียดทานยาแก้ปวดเข้าไปกว่า40เม็ดแล้วโดดตึกฆ่าตัวตาย ทำให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการขึ้นหลังจากนักศึกษาระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะเครียดและคิดถึงบ้านนอกจากนี้ก็ได้อบรมนักเรียนทุนอีก400คนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ โดยนายกพูดว่ามาตการต่อไปคือให้นักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศสามารถเขียนจดหมายมาบอกและขอมาเรียนต่อที่ประเทศไทยได้และตรวจสอบสภาวะจิตใจก่อนไปเรียนด้วย) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และ เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)

- เวลา 04.56 น. บรรณาธิการข่าว เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน ที่บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกไว้ครั้งแรกในข่าว เฮดไลน์ นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้ง โดยมีการเพิ่มข้อมูลลงไปในช่วงข่าว
- เวลา 05.04 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว เรื่องคืบหน้าเด็กนักเรียนทุน ที่บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกไว้ครั้งแรกในข่าว เฮดไลน์ นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้ง โดยมีการเพิ่มข้อมูลลงไปในช่วง มาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และ เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
- เวลา 05.21 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศเรื่อง ตัวประกันอิตาลี บังคับที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้เป็นข่าวเฮดไลน์ในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) ต่อเนื่อง และเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวกีฬา ได้เลือกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศข่าวในเวลา 06.30 น. ดังต่อไปนี้ ข่าวสรุปการแข่งขันโอลิมปิก จากประเทศกรีซ (ผลการแข่งขันแบดมินตัน) , ข่าวไฮไลท์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (การแข่งขันกีฬาพุน้ำหนัก ชาย – หญิง , การแข่งขันจักรยานประเภทจับเวลาทีมไทม์ไทม์ และข่าวการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกรอบแรกกลุ่ม D), ข่าวสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิก และ โปรแกรมการแข่งขัน , ข่าวผลการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง(คูบราซิลกับไฮติผลที่มบราซิลชนะ 6 ต่อ 0) และ ข่าว หลุยส์ ฟิโก้ ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติ บังคับที่ทำให้ผู้สื่อข่าวเลือกข่าวนี้ในช่วงภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ บุคคลในช่วงเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง สถานการณ์ในอิรัก เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของเรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)
- เวลา 05.48 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง พายุถล่ม เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และ มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

- เวลา 05.49 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง ตัวประกันอิตาลีปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest) และ บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ อีก 1 เรื่อง คือ เรื่อง แข่งลูกข่าง และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า

- เวลา 07.37 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศ คืบหน้าตัวประกันอิตาลี และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจาก บรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- เวลา 07.38 น. บรรณาธิการข่าวได้นำเอาเรื่อง ไฟไหม้ตึกแถว และปัจจัยที่ทำให้ บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

- เวลา 08.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 08.00 น.

จากกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข่าวในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันที้ออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว , ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity) และ มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวที่นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้ นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่ บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์

ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 9.00 น. ในการประชุมข่าวบรรณาธิการบริหาร (คุณฉัตรชัย) ได้สั่งที่มีรายงานสดของคุณวีระเทพย้ายการรายงานสดไปที่ จ. สุรินทร์ รายงานสดบรรยายภาศการเชียร์ที่บ้านของปวีณา ทองสุข นักกีฬาว่ายน้ำ นัก ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลาประมาณ 23.30 น. ข่าวกีฬากีฬาถูกลดเวลาลงประมาณ 2 นาทีในช่วงของข่าวภาค 12.00 น. เนื่องจากวันนี้มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขันเพียง 2 รายการ โดยคนแรกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณ 14.10 น. และ คนสุดท้ายเป็นนักกีฬาชกมวยสากล ลงทำการแข่งขัน ในเวลาประมาณ 23.30 น.

ตารางที่ 17 แสดงวันดาวนข่าวภาคเที่ยง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ปิดห้าง	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	โทรฯ คุณ ธณภณ / ผู้บริหารห้างฯคาร์ฟู	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	ลงขันฆ่า	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
4	ร้อง กก.สิทธิ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
5	รถตู้ป้ายดำ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
6	เวิร์คชอปค้าประเวณี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
7	รายงาน..ช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	ย้าย ผบ.ทบ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

9	ปลัดกระทรวง	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าว เป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
10	สด สภา	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) , ความสดของข้อมูล(Timeliness)
11	5 ปี ปปง.	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	สมคิดเทเหล้า	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
13	ปูนปรับองค์กร	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
14	น้องอร(ภภ)	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
15	คืบหน้าผู้การโก๋	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าว เป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
16	ครูอนาจารย์ร.(ภภ)	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
17	สถานการณ์ใต้(ภภ)	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน ส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)
18	ยิงจระเข้(ภภ)	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
19	น้ำท่วม(ภภ)	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่องและเป็น เรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ใน สังคม(Consequence)
20	ฟ้องบริษัทบุหรี	ข่าวฯนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

	ข่าวต่างประเทศ	
21	คำกามในยุโรป	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
22	จลาจลเอลซัลวาดอร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
23	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
24	รอบโลก	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
25	โลกหลากมิติ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
26	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
27	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวกีฬา	
*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขันสรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

- เวลา 14.00 น. ประชุมข่าวภาคบ่าย โดยบรรณาธิการข่าวแต่ละสายข่าวได้นำเสนอประเด็นข่าวของตัวเอง ดังรันดาวน์ข่าวต่อไปนี้

ตารางที่ 18 แสดงวันดาวนั้ข่าวภาคค่ำ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	คืบหน้าเสือดาย	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์ฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
7	ประหยัดพลังงาน	ข่าวนี้มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม (Consequence) และข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	ผลกระทบน้ำมัน	มีผลกระทบ (Consequence) ทีโดดเด่น
9	ลงขันฆ่า อ.ราชทัณฑ์	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
10	ย้าย ผบ.ทบ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest)
11	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
12	รายงาน..เงินช่วยพรรค	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest)
13	ยึดกรุงเทพฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีทีมีขึ้นเฉพาะในช่วงทีมีการเลือกตั้งโดยทีมีโฆษณาต่อท้าย
14	คืบหน้าเด็กปทุมวัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อ (Consequence) ทีโดดเด่น

15	คดี ผบก.ป.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
16	ครูอนาจารเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
17	เงินกองทุนเล่นพนัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
18	ร้องกก.สิทธิ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
19	ฟ้องเรื่องบุหรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
20	รวมฮีโร่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	ความเห็นผู้ประกอบการ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	ที่จอดรถ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	หุ้นตก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	วางอาวุธ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	จับกระแสดังโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	หวัดนกมาเลเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รอบโลกวันนี้	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	

*	ความเคลื่อนไหว โอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
---	---	---

ขณะเดียวกันวันนี้เวลา 14.00 – 18.00 น. ทางสถานีเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทำให้ไม่มีการคัดเลือกข่าวมาออกอากาศในช่วงเกาะติดข่าวเวลา 14.00 น. , เวลา 15.00 น. , เวลา 16.00 น. และเวลา 17.00 น.

- เวลาประมาณ 22.00 น. บรรณาธิการประจำวันได้ทำการจัดทำรันดาวน์ภาคดึกดังต่อไปนี้

ตารางที่ 19 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว
1	รวมฮีโร่
2	งานเลี้ยงวันเกิดบรรหาร
3	ยิงนักเรียนเมืองชล
4	สินค้าเกษตรได้น้ำมัน
5	ยุทธศาสตร์เลี้ยงไก่
6	ซ้อมแผนทำลายสัตว์ปีก
7	จับนายหน้าค้าแรงงาน
8	จับแบดโทรฯ ปลอม
9	รวมสถานการณื
10	แคมป์สนุกคิด
11	ตปท//2 คนไทยในเขมร
12	ตปท//รายงาน..เกาหลีใต้
13	ตปท//นาจีฟเดือด
14	เกาะติดโอลิมปิกเพียงคืน
15	เอนเตอร์เทนเม้นท์รีพอร์ต

- เวลาประมาณ 23.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้แทรกการแข่งขันชกมวยโอลิมปิก (มนัสบุญ จำรงค์) และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรณาธิการข่าวได้ทำการปรับเปลี่ยนแปลงวันดาวนึ่งในการออกอากาศดังนี้

ตารางที่ 20 แสดงวันดาวนึ่งข่าวภาคดึก วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลมวยมนัส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
2	บรรยากาศบ้านมนัส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
3	เกาะติดโอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
4	รวมฮีโร่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
5	งานเลี้ยงวันเกิดบรรหาร	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
6	ยิงนักเรียนเมืองชล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	สินค้าเกษตรได้น้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	ยุทธศาสตร์เลี้ยงไก่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

9	ซ้อมแผนทำลายสัตว์ปีก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
10	จับนายหน้าค้าแรงงาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
11	จับแบดโทรช ปลอม	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
12	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	ตปท//2 คนไทยในเขมร	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery) และ ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	ตปท//รายงาน..เกาหลีใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	ตปท//นาจีฟเดือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	แคมป์สนุกคิด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
17	เอนเตอร์เทนเม้นท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการเสนอโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

จากตารางที่ 20 จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องจากบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวแล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว บรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันมวยโอลิมปิก (สุบรรณ พันโนน นักชกทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ 2 มวยสากลสมัครเล่น ด้วยการเอาชนะนักชกจากบัลแกเรีย) และได้เลื่อนลำดับเบรกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศเป็นเบรกข่าวแรกเนื่องอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคุณค่าของข่าวในเกณฑ์ของความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคึกได้ตัดสินใจแบบนั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณานิการายการข่าวเช้า (คุณศนิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณานิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณานิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้¹³

- เวลา 04.31 น. บรรณานิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง ย้ายทหาร มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (วันนี้จะมีการประชุมสภาภิบาลใหม่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะหารือการแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งสำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และหาข้อยุติที่ลงตัวก่อนจะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณานิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของเป็นเรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)

- เวลา 04.35 น. บรรณานิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง ปิดห้าง (ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ กรณีมาตรการลดการใช้พลังงานที่กำหนดให้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ปิดบริการเวลา 4 ทุ่ม) มาออกในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณานิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มีคุณค่าข่าวในแง่ของเป็นเรื่องน่าสนใจ

- เวลา 04.43 น. บรรณานิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง นร.ยิงกัน มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (นักศึกษาชั้น ปวส.ปี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ ถูกคู่กรยิงเสียชีวิต ขณะนั่งรถเมล์สาย 145 บางกะปิ – สมุทรปราการ) เนื่องจากบรรณานิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

- เวลา 04.47 น. บรรณานิการข่าวได้เลือกข่าวจากข่าวภาคค่ำ 18 นาฬิกา เรื่อง ย้ายผู้ว่าฯ มาเป็นข่าวเฮดไลน์ (กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอชื่อแต่งตั้ง โยกย้ายผู้ว่าฯทั่วประเทศ

¹³ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

และมีแนวโน้มผู้ว่าราชการฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาจจะถูกเสนอย้ายด้วย) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

- เวลา 04.56 น. บรรณาธิการข่าวเช้าได้คัดเลือกข่าว เรื่อง น้ำมันแพง (กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า เพื่อรับฟัง กรณีจะออกมาตรการการบังคับให้ปิดห้างสรรพสินค้าร่วมประหยัดพลังงาน ขณะที่ สมาคมค้าปลีกไทยเห็นว่าการเลื่อนเวลาปิดห้างสรรพสินค้าให้เร็วขึ้นจะช่วยประหยัดได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

- เวลา 05.04 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว เรื่อง สถานการณ์ใต้ (รัฐบาลเตรียมประชุมใหญ่ปรับแผนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทยก็อาจจะเตรียมเสนอชื่อแต่งตั้ง โยเกี้ยยผู้ว่าฯทั่วประเทศ) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษยสนใจ (Human Interest)

- เวลา 05.55 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว เรื่อง นร.ทุน (รัฐบาลยอมรับความผิดพลาด ในกรณีนักเรียนทุนโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ ฆ่าตัวตายในประเทศเยอรมนี ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำยังประเทศที่ได้มีการส่งนักเรียนไปศึกษาเพื่อดูแล) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษยสนใจ (Human Interest)

- เวลา 05.57 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศเรื่อง วิกฤตนาซาฟ (กองทัพสหรัฐเปิดการโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ด้วยการทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายใกล้กับมัสยิดอิหม่าม อาลี เนื่องจากยังไม่มีท่าทีว่า กลุ่มนักรบเมห์ดีจะยอมจำนน) ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้เบียดข่าวเฮดไลน์ในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษยสนใจ (Human Interest)

- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวกีฬา ได้เลือกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศข่าวในเวลา 06.30 น. ดังต่อไปนี้ ข่าวสรุปการแข่งขันโอลิมปิก จากประเทศกรีซ (ผลการแข่งขันเบดมินตัน) , ข่าวไฮไลต์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (การแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก ชาย – หญิง , การแข่งขันจักรยานประเภทจับเวลาทีมไทม์ไทมัล และข่าวการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกรอบแรกกลุ่ม D), ข่าวสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิก และ โปรแกรมการแข่งขัน , ข่าวผลการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง (คูบราซิลกับฮอติ

ผลที่มบราซึลชนะ 6 ต่อ 0) และ ชาว หลุยส์ ฟิโก้ ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติ เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ ความสดของข้อมูล(Timeliness) และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง เนปาลตั้งเครีบด (เมืองหลวงของเนปาลถูกกลุ่มกบฏลัทธิเหมาปิดล้อม เพื่อกดดันให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องเป็นวันที่ 2 ส่งผลให้ราคาสินค้าและอาหารเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่รัฐบาลระดมทหารเตรียมรับมือหากถูกกลุ่มกบฏโจมตี) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของเรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)

- เวลา 05.48 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง คีคเลือกตั้งสหรัฐฯ (มีการปล่อยโฆษณาโจมตีเกียรติประวัติทางทหารของนายแคร์รี่ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี จากพรรคเดโมแครต โดยกล่าวหาว่านายแคร์รี่โกหกเรื่องวีรกรรมกล้าในสงครามเวียดนามที่ทำให้ได้เหรียญกล้าหาญถึง 2 เหรียญ) เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)

- เวลา 05.49 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศที่ผู้สื่อข่าวแปลไว้ เรื่อง หวัดนกงมาเลย์ (ประเทศมาเลเซียยืนยันว่าพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในหมู่บ้านทางภาคเหนือ) ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของ เรื่องราวที่มนุษย์สนใจ (Human Interest)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า

- เวลา 07.37 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวต่างประเทศ วิกฤตนาจาฟ(ผู้นำชีอะห์กลับคำพูดและประกาศไม่ยอมวางอาวุธ ขณะที่ฝ่ายต่อต้านโจมตีท่อส่งน้ำมันในอิรักและเผาสำนักงานบริษัทน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับราคาขึ้นไปเป็น 48.70 ดอลลาร์ต่อบาเรล) และ ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เวลา 08.00 น. เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- เวลา 07.38 น. บรรณาธิการข่าวได้นำเอาข่าวต่างประเทศเรื่อง ยูเอ็น - อิรัก (องค์การสหประชาชาติจัดพิธีรำลึกครบรอบ 1 ปี ที่สำนักงานใหญ่ในอิรักถูกโจมตีเมื่อปีที่แล้ว ทำให้สูญ

เสียเจ้าหน้าที่ไปถึง 22 คน) และปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า เนื่องจากบรรณาธิการเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณค่าในแง่ของความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

- เวลา 08.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 08.00 น.

จากกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข่าวในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันที่ออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น ดึงดูดใจ บรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆ นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 08.18 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณประเทศ) ได้แปลข่าวเรื่อง ผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือ (สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้แพร่ภาพเหตุการณ์ที่ชาวเกาหลีเหนือวิ่งหนีเข้าไปที่สถานกงสุลเกาหลีใต้ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน) เพื่อให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.15 น. คุณธาดา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคได้เสนอข่าวเรื่อง จับอบต.รุกป่า (ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก จับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองกว่า 300 ไร่) กับบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ)เพื่อนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.30 น. ประชุมข่าวภาคเช้าโดยบรรณาธิการข่าวสายข่าวต่างๆได้นำเสนอประเด็นข่าวต่างๆตั้งวันดาวนัข่าวต่อไป

ตารางที่ 21 แสดงวันดาวนัข่าวภาคเที่ยง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	น้ำมันแพง	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	ผลกระทบน้ำมัน ตจว.	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
3	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
4	ให้กำลังใจ ผบ.ทบ.	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
5	ผญบ.นักรบรักษ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
6	กระดุกน้องชมพู	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	ค้น 2 สถาบันคู่อริ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
8	อุตรดิตถ์ถิ่นห้ามแหก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
9	โทษ ห้ามน้องแหก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
10	คดีนมตัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
11	รายงาน..สัปดาห์วิทยาศาสตร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	เคลื่อนไหวผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
13	เด็กแนะผู้ว่าแก้ปัญหา	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

14	สด...นำท่วม	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
15	สุวัจน์มอบเหรียญคืน	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
16	ผู้ประกอบการรายย่อย	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
17	ลดต้นทุนการขนส่ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
18	ปัญหาลำไย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
19	นายกฯ ประชุมจีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
	ข่าวต่างประเทศ	
20	ปะการังเทียม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
21	เลือกตั้งสหรัฐ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
22	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
23	กบฏเนปาล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
24	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
25	เหลียวหลังแลโลก	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
26	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
27	พยากรณ์อากาศ	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวกีฬา	

*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขันสรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
---	--	---

- เวลา 09.47 น. ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมได้นำข่าวเรื่อง คันเทคโนโลยี (ตำรวจกว่า 100 นาย เข้าตรวจค้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย พบอาวุธจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในห้องเรียน) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันเพื่อนำไปเสนอในเวลา 10.00 น.

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ คันเทคโนโลยี , จับอบต. และข่าวต่างประเทศ เรื่อง ผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และสอดคล้องกับทั้ง 3 ข่าวนั้นเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจ

- เวลา 10.41 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณธาดา)ได้เสนอข่าวเรื่อง นายทุนรุกป่า (ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก จับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มแม่น้ำวังทองกว่า 300 ไร่) เพื่อให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 11.00 น.

- เวลา 10.45 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง สถานทูตสหรัฐโดนกล่ม (อาคารที่ทำการสอนในกรุงแบกแดดถูกโจมตี ในขณะที่สถานการณในเมืองนาจัฟยังคงตึงเครียด) เพื่อให้เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปคัดเลือกไปออกอากาศข่าวในเวลา 11.00 น.

- เวลา 11.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 11.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ จับนายทุนรุกป่า และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง สถานทูตสหรัฐโดนกล่ม โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และสอดคล้องกับทั้ง 3 ข่าวนั้นเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจ

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.56 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง หมูเป็นหวัดนก (จีนประกาศพบเชื้อไข้หวัดนก "H5N1" ในสุกรเป็นครั้งแรก) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปตัดไปออกในข่าวเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ทำบันทึกการออกอากาศ ซึ่งบรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 1 ข่าว ได้แก่ ข่าวเรื่อง ลดต้นทุนการขนส่ง (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโลจิสติกส์ของประเทศ จะร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนของและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ) ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวยกข่าวนี้ เนื่องจากเวลาในการออกอากาศข่าวเกินเวลาเนื่องจากบรรณาธิการข่าวควบคุมเวลาในการสัมภาษณ์โทรศัพท์ในช่วงข่าวเบรกแรกไม่อยู่ทำให้บรรณาธิการข่าวก็ยกข่าวเพื่อควบคุมเวลาในการออกอากาศ โดยที่บรรณาธิการข่าวประจำวันเห็นว่าประเด็นของข่าวนี้ยังไม่มีควมคืบหน้าของข้อมูลมากนัก ซึ่งสามารถนำไปออกในข่าวเบรกสั้นๆ (เกาะติดข่าว) ของทางสถานีได้ ขณะเดียวกันซึ่งทางสถานีกำลังออกอากาศรายการ "ศุภร์แสนสุข" บรรณาธิการข่าวประจำวัน ได้มีการตัดเข้าการรายงานข่าวด่วน ซึ่งเป็นผลการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศ

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ลดต้นทุนการขนส่ง (ยกมาจากข่าวเที่ยง) และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง หมูเป็นหวัดนก โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าว 2 ข่าวนี้ เนื่องบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวนี้มีความสดใหม่ของข้อมูลรวมทั้งเป็นที่ผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมากด้วย อย่างไรก็ตามบรรณาธิการข่าวก็ได้ตัดสินใจยกข่าวเรื่อง ลดต้นทุนการขนส่ง อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรายการศุภร์แสนสุขผลิตรายการเกินเวลา โดยบรรณาธิการเปรียบเทียบคุณค่าของข่าวทั้ง 2 ข่าวแล้วเห็นว่าข่าวต่างประเทศเรื่อง หมูเป็นหวัดนก มีความสดของข่าวมากกว่ารวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่อีกด้วย ขณะเดียวกันก็เป็นการประชุมข่าวภาคบ่ายโดยที่ประชุมได้มีการแจ้งว่าวันนี้ข่าวในพระราชสำนักยาวถึง 14 นาที เวลาในการนำเสนอข่าวภาค 18.00 น. น้อย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อข่าวกีฬาเพราะว่าที่ประชุมข่าวได้มีการล๊อคเวลาให้กับโต๊ะข่าวกีฬาแล้วเพราะว่าวันนี้มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขันถึง 2 คน ได้แก่ ปวีณา ทองสุก นักกีฬายกน้ำหนักหญิง และ วรพจน์ เพชรขุ้ม นักกีฬามวยสากล ทำให้บรรณาธิการข่าวสายอื่นๆ บ่นว่าข่าวของโต๊ะข่าวของตนเองได้เวลาในการนำเสนอหรือบางสายข่าวก็ไม่ได้เวลาในการนำเสนอข่าวเลย และ บรรณาธิการเศรษฐกิจได้แจ้งว่าพรุ่งนี้ (21 สค. 47) จะมีการประชุมพัฒนาระบบขน

ส่งหรือ โลจิสติกส์ ของรัฐบาล ที่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ประชุมโดยบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจได้สั่งให้ทีมข่าวเศรษฐกิจโดย คุณ เบ็ญจวรรณ ยันตรพร ไปรายงาน สด เรื่องดังกล่าว ขณะที่บรรณาธิการข่าวโต๊ะข่าวต่างๆได้นำเสนอประเด็นข่าวของตนเองดังรั นดาวนัข่าว¹⁴ต่อไปนี้

ตารางที่ 22 แสดงรั นดาวนัข่าวภาคค่ำ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนัถูกเลือก
1	สด น้ำท่วม	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	รอบเมืองไทย	ข่าวขันี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
5	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	ไผ่โยกย้ายทหาร	ข่าวขันี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest)
6.1	ยึดกรุงเทพฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีทีมีขึ้นเฉพาะในช่วงทีมีการเลือกตั้งโดยทีมีโฆษณาต่อทำย
7	จับเพิ่มคดีเจริญ	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
8	คดีฆ่ากับือ	ข่าวขันี้เป็นเรื่องทีคนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

¹⁴ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

9	สถานการณ์ได้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	หวัดนกสูญหาย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับ ผู้ชม
11	พรรคทางเลือกที่ 3	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	สสส.ยังไม่สงบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	น้องแนนทงดิวซ์ตัว	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	สด ก.พานิชย์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และมีผลกระทบต่อ คนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
2	ปัญหาที่จอดรถ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	หุ้น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	นาจีฟเดือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	เดือนกัญบุหรี	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
3	จับกระแสดังโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	

*	<ul style="list-style-type: none"> - ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ - ไฮไลท์การแข่งขัน - สรุปรหรียญรางวัล 	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(ความสนใจ(Human interest))
---	---	--

- เวลา 14.15 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณจิรัชดา)ได้แปลข่าวเรื่อง หมอกคลุมฮ่องกง (เกาะฮ่องกงถูกปลงคลุมด้วยหมอกควันที่เป็นผลมาจากมลภาวะและพายุไต้ฝุ่น)เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปตัดไปออกในช่วงเวลา 15.00 น.

- เวลา 14.38 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ กระทรวงพาณิชย์ ประสานทางโทรศัพท์เข้ามาผ่านทางคุณนภา บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีประเด็นข่าวเรื่อง "การประชุมหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนการค้า เพื่อหารือเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานได้เริ่มขึ้นแล้ว" เพื่อจองเวลารายงานข่าวในช่วงเวลา 15.00 น. (เกาะติดข่าว)

- เวลา 15.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ข่าวการรายงานสด ที่กระทรวงพาณิชย์ และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง หมอกคลุมฮ่องกง โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นั้น เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และสอดคล้องกับทั้ง 2 ข่าวนั้นเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจ

- เวลา 15.44 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณจิรัชดา)ได้แปลข่าวเรื่อง เมืองหลวงใหม่เกาหลีใต้ (เกาหลีใต้เปิดเผยโครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงโซล ลงไปทางใต้ของประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า 1,500,00 ล้านบาท)เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปตัดไปออกในช่วงเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ลดต้นทุนการขนส่ง และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง เมืองหลวงใหม่เกาหลีใต้ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นั้น เนื่องจากเห็นว่าข่าวต่างประเทศเรื่อง เมืองหลวงใหม่เกาหลีใต้ มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ขณะที่ข่าวเรื่อง ลดต้นทุนการขนส่ง บรรณาธิการข่าวประจำวันนำมาจากช่วงข่าวเที่ยงตนเองได้ยกข่าวข่าวนี้นี้จึงได้นำข่าวนี้นี้มาออกอากาศ รวมทั้งบรรณาธิการข่าวประจำวัน(อัมไพ)เกรงใจบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ(คุณนภา)

- เวลา 16.47 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณธาดา)ได้เสนอข่าวเรื่อง ครูอนาจารเด็ก (ผู้
อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 สังกัดราชการครูโรงเรียนบ้านสร้างเสียนที่
ถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารนักเรียนหญิง 11 คน) เพื่อให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 17.00
น.

- เวลา 17.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัด
ข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ครูอนาจารเด็ก และ สรุปข่าวหุ้น โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือก
ข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าข่าวเรื่อง ครูอนาจารเด็ก มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ขณะ
เดียวกันข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น มาจากปัจจัยเรื่องการดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้
เป็นข้อตกลงของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการ
ปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายข่าวสถานี
โทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างๆก็ได้
ทยอยส่งข่าวที่ได้รับคัดเลือกไปออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ส่งให้กับรีไรต์เตอร์ข่าวเพื่อตรวจ
สอบบทข่าว พร้อมกับส่งบทข่าวกับภาพข่าวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตัดภาพออกอากาศ

- เวลา 18.00น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น.

- เวลา 19.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคค่ำ บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เขียน
บันทึกการออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 3 ข่าว โดยแบ่งเป็นข่าวในเบรกต่างๆดัง
ต่อไปนี้ ข่าวที่ 9 เรื่อง สถานการณ์ใต้ (ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมประชุมวางแผนกับหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประชุมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ในสัปดาห์) , ข่าวที่ 12 สสส.ยังไม่สงบ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เรียกร้องให้ผู้มี
อำนาจตัดสินใจใน สสส. เห็นใจคนทำงานมากกว่าการจ้องจับผิด ขณะที่ผู้จัดการ สสส. ระบุว่า
สาเหตุที่ไม่ไปชี้แจงด้วยตัวเองเนื่องจากติดภารกิจชี้แจงหน่วยงานอื่น) , ข่าวที่ 13 เรื่องน้องแนนงด
โชว์ตัว (ผู้บริหารโรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัดสินใจยกเลิกการแสดงของน้องแนนแล้ว หลัง
จากถูกชาวบ้านและองค์กรต่างๆคัดค้านอย่างหนัก)

- เวลาประมาณ 22.00 น. บรรณาธิการประจำวันได้ทำการจัดทำวันดาวนัภาคดึกดัง
ต่อไปนี้

ตารางที่ 23 แสดงรัศมีดาวนั้ข่าวภาคเด็ก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	บัตรเครดิตปลอม	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
2	สัมมนาเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ปัญหาลำไย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
4	ท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	น้องแนน	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
6	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	กระดุนท่อเกี่ยว	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
8	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ตปท//นาจีฟัสสัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ตปท//เว็บโป๊ในจีน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ตปท//ลูกสิงเกิดใหม่	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
12	กีฬา//เกาะติดโอลิมปิก เที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	เอนเตอร์เทนเมนท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

- ในเวลาประมาณ 24.10 น. บรรณาธิการข่าวได้แทรกการแข่งขันการยกน้ำหนักหญิง (ปวีณา ทองสุก) และบรรณาธิการข่าวได้จัดทำวันดาวนัข่าวภาคดึกใหม่¹⁵ โดยเพิ่มเวลาในการรายงานข่าวกีฬาเป็น 8 นาที นำเอาข่าวกีฬามาออกเป็นลำดับแรกเนื่องจากนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญเป็นเหรียญที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 24 แสดงวันดาวนัข่าวภาคดึก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	กีฬา//ผลยกน้ำหนัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest) ต่อเนื่องและ มีความสดของข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
2	กีฬา//สด สุรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest)ต่อเนื่องและ มีความสดของข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3	กีฬา//ผลมวยรวม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest)ต่อเนื่องและ มีความสดของข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4	กีฬา//เกาะติดโอลิมปิก เที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest)ต่อเนื่องและ มีความสดของข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
5	บัตรเครดิตปลอม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest)
6	สัมมนาเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)
7	ปัญหาลำไย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
8	ท่อก๊าซไทย-มาเลย์	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
9	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง

¹⁵ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

10	กระตุ้นท่องเที่ยว	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
11	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)
12	ตปท//นาจัฟลับสน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
13	ตปท//เว็บโป้ในจีน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
14	ตปท//ลูกสิงเกิดใหม่	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
15	น้องแนน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
16	เอนเตอร์เทนเมนท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

จากตารางที่ 24 จะเห็นว่ามี การปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวแล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว บรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการยกน้ำหนัก (ปวีณา ทองสุช สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ) , ข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันยกมวย (วรพจน์ เพชรขุ่ม นักชกชาวสุราษฎร์ ชนะ นักชกชาวเบลารุส เข้ารอบ 3 หรือ 8 คน ในรุ่นแบนตั้มเวท) และ บรรณาธิการได้เลื่อนลำดับฐานะข่าวกีฬา มาออกอากาศเป็นเบรกข่าวทั่วไปในเบรกแรก เนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคติกได้ตัดสินใจเลื่อนฐานะข่าวกีฬาซึ่งปกติจะเป็นช่วงของข่าวกีฬาในเบรกสุดท้ายมาออกในลำดับแรก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

วันที่ 21 สิงหาคม 2547 วันนี้เป็นวันหยุดของสัปดาห์ไม่มีการประชุมข่าวอย่างเป็นทางการโดยการทำงานเริ่มโดยผู้สื่อข่าวเวรโต๊ะข่าวจะเข้ามาถึงออฟฟิศประมาณ 8.30 น. และวันนี้บรรณาธิการข่าวประจำวันได้แก่ คุณพรเลิศ ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวสายอาชญากรรม ซึ่งวันนี้คุณ

พรเลิศ ใช้วิธีเดินไปตามโต๊ะเพื่อที่รวบรวมทั้งหมดมาคัดเลือกในการออกอากาศข่าวภาคเที่ยงในเวลา 11.00 น. และ เกาะติดข่าว 10.00 น. ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 25 แสดงรันทวารเช้าภาคเที่ยง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด.สุรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ มีความสดของข้อมูลเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น
2	หลวงพ่อกุณเดื่อนสติ	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
3	สด.หัวหิน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ มีความสดของข้อมูลเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น
4	คืบหน้าระเบิดใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	รายงาน..อบรมทูตอาชีวะ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	แพทย์ชนบทดีเด่น	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
7	ลำไย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	รายงาน..แข่งเก็บเห็ด	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
9	ตปท//อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	ตปท//รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	เอนเตอร์เทนเมนท์	นโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

12	พยากรณ์อากาศ	นโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็น คอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว ของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่อง ที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง

จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่าข่าวทุกข่าวที่ทุกโต๊ะนำมาเสนอได้รับการคัดเลือกออกอากาศ
ข่าวทั้งหมด เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้ไม่ค่อยมีข่าวนำมาเสนอ เนื่องจากหน่วย
งานราชการ ห้างร้านเอกชนปิดทำการเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักข่าวสายอื่นๆหาข่าวได้น้อย ใน
ลักษณะเช่นนี้ข่าวภูมิภาคจะมีความสำคัญขึ้นมาในสายตาของบรรณาธิการข่าวประจำวัน
ที่ต้องการหาข่าวมาเติมไม่ให้ข่าวหลวม ข่าวภูมิภาคก็จะใช้เวลาในการออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ไม่
เหมือนกับวันธรรมดาที่มีข่าวมาก จากลักษณะการตัดสินใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบรรณาธิการข่าว
ประจำวัน(คุณพรเลิศ) ไม่มีข่าวให้เลือกมากเนื่องจากเป็นวันสุดสัปดาห์ ทำให้ต้องนำเสนอข่าวทั้ง
หมด รวมทั้งยังนำข่าวที่ผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะที่ได้ทำเก็บเอาเป็นสื่อบริษัทออกมาออกอากาศในวันหยุดสุด
สัปดาห์ ซึ่งจากการตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ แบบ disjointed
Incremental ที่จะพยายามเลือกข่าวที่มีอยู่ในมือ ณ ขณะนั้น และ นำเอาข่าวที่ได้สั่งไว้ก่อนหน้า
นำกลับมาเสนออีกครั้งโดยเปลี่ยนแปลงการนำเสนอจากข่าวอ่านมาเป็นข่าวสื่อบริษัทนำเสนอ
และ จากรันดาวน์ข่าวภาค 12.00 น. จะเห็นว่าบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณพรเลิศ)เลือกข่าว
กีฬามาออกเป็นลำดับแรกโดยมีปัจจัยมาจากอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้น
เมื่อเวลาประมาณ 24.10 น.ของเมื่อวานที่ผ่าน นักกีฬายกน้ำหนักหญิงของไทย(ปวีณา ทองสุก)
สามารถคว้าเหรียญทองได้ มาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์
ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
บรรณาธิการข่าวภาคเช้าได้ตัดสินใจเลือกรูขี้นาข่าซึ่งในปกติข่าวกีฬาจะอยู่ในเบรกที่ที่ 3 ของ
ลำดับในการออกอากาศซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ เกณฑ์การเลือกข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

และทางสถานีฯได้สั่งให้ทีมข่าวกีฬา(คุณวีระเทพ)เดินทางไปรายงานสดบรรยากาศที่บ้าน
ของนักกีฬาที่ จ. สุรินทร์

- เวลาประมาณ 09.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เดินแจ้งให้ทางผู้สื่อข่าว กีฬาที่เข้าเวรข่าวอยู่ ณ ขณะนั้น(คุณฐิติภูมิ)ให้เขียนข่าวเรื่องนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองได้เมื่อวานนี้และสรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย (วรพจน์เพชรขุ้ม นักกีฬามวยสากลผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายอย่างสวยงาม ขณะที่นักยกน้ำหนักเหล็กคนสุดท้าย สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่ 2 ให้ประเทศไทยได้สำเร็จ) มาออกอากาศข่าวในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.20 น. ทีมข่าวรายงานสด การประชุมพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ ประสานทางโทรศัพท์ผ่านทางโปรดิวิชั่นเซอร์ข่าว(คุณสลิษา) เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.49 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลข่าว เรื่อง ประท้วงในเปรู (นักศึกษาในเปรูเรียกร้องให้สอบสวนการคอร์รัปชันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่โดยให้สถานิติบัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย)

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศโดยเอาข่าวกีฬาออกมาออกอากาศเนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคเช้าได้ตัดสินใจเลือกรูขั้วข่าวซึ่งในปกติจะไม่มีการนำเอาข่าวกีฬาออกมาออกอากาศในช่วงเกาะติดข่าว ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 11.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 11.50 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง บรรณาธิการข่าวเขียนบันทึกการออกอากาศ โดยวันนี้จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยงช้ากว่า กำหนด 5 นาที (11.50 น.) โดยที่มีปัจจัยมาจาก ข่าวการรายงานบรรยากาศที่บ้านของปวีณา ที่จ. สุรินทร์ รายงานเกินเวลาในการออกอากาศมาถึง 5 นาที ขณะที่ข่าวการรายงานเรื่อง การประชุมพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์เกินเวลามา 2 นาที และ ข่าวกีฬา(ในเบรกของข่าวกีฬา)ผลิตข่าวเกินเวลา 3 นาที ประกอบกับในช่วงเวลาข่าววัยทีนผลิตข่าวเกินเวลามา 3 นาที ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันไม่สามารถควบคุม

เวลาในการออกอากาศในช่วงภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวต้องตัดสินใจยกข่าวไปถึง 2 ข่าว ได้แก่สื่ूपข่าวเรื่อง อบรมทูตอาชีวะ(ตำรวจนำตัวแทนเด็กนักเรียนในสังกัดอาชีวะศึกษามาทำกิจกรรมร่วมกัน และเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างสถาบัน เป็นมาตรการในเชิงรุกที่ตำรวจคาดว่าจะสามารถละลายพฤติกรรมความรุนแรงได้หลังมีกระแสข่าวว่าอาจมีการรวมตัวก่อเหตุรุนแรงอีกครั้ง) และ ข่าวเรื่อง ทูจริตลำไย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าจะดำเนินการขึ้นตอนเด็ดขาด กับนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทูจริตรับซื้อลำไย) ก็ยังทำให้เวลาในการออกอากาศช่วงภาคเที่ยงเกินอยู่ถึง 5 นาที

- เวลา 12.50 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี) ได้เสนอข่าวเรื่อง จับไม้เถื่อน (ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจยึดไม้เถื่อนภายในโรงเลื่อยของสมาชิก อบจ. เขตอำเภอโนนดินแดง มูลค่ากว่า 36 ล้านบาท) เสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 14.00 น.

- เวลา 12.52 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี) ได้เสนอข่าวเรื่อง คืบหน้าครูอนาจารเด็ก (ครูที่ถูกกล่าวหาว่าอนาจารเด็กนักเรียนหญิงใน จังหวัดหนองบัวลำภู มอบตัวแล้วโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา) เสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 14.00 น.

- เวลา 12.55 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณธาดา) ได้เสนอข่าวเรื่อง คืบหน้ายิงนักเรียน (ตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเสียชีวิตบนรถเมล์) เสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 14.00 น.

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าว(เกาะติดข่าว)โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ ทูจริตลำไย (ยกจากช่วงภาคเที่ยง)และ จับไม้เถื่อน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าว ทูจริตลำไย เนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณพรเลิศ)ต้องการที่จะระบายข่าวในช่วงช่วงภาคเที่ยงที่ตนเองได้ยกข่าวไปจึงได้นำข่าวนี้มาออกอากาศ ส่วนข่าวเรื่อง จับไม้เถื่อน บรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวกระทบกระเทือนต่อประชาชน

ขณะเดียวกันเวลาประมาณ 14.00 น. ก็เป็นช่วงของการประชุมข่าวบรรณาธิการบริหารได้บอกกับทางบรรณาธิการข่าวประจำวันให้สามารถตัดสินใจแทรกการแข่งขันชกมวยโอลิมปิกได้ในช่วงของข่าว เนื่องจากมีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขัน โดยโต๊ะกีฬาจะเป็นผู้ประสานงานกับบรรณาธิการข่าว และบรรณาธิการบริหารสั่งได้ที่ทีมงานข่าวกีฬาที่รายงานสดอยู่ที่ จ. สุรินทร์ ให้ไป

รายงานบรรยากาศการเชียร์ นาย มนต์ บุญจรรย์ นักกีฬามวยโอลิมปิก ที่ จ.ราชบุรี และ
บรรณาธิการข่าวได้รวบรวมข่าวจากผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างๆตั้งรณดาว์ข่าว¹⁶ต่อไป

ตารางที่ 26 แสดงรณดาว์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	พยากรณ์อากาศ	นโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
4	เอนเตอร์เทนเมนท์	นโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
5	ไอทีวีไฮไลท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	สด.หัวหิน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และบุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
7	แต่งตั้งปลัดกระทรวง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	จับล่าไยยัดได้	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)

¹⁶ ดูรายละเอียดข้างทั้งหมดในภาคผนวก

10	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
11	แก๊งจ้างวานฆ่า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	หวิดตก	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence) และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
13	รายงาน..อบรมทูตอาชีวะ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
14	ภัยวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
15	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	สมาร์ทไลฟ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
1	การเมืองสหรัฐฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	กระแสเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	

*	<ul style="list-style-type: none"> - ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ - ไฮไลต์การแข่งขัน - สรุปเหรียญรางวัล 	<p>เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจต่อเรื่อง (Human interest) เพราะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก</p>
---	---	--

- เวลา 14.19 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง หวัดนกมาเลย์ (ทางการมาเลย์ยืนยันว่าสามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกได้แล้ว และยังไม่มียางานถึงเรื่องที่มนุษย์ได้รับเชื้อไข้หวัดนกในประเทศ) เสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 15.00 น.

- เวลา 15.00 น. . ออกอากาศข่าว(เกาะติดข่าว)โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ คืบหน้านักเรียนยิงกัน , คืบหน้าครูอนุบาลเด็ก และข่าวต่างประเทศเรื่องหวัดนกมาเลย์ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และสอดคล้องกับทั้ง 3 ข่าวนั้นเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจ

- เวลา 15.30 น. . ทีมข่าวรายงานสด การประชุมพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ ประสานทางโทรศัพท์ผ่านทางโปรดิวซ์เซอร์ข่าว(คุณสลินา) เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 15.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าว (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวการรายงานสดการประชุมพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้มาออกอากาศเนื่องบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวนี้มีความสดของข้อมูลที่สุด ณ เวลานั้น รวมทั้งไม่ข่าวเรื่องอื่นมาเสนอจึงทำให้บรรณาธิการข่าวได้คัดข่าวนี้มาออกอากาศ ขณะที่ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างๆก็ได้ทยอยส่งข่าวที่ได้รับคัดเลือกไปออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ส่งให้กับรีไรต์เตอร์ข่าวเพื่อตรวจสอบบทข่าว พร้อมกับส่งบทข่าวกับภาพข่าวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตัดภาพออกอากาศ

- เวลา 18.00 น. ในช่วงของการออกอากาศข่าวภาค 18.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ)ได้แทรกการแข่งขันการชกมวยโอลิมปิก 3 นาที ทำให้บรรณาธิการข่าวยกข่าว

ในช่วงของการออกอากาศข่าว 18.00 น. 5 ข่าว แต่ก็ยังทำให้จบรายการข่าวภาค 18.00 น. ช้าถึง 8 นาที

ขณะที่วันนี้ทางสถานีต้องทำการถ่ายทอดสด การแข่งกีฬาโอลิมปิก ในเวลา 22.00 น. – 03.00 น. ส่งให้ทางสถานีงดรายการข่าวภาคดึก ในเวลา 01.00 – 01.35 น. จึงเป็นปัจจัยให้ไม่มีการคัดเลือกข่าวภาคดึกในช่วงเวลา 01.00 – 01.35 น.

วันที่ 22 สิงหาคม 2547 วันนี้เป็นวันหยุดของสัปดาห์ที่ไม่มีการประชุมข่าวอย่างเป็นทางการโดยการทำงานเริ่มโดยผู้สื่อข่าวเวรโต๊ะข่าวจะเข้ามาถึงออฟฟิศประมาณ 8.30 น. และวันนี้บรรณาธิการข่าวประจำวันนี้ได้แก่ คุณนุกุล ซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวสายภูมิภาค ซึ่งวันนี้คุณนุกุล ใช้วิธีเดินไปตามโต๊ะเพื่อที่รวบรวมทั้งหมดมาคัดเลือกในการออกอากาศข่าวภาคเที่ยงในเวลา 11.00 น. และ เกาะติดข่าว 10.00 น. ขณะที่วันนี้ข่าวกีฬาได้รับเวลาในการนำเสนอข่าวในทุกช่วงมากเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้ทีมข่าวกีฬาได้เดินทางไปรายงานสดที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายมนัส บุญจำนงค์ นักกีฬามวยโอลิมปิก ที่จะทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในเวลาประมาณ 23.30 น. เพื่อรายงานบรรยายภาคการเชียร์ที่บ้านเกิด ดังรันดาวน์ข่าว¹⁷ต่อไป

ตารางที่ 27 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	สด..ทำเนียบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
3	สีสันผู้ว่าฯ กทม.	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
4	ดินถล่ม-น้ำท่วม	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
5	คืบหน้าแทง นร.	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

¹⁷ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

6	รุมโทรมเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	นิทรรศการธง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
8	ตปท//เหตุรุนแรงอิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
9	ตปท//ระเบิดบังกาลาเทศ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	ตปท//รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
12	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	
	- ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ - ไฮไลท์การแข่งขัน - สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลา 09.36 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณสุวรรณี)ได้เสนอข่าว เรื่อง ระเบิดที่ยะลา (เกิดระเบิด 3 แห่งใจกลางเมืองยะลา เมื่อคืนนี้มีผู้บาดเจ็บ 10 คน) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกอากาศข่าวในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.38 น. ทีมข่าวรายงานสด ที่ทำเนียบ ประสานทางโทรศัพท์ผ่านทางโปรดิวซ์เซอร์ข่าว(คุณสลินา) เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 10.00 น. เนื่องจากมีประเด็นเรื่องการประชุมแก้ปัญหาจากราจรเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มขึ้นแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีจะรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการแท็กซี่ สามล้อ และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ สด ทำเนียบ และ ระเบิดที่ยะลา โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้น (Timeliness) ในช่วงเวลานั้น

- เวลา 11.00 น. บรรณาธิการข่าวได้ยกข่าวเรื่อง รุมโทรมเด็ก (ตำรวจจับนักศึกษาช่างกล 4 คน ร่วมกันรุมโทรมเพื่อนหญิง ทั้งหมดสารภาพว่าทำลงไปเพราะเมาสุรา) เนื่องจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการประสานกับผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศจี) เนื่องจากเข้ามาส่งเทปเข้ามาไม่ทันในช่วงของข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.02 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.45 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง บรรณาธิการข่าวเขียนบันทึกการออกอากาศ โดยวันนี้เริ่มการออกอากาศข่าวภาคเที่ยงช้ากว่า กำหนด 2 นาที (12.02 น.) โดยที่มีปัจจัยมาจาก รายการหมึกแดง'ส เวิลด์' ที่ผลิตเวลารายการเกิน 2 นาที ขณะที่ในช่วงข่าวภาคเที่ยง บรรณาธิการข่าวประจำวันได้ยกข่าว 3 ข่าว ดังต่อไปนี้ ข่าวที่ 5 เรื่อง คืบหน้าแทงนร.(ตำรวจจับตัวมือสังหารนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้วสวนเย็นวันนี้ บิดาจะนำศพนายชัยพร ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดช่องลม) , ข่าวที่ 6 เรื่อง นิทรรศการธง (นิทรรศการธงสำคัญของชาติ นำธงสำคัญในสมัยต่างๆที่หาชมได้ยาก มาแสดงให้เห็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ) และข่าวที่ 8 เรื่องระเบิดบึงคณาเทศ (ผู้นำพรรคฝ่ายค้านบึงคณาเทศ บาดเจ็บจากระเบิดระหว่างปราศรัยในกรุงดาห์กาเมื่อวานนี้ ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 18 คน)

- เวลา 13.05 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศจี) ได้เสนอข่าวเรื่อง จับวัยรุ่นทำร้าย (ตำรวจระยอง จับแก๊งวัยรุ่นที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายตำรวจเพื่อหวังปล้นปืน โดยผู้ต้องหาทั้งหมดอายุระหว่าง 15-16 ปี) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.14 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศจี) ได้เสนอข่าวเรื่อง จับแก๊งค้าแรงงาน (ตำรวจกาญจนบุรี จับแก๊งค้าแรงงานต่างด้าว ขณะกำลังลำเลียงแรงงานกว่า 230 คนส่งให้นายทุน) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.51 น. ทีมข่าวรายงานสด ที่ทำเนียบ ประสานทางโทรศัพท์ผ่านทางโปรดิวซ์เซอร์ข่าว(คุณพรชัย) เพื่อจองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น. เนื่องจากมีประเด็นเรื่องผลการประชุมแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และ ปริมาณรถ ได้ข้อสรุปว่าต้องเร่งเพิ่มกำลังตำรวจจราจร เพื่อรองรับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าว(เกาะติดข่าว)โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ นิทรรศการธง (ยกจากข่าวภาคเที่ยง)และ การรายงานสดที่ทำเนียบรัฐบาล โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าว นิทรรศการธง เนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวัน (คุณนุกุล)ต้องการที่จะระบายข่าวในช่วงข่าวภาคเที่ยงที่ตนเองได้ยกข่าวไปจึงได้นำข่าวนี้มาออกอากาศ ส่วนข่าวเรื่อง การรายงานสดผลการประชุมแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และ ปริมาณรถ บรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human Interest) และมีความสดใหม่ของข้อมูลที่เกิด(Timeliness) ใน ณ เวลานั้น

ขณะเดียวกันเวลาประมาณ 14.00 น. ก็เป็นช่วงของการประชุมข่าว โดยบรรณาธิการข่าวได้รวบรวมข่าวจากผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างๆดังต่อไปนี้

ตารางที่ 28 แสดงวันดาวนข่าวภาคค่ำ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 1	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
2	เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 2	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
3	เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ47 ช่วงที่ 3	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย

4	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
5	เอ็นเตอร์เทนเมนท์ รีพอร์ท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	แก้จรรยา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	รวมการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ดินถล่ม-น้ำท่วม	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
10	จับได้ระเบิดอิทธิพล	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
11	ผ้าป่าหีบศพ	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
12	สรุปเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	สมาร์ทไลฟ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	100 ปีเต็ม เสี้ยว ผิง	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
2	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ย่ำค้ำย่ำโลก/	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

*	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
*	-รายงานสด บรรยากาศ กองเชียร์ที่เตรียมเชียร์ที่ บ้านเกิดของ นาย มนัส บุญจำนงค์ นักกีฬาชกมวย สากล จาก จ. ราชบุรี -ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากประเทศกรีซ -ไฮไลท์โอลิมปิกและสรุป เหรียญโอลิมปิก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ(Human interest) และ มีความสด ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
14	ข่าวภาคเช้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ (Human interest)

- เวลา 15.00 น. ออกอากาศข่าว(เกาะติดข่าว)โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกดังต่อไปนี้ คืบหน้าแท่งเด็กเทคโนโลยี (ยกจากข่าวภาคเที่ยง) , รุมโทรม(ยกจากข่าวภาคเที่ยง) , จับวัยรุ่นทำร้ายตำรวจ (หลุดจากการคัดเลือกข่าวจากข่าวภาค 14.00 น.) โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าว 3 ข่าว เนื่องจากบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนฤกุล)ต้องการที่จะระบายข่าวในช่วงข่าวภาคเที่ยงที่ตนเองได้ยกข่าวไปจึงได้นำข่าวนี้มาออกอากาศและข่าวที่ไม่ได้นำคัดมาออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 15.40 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี)ได้เสนอข่าวเรื่อง จับยาบ้าชาวลาว (ตำรวจ 191 จับชาวลาวรับจ้างขนยาบ้า ขณะเดียวกัน ก็สารภาพว่า มีชาวลาวอีกหลายคนรับจ้างขนยา เพราะมีหน้าตาเหมือนคนไทย) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.48 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง 100 ปี เต็ง เสี่ยว ผิง (สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมรำลึกวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของนาย เต็ง เสี่ยว ผิง ประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าว (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้คัดข่าวมาออกอากาศข่าวดังนี้ จับแก๊งค์ค้าแรงงาน , จับยาบ้า , 100 ปี เต็ง เสี่ยว ผิง โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวทั้ง 3 ข่าวนี้มาออกอากาศเนื่องจากบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวนี้เป็น

เรื่องมีความสดใหม่ของข้อมูลที่เกิดใน ณ เวลานั้น ขณะที่ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างๆก็ได้ทยอยส่งข่าวที่ได้รับคัดเลือกไปออกอากาศข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ส่งให้กับวีโรทีเตอร์ข่าวเพื่อตรวจสอบบทข่าวพร้อมกับส่งบทข่าวกับภาพข่าวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตัดภาพออกอากาศ

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าวภาค 18.00 น. ในช่วงข่าวภาคค่ำ 18.00 น.

- เวลา 19.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคค่ำ โดยบรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 5 ข่าวดังนี้ ข่าว 8 เรื่อง รวมการเมือง (อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรมยืนยันว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ ส่วนการลงพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ของนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าจะนำเงินลงไปหว่านเหมือนกับภาคอื่นๆ ขณะที่นายบัญญัติ บรรทัดฐานหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าไม่กังวลต่อการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี และมั่นใจว่า จะไม่มี สส.ย้ายพรรคเพิ่มขึ้น และคนใต้จะไม่หลงไปกับเงินที่รัฐบาลนำไปมอบให้) , ข่าว 10 เรื่อง จับโต๊ะบอลอิทธิพล (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ใช้กำลังนอกพื้นที่กวาดล้างโต๊ะพนันบอลในอำเภอหาดใหญ่ พบหลักฐานว่า ตำรวจท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) , ข่าว 11 เรื่อง ทอดผ้าป่าหีบศพ (ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก สนใจการทอดผ้าป่าหีบศพ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะเชื่อว่าเป็นการทำบุญที่สามารถต่อชะตาชะตาชีวิตตัวเองได้) , ข่าว 13 เรื่อง สมาร์ทไลฟ์ (เว็บไซต์ที่นำเสนอผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการและเว็บไซต์อื่นๆที่รายงานผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก) และ ข่าว 3 ในเบรกของข่าวต่างประเทศเรื่อง ย่ำค่าย่ำโลก (สถานที่หย่อนใจในฉนวนกาซ่า)

- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รันทำวันดาวนข่าวภาคดึก

ตารางที่ 29 แสดงวันดาวนข่าวภาคดึก วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547

หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
รวมการเมือง**	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
รวมผู้ว่าฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
เผาศพ น.ศ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

ต่างชาติเรียนในไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
จับผู้ต้องหา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
จับได้ระเบิด **	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับ ผู้ชม
ผ้าป่าหีบศพ**	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับ ผู้ชม
รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ตปท//นาจีฟเดือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ภาพสกริมถูกขโมย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ชายที่สูงที่สุดในโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
พ่อแม่ นักยกน้ำหนักเดินทาง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
โอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
เอนเตอร์เทนเมนท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานี

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

- เวลาประมาณ 23.40 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนุญกุล) ได้ตัดสินใจสั่งให้ แทรกการการแข่งขันชกมวยโอลิมปิก ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นก็เข้าสู่รายการปกติ โดยจาก เหตุการณ์ที่เกิดดังกล่าวบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เปลี่ยนวันดาวนในการออกอากาศข่าวภาค ดึก ดังนี้

ตารางที่ 30 แสดงวันดาวนั้ข่าวภาคดึก วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลมวย	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
2	สด.ราชบุรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)และมีความสดของเหตุการณ์ทีเกิด
3	พ่อแม่ักยกน้ำหนักเดินทาง	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
4	รวมการเมือง	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
5	รวมผู้ว่าฯ	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
6	เผาศพ น.ศ.	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
7	ต่างชาติเรียนในไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
8	จับผู้ต้องหา	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
9	จับโต๊ะบอล**	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
10	ผ้าป่าหีบศพ**	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
11	รวมสถานการณื	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
12	นาจีฟเดือด	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)
13	ภาพสกริมถูกขโมย	ข่าวนี้เป็นเรื่องทีคนให้ควมสนใจ (Human interest)

14	ชายที่สูงที่สุดในโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
15	เอนเตอร์เทนเม้นท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 30 จะเห็นว่ามี การปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว ซึ่งบรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันชกมวย (มนัส บุญจำนงค์ ไซว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ชนะคู่ต่อสู้ขาดลอย คว่าเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วในกีฬาโอลิมปิก) , การรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของมนัส ที่จ.ราชบุรี และ พ่อแม่นักยกน้ำหนักเดินทาง (บรรดาคุณพ่อและคุณแม่ ของนักยกน้ำหนักหญิงไทย เดินทางไปกรีซ เพื่อยินดีกับความสำเร็จของลูกสาว) โดยบรรณาธิการได้เลื่อนลำดับฐานะข่าวกีฬา มาออกอากาศเป็นเบรกข่าวทั่วไปในเบรกแรก เนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมารวมทั้งนโยบายในการนำเสนอข่าว ทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคดึกได้ตัดสินใจเลื่อนฐานะข่าวกีฬาซึ่งปกติจะเป็นช่วงของข่าวกีฬาในเบรกสุดท้ายมาออกในลำดับแรก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ซึ่งหลังจากสิ้นการรายงานแล้วบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนุกุล)ได้สั่งให้ทีมข่าวกีฬาที่รายงานสดบรรยากาศที่บ้านเกิดของ นาย มนัส บุญจำนงค์ นักกีฬาชกมวยสากล จาก จ. ราชบุรี ย้ายไปรายงานสดต่อที่บ้าน วรพจน์ เพชรขุ้ม ที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของนักกีฬามาออกอากาศข่าว

วันที่ 23 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศนิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 22 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ

และ ชาวภาคใต้ ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้¹⁸

- เวลา 24.49 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ผู้ว่าฯโค้งสุดท้าย (การหาเสียงโค้งสุดท้ายของผู้รับสมัครผู้ว่าฯเริ่มเข้มข้นมากขึ้น เช่น ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง , นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน , นายมานะ มหาสุวีระชัย , นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ และ นางปวีณา หงษ์สกุล) และ ข่าวเรื่อง ปิดห้าง (นายกรัฐมนตรี อาจจะเสนอให้ปรับเลื่อนเวลา ทั้งปิดและเปิดห้างสรรพสินค้า) และ ข่าวเรื่อง ใต้ (เหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดยะลาถึง 3 แห่งเมื่อ 2 วันก่อน ล่าสุดตำรวจมั่นใจว่า คนร้ายอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา ประมาณ 05.19 บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬาผาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง จอมพลังไทย (เมื่อคืนที่ผ่านมาครอบครัวของนักกอล์ฟหญิงไทย ออกเดินทางไปกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซแล้ว เพื่อยินดีกับความสำเร็จของลูกสาวในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ ซึ่งนักกอล์ฟหญิงสาวไทยสามารถคว้ามาได้ถึง 2 เหรียญทองและ 2 เหรียญทองแดง)มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.25 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน (การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีวาระเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนของ การเปิด-ปิดห้างสรรพสินค้า) , สถานการณ์ใต้ (สถานการณ์รุนแรงยังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุระเบิด 3 แห่งในจังหวัดยะลา ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 คน) และ ขึ้นภาษี (กรมสรรพสามิต เตรียมศึกษาการจัดเก็บเพิ่มภาษีสิงแวดล้อม , ภาษีฟุ่มเฟือย หรือ ภาษีที่ไม่มีคามจำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งอาจจะทำให้บุหรี่ภาษีเพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่จัดเก็บที่ร้อยละ 75 ของราคานูหรือเป็นร้อยละ 80)

¹⁸ คุรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำการนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.

- เวลา 05.39 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง นาจาฟตึง เครียด (กองกำลังสหรัฐยังคงปิดล้อมพื้นที่รอบมัสยิดอิมาม อาลี ในเขตเมืองเก่าของเมืองนาจาฟ และ ปะทะกับกองกำลังเมห์ดี อย่างรุนแรง) มาเป็นข่าวสดไลฟ์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.45 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้ 4 ดังนี้ ผู้รบในนาจาฟ (การสู้รบในเมืองนาจาฟดำเนินต่อไป หลังจากการเจรจาเพื่อให้กองกำลังของนายมอคตาดา อัล-ซอร์ติดี ผู้นำชีอะห์ หัวรุนแรงส่งมอบมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ยาชีอะห์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิรักไม่เป็นผล) , บังคลาเทศตึงเครียด (บังคลาเทศตึงเครียดหนักหลังคนร้ายปาระเบิดมือโจมตีการชุมนุมของพรรคฝ่ายค้านในกรุงธากา ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 19 คน ขณะที่กลุ่มฝ่ายค้านเชื่อว่ารัฐบาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดังนั้นจึงรวมตัวกันประท้วงและก่อความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศ แต่รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้) , โจมตีชาวฮิว (ชุมชนชาวยิวในฝรั่งเศสถูกคุกคามจากกลุ่มต่อต้านเชื้อชาติ เมื่อมีการลอบวางเพลิงศูนย์กลางชาวยิวในกรุงปารีส เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความไม่พอใจกับประธานาธิบดีฌัก ชีรัก ผู้นำฝรั่งเศสที่ประกาศว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษขั้นรุนแรง) และ ขโมยภาพวาด (ภาพวาดที่เป็นผลงานชิ้นเอกของเอ็ดเวิร์ด มุนช์ ชื่อ "The Scream" หนึ่งในศิลปินชื่อดังของโลก ถูกคนร้ายจี้ชิงไปต่อหน้าต่อตาคนดูที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศนอร์เวย์)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณาธิการข่าวได้นำเอาข่าวที่บรรณาธิการคัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. ผู้ว่าฯโค้งสุดท้าย(เฮดไลฟ์)
2. ปิดห้าง (เฮดไลฟ์)
3. ใต้(เฮดไลฟ์)
4. จอมพลังไทย(เฮดไลฟ์)
5. ข่าวต่างประเทศ// นาจาฟตึงเครียด(เฮดไลฟ์)
6. ข่าวกีฬา

-----เบรก-----

7. มาตรการประหยัดพลังงาน

8. สถานการณ์นี้ได้

9. ขึ้นภาษี

-----เบรก-----

10. ตปท//สู้รบในนาจาท

11. ตปท//บังคลาเทศตั้งเครือข่าย

12. ตปท//โจมตีชาวฮิว

13. ตปท//ขโมยภาพวาด

- เวลา 06.20 น. ออกอากาศข่าวกีฬาในช่วงภาคเช้า โดยสุธาสิณีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
4. บรรยายภาพที่บ้านมนัส บุญจำนงค์
5. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการข่าวภาคเช้า

- เวลา 07.32 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ผู้นำสิงคโปร์หนุนจีน (ผู้นำคนใหม่ของสิงคโปร์กล่าวปราศรัยทางโทรทัศน์ประกาศอยู่เคียงข้างจีนแผ่นดินใหญ่ หากได้หวนจุดไฟสงครามด้วยการแยกตัวเป็นเอกราช) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ข่าวกีฬาได้ถูกบรรณาธิการข่าวภาคเช้าเลือกนำข่าวออกอากาศ เนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นและเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวมาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคเช้าได้ตัดสินใจเลือกรูขั้วข่าวซึ่งในปกติจะไม่มีกรนำเอาข่าวกีฬาออกมาออกอากาศในช่วงเกาะติดข่าว ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่ในประเทศ(ข่าวทั่วไป)ที่ออกอากาศในช่วงภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวัน ที่ออกอากาศในช่วงภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของ มันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆนั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออก อากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้ นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมด อย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่ บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ แบบ (Problem solving)

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวและบรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวมาออกอากาศข่าว บรรณาธิการบริหารได้ถามในที่ประชุมข่าวกับทางโต๊ะกีฬาว่าทีมกีฬาที่ส่งไปรายงานบรรยากาศที่ บ้านของนักกีฬามวยสากล วรพจน์ เพชรขุ้ม ถึง จ. สุราษฎร์ธานี หรือยัง และถ้ามีปัญหาเรื่องกำลัง คนไม่พอในการหาข้อมูลมารายงานก็ให้ประสานกับ บรรณาธิการข่าวภูมิภาค (คุณนุกูล) เพื่อ ดำเนินการประสานงานนำทีมข่าวจาก ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานีมาช่วย รวมทั้งให้นำเอานักข่าวประจำ จังหวัดมาช่วยเสริมทีมข่าวได้ทันที และบรรณาธิการข่าวจัดเรียงและทำรันดาวน์ข่าว¹⁹ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 31 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ระเบิดยะลา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	สด ชมันท์วัร์ เพชรบุรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และมีความสดของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Timeliness)

¹⁹ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

3	ประชุม ศตจ.แก้ปัญหายากจน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
4	สรรหา กทช.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	ประชุมขนส่ง	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
6	ประชุมห้างสรรพสินค้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	แผนแก้จราจร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	ผลกระทบที่อยู่อาศัย	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
9	คืบหน้าน้ำท่วมอีสาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	สด..น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และมีความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Timeliness)
11	ทุจริต อบต.	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
12	รายงาน..แก้ปัญหาหนี้อีสาน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
13	ปราชญ์ชาวบ้าน	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	อุบัติเหตุชนควาย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
15	หนุ่มบาร์เกย์ปลิดชีวิต	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	ชายวัยทองมีปัญหา	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
17	ผลกระทบจีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
18	โทษ วาสนา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

19	7 วันเด็กช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
20	รายงาน..ทูตอาชีวะ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	
21	จีนปฏิเสธหวัตนก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
22	จับคนร้ายปาเกี๋	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
23	อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
24	แข่งวิ่งเต่าโอลิมปิก	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
25	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
26	โลกสุขภาพ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
27	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
28	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
*	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลา 09.45 น. คุณนภา บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจได้เสนอข่าวเรื่อง ประชุมห้าง (ผู้ประกอบการศูนย์การค้าหรือนอกรอบ เพื่อเสนอเงื่อนไขในการปิด — เปิดศูนย์การค้าให้กรรมการค้าภายใน ก่อนนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้) เพื่อออกอากาศในเวลา 10.00 น.

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ประชุมห้าง และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง ผู้นำสิงคโปร์หนุนจีน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 10.20 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง เครื่องบินเวเนซุเอลา (เครื่องบินทหารของเวเนซุเอลาพุ่งชนภูเขาทงภาคกลางของประเทศ เป็นเหตุให้ผู้โดยสารเสียชีวิตหมดทั้งลำ) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 11.00 น.

- เวลา 10.43 น. คุณนภา บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจได้เสนอข่าวเรื่อง เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม (เอกชนเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรถูกหลอกซื้อปาล์มที่ไม่มีคุณภาพมาปลูกตามนโยบายพลังงานทดแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อออกอากาศในเวลา 11.00 น.

- เวลา 11.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง เครื่องบินเวเนซุเอลา โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 12.01 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.19 น. ผู้สื่อข่าวพระราชสำนัก(คุณภคินี)ได้นำข่าว เรื่อง ครบรอบ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิ) เพื่อขอออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.05 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง WHO เตือนหวัดนก (องค์การอนามัยโลกเตือนประชาคมโลกอย่าตระหนกกับข่าวการระบาดของไข้หวัดนกในสุกร)

- เวลา 13.28 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนภา)เขียนบันทึกการออกอากาศ โดยวันนี้ในช่วงข่าวภาคเที่ยงเริ่มออกอากาศช้าไป 1 นาที เนื่องจากปัจจัยของการผลิตข่าวที่ล่าช้าเนื่องจากการเขียนบทข่าวของผู้สื่อข่าวทำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวไม่สามารถติดต่อภาพข่าวได้เสร็จตามเวลา ซึ่งส่งผลให้บรรณาธิการข่าวได้แจ้งให้ฝ่ายควบคุมรายการให้เริ่มโฆษณาโปรโมทของทางสถานี 1 นาที เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข่าวเสร็จ ขณะที่ในช่วงของการออกอากาศ บรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 2 ข่าวได้แก่ ข่าวที่ 14 เรื่อง อุบัติเหตุชนควาย (รองผู้บังคับการฝ่ายการบิน กองบินที่ 21 อุบลราชธานี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่บริเวณถนนสุรินทร์ – ศรีขรภูมิ เนื่องจากรถยนต์ที่นั่งมาชนควายอย่างแรง) และ ข่าวที่ 15 เรื่อง หม่อมบาร์เกย์ปลิดชีวิต (หม่อมบาร์เกย์ในจังหวัดภูเก็ตคลังใช้ขวดแก้วตีศรีชะตารวจเสียชีวิต ก่อนใช้ปืนยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด) เพื่อควบคุมเวลาในการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 14.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ครอบคลุม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง WHO เตือนหวัดนก โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

ขณะเดียวกันเวลาประมาณ 14.00 น. เป็นช่วงของการประชุมข่าวภาคบ่าย บรรณาธิการข่าวประจำวันได้สอบถามไปทางโต๊ะข่าวก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่ในการออกอากาศ และ บรรณาธิการบริหารกับผู้อำนวยการฝ่ายข่าวได้ยกกับบรรณาธิการข่าวประจำวัน (คุณเชาวนวิศ)ว่าให้สามารถแทรกเข้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยสากลโอลิมปิกได้ทันที เนื่องจากได้ประสานเรื่องไว้กับ ผู้อำนวยการฝ่ายรายการไว้แล้ว (คุณนิมะ) และบรรณาธิการข่าวได้จัดทำรันดาวน์ข่าวดังต่อไปนี้

ตารางที่ 32 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้นี้ถูกเลือก
1	สด น้ำท่วม	ข่าวนี้นี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และมีความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(Timeliness)

2	ไถ่อย่างวิเศษบุรี	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าวเหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
6	เอนเตอร์เทนเมนท์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	หนีโหดทวงตัดแขน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	เจ็อ หินแก้วมอตัว	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
9	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	ย้ายนายอำเภอสะเดา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ผ่าตัดพาร์กินสัน	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
12	สด นกขมิ้นทัวร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และเหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
13	สรรหา กทช.	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
14	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าวที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯ

15	พีชจีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	สกายนิวส์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
1	ข้อสรุปปิดห้ำงๆ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
2	รายงาน..สรุปการจรรยาจร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	หุ้นตก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว และข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	เจรจนาจีฟ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	ใช้หวัดนก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	จับกระแสโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
*	ข่าวกีฬา	
*	ข่าวกีฬา	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
		เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

- เวลา 14.34 น. บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมได้เสนอข่าวเรื่อง คดีตึกบงกช (จำเลยคดีแพ่งภาพเปลือย ตึก บงกช ในอินเทอร์เน็ต กลับคำให้การในชั้นศาล พร้อมกับยืนยันว่าจะขอผู้คดีจนถึงที่สุด) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 15.00 น.
- เวลา 14.36 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณธาดา)ได้เสนอข่าวเรื่อง มีอบข้าวโพดปิดถนน (ชาวบ้านในอำเภอปง จังหวัดพะเยา กว่า 1 พันคนรวมตัวประท้วงปิดถนน บริเวณทางเข้าตำบลงิมสามแยกนาบึง เพื่อเรียกร้องให้ทางอำเภอ รับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเดิมกิโลกรัมละ 2บาท 50 สตางค์ เป็นกิโลกรัมละ 3บาท 50 สตางค์ เนื่องจากในปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 8 หมื่นตัน) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 15.00 น.
- เวลา 14.40 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณจิรัชดา) แผลข่าวเรื่อง ตามล่าโจรขโมยภาพ (ตำรวจนครเวทย์พบรถที่โจรขโมยภาพวาดชื่อดังใช้เป็นพาหนะหลบหนีแล้ว และจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการตามล่าร้าย)
- เวลา 15.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ คดีตึกบงกช , มีอบข้าวโพดปิดถนน และ ข่าวต่างประเทศเรื่องตามล่าโจรขโมยภาพ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
- เวลา 15.14 น. บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมได้เสนอข่าวเรื่อง โดดตึก (อดีตอาจารย์โรงเรียนไมทอุดมศึกษา ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึก เนื่องจากเครียดที่ตกงาน) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 16.00 น.
- เวลา 15.37 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศุจี)ได้เสนอข่าวเรื่อง จัดร้านทอง (จัดร้านทองกลางตลาดระยอง ห่างสถานีตำรวจ 400 เมตร ทองคำรูปพรรณถูกขโมยไปกว่า 2 ล้านบาท) เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 16.00 น.
- เวลา 15.50 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณจิรัชดา) แผลข่าวเรื่อง คืบหน้านาจาฟ (กำแพงด้านนอกของมัสยิด “อิหม่าม อาลี” ในเมืองนาจาฟเสียหายหนัก จากการสู้รบเมื่อคืนนี้ ขณะที่โฆษกของหัวหน้ากลุ่มนักรบเมห์ดียืนยันว่า จะส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยมัสยิดให้ผู้นำศาสนาของอิรัก)เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ งดร้านทอง , โดดตึก และ ข่าวต่างประเทศเรื่องคืบหน้านาจาฟ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 16.10 น. ทีมข่าวรายงานสดที่ติดตามข่าวการประชุม ครม. นอกสถานี(ทิวรีนทมิ้น)ได้ประสานผ่านทางคุณดวงพรเพื่อจองเวลาในการออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. เนื่องจากมีประเด็นข่าวเรื่อง นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการทัวร์นกขมิ้น 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร สส. เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมต้อนรับ

- เวลา 16.37 น. บรรณาธิการข่าวสังคม(คุณประทีป)ได้เสนอข่าวเรื่อง แอ็ดมิชชั่น (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง จะเร่งสรุปแนวทางรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย โดยระบบแอ็ดมิชชั่น เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2549)เพื่อเสนอให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกข่าวในเวลา 16.00 น.

- เวลา 17.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวการประชุม ครม. นอกสถานี(ทิวรีนทมิ้น), แอ็ดมิชชั่น โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวก็เลือกข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น เนื่องจากปัจจัยการดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้เป็นข้อตกลงของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ

- เวลา 19.30 น. จบการออกอากาศข่าว บรรณาธิการข่าวประจำวันเขียนบันทึกการออกอากาศโดยบรรณาธิการข่าวได้ทำการยกข่าว ถึง 2 ข่าว ได้แก่ ข่าวที่ 12 เรื่อง สถานการณ์ใต้ (เจ้าหน้าที่ตั้งเตรียมพร้อมรับมือคนร้ายลอบวางระเบิดซ้ำสองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ตำรวจจังหวัดเรียกตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับวางระเบิดที่จังหวัดยะลาสอบสวนในวันพรุ่งนี้)

และ ข่าวที่ 13 สรรหา กทช. เนื่องจากมีการรายงานสด 3 ที่ได้แก่ การรายงานสดน้ำท่วมที่ จ. ยโสธร, การรายงานสดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ. เพชรบุรี และ การรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของนักกีฬามวยสากล วรพจน์ เพชรขุ้ม ถึง จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ผลิตไว้เกินจากที่กำหนดไว้

- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รันทำรันดาวน์ข่าวภาคดึก

ตารางที่ 33 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547

หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
ขึ้นราคาน้ำมัน	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
เซเว่นไม่ปรับราคา	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
แก้ปัญหาจราจร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ออกพันธบัตร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
จับบุหรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ปะการังเทียม	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย (ปัจจัยทางการตลาด)
ตัวประกันเนปาล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
มัมมีน้ำแข็ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
โอลิมปิกเพียงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง

เอนเตอร์เทนเมนต์ทีวี่พอร์ต	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
----------------------------	---

- เวลาประมาณ 24.00 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน (คุณเชาวน์วิศ) ได้แทรกการแข่งการชกมวยสากล ระหว่าง วรพจน์ เพชรขุ้ม(ไทย) กับ เนสเตอร์ โบลูม (ไนจีเรีย) ผลปรากฏว่า วรพจน์ เพชรขุ้มสามารถเอาชนะไปได้ หลังจากนั้นก็เข้าสู่รายการปกติ โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เปลี่ยนวันดาวนในการออกอากาศข่าวภาคดึก ดังนี้

ตารางที่ 34 แสดงวันดาวนข่าวภาคดึก วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลมวย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	สด.สุราษฎร์ธานี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)และความสดของข้อมูล(Timeliness)
3	ขึ้นราคาน้ำมัน	และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
4	เซเว่นไม่ปรับราคา	และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
5	แก้ปัญหาจราจร	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	ออกพันธบัตร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	จับบุหรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	ปะการังเทียม	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
9	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย(ปัจจัยทางการตลาด)

11	ตัวประกันเนปาล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	มีมมีน้ำแข็ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
13	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
14	เอนเตอร์เทนเมนท์ พอร์ต	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 34 จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนโยบายในการนำเสนอข่าว และนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว ซึ่งบรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันชกมวย (วรพจน์ เพชรขุ้ม นักมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง ชื่นชกในรุ่น 54 กิโลกรัม ด้วยการเอาชนะคะแนน เนสเตอร์ โบลุม นักชกจากไนจีเรีย อย่างขาดลอย) และ การรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของวรพจน์ ที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยบรรณาธิการได้เลื่อนลำดับฐานะข่าวกีฬาออกอากาศเป็นเบรกข่าวทั่วไปในเบรกแรก เนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคดึกได้ตัดสินใจเลื่อนฐานะข่าวกีฬาซึ่งปกติจะเป็นช่วงของข่าวกีฬาในเบรกสุดท้ายมาออกในลำดับแรก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00 น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศนิศ)ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียน

ขึ้นมาใหม่ นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้²⁰

- เวลา 24.45 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว น้ำมัน (เช้าวันนี้ราคาน้ำมันเบนซินจะปรับขึ้นอีกลิตรละ 60 สตางค์ / ส่วนคณะรัฐมนตรี ก็จะมีการพิจารณามาตรการประหยัดน้ำมัน) มาเป็นข่าวสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 24.57 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าว เรื่อง ย้ายผู้ว่าฯ (วันนี้คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 19 ตำแหน่ง) มาเป็นข่าวสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 01.05 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าวเรื่อง จีเอ็มโอ (เครือข่ายเกษตรกร เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการปลูกพืชจีเอ็มโอ) มาเป็นข่าวสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา ประมาณ 01.24 บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬา มาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง กินอันตราย (คณะกรรมการอาหารและยา เตรียมเพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบอาหารที่นิยมใช้น้ำมันทอดซ้ำ เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานด้านอาหาร) มาเป็นข่าวสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 01.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง หมอเก่ง (แพทย์ไทย ประสบผลสำเร็จ รักษาโรคพาร์กินสันได้แล้ว และยังเป็นการรักษาที่มีราคาถูกที่สุดในโลกอีกด้วย)

- เวลา 05.22 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง น้ำมัน ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวสดไลท์ในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะหารือมาตรการเปิด – ปิดห้างสรรพสินค้าอีกครั้ง ขณะที่น้ำมันเบนซิน ปรับราคาขึ้นอีกลิตรละ 60 สตางค์)

- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำการนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.

²⁰ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

- เวลา 05.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง กทข. (วันนี้ วุฒิสภาจะบรรจุวาระพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ หลังจากยึดเยื้อมาถึง 4 ปี ขณะที่ประธานวุฒิสภา ยืนยันไม่มีการจัดโผรายชื่อล่วงหน้า ตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์)

- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์ในอิรัก (พลเรือนเนปาล 13 คนในอิรัก ถูกจับเป็นตัวประกัน / ส่วนการสู้รบในเมืองนาจาฟ ทหารสหรัฐ ฯ ยังทิ้งระเบิดปูพรมรอบมัสยิด อิหม่าม อาลี) มาเป็นข่าวเฮดไลน์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.47 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้ 4 ดังนี้ ตัวประกันในอิรัก (เนปาลเป็นชาติล่าสุดที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิกฤตความตึงเครียดในอิรัก เมื่อพลเรือน 13 คน ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวไปขณะข้ามพรมแดนเข้าไปทำงานในอิรัก) , คีกลีอกตั้งสหรัฐ (การโฆษณาหาเสียงโดยกลุ่มองค์กรอิสระกำลังเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในคีกลีอกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะ) , อุบัติเหตุรอบโลก (รถตักหุบเขาในจีน และ รถม้าลากนักท่องเที่ยวที่อังกฤษพลิกคว่ำ) และ แข่งบิน (การแข่งขันวัตดูบินได้ในประเทศเยอรมัน ที่ท่าเรือเมืองฮัมบูร์ก ทางภาคเหนือของประเทศ)

- เวลา 05.54 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ทวีร์นทขมึน(นายกรัฐมนตรี เริ่มออกตรวจราชการในจังหวัดภาคใต้แล้ว เริ่มจังหวัดแรกที่เพชรบุรี ขณะที่ฝ่ายค้านระบุ ทวีร์นทขมึนครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้นเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณาธิการข่าวได้นำเอาข่าวที่บรรณาธิการคัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. น้ำมัน(เฮดไลน์)
2. ย้ายผู้ว่าฯ (เฮดไลน์)
3. จีเอ็มโอ(เฮดไลน์)
4. กินอันตราย(เฮดไลน์)
5. ข่าวต่างประเทศ// สถานการณ์ในอิรัก(เฮดไลน์)
6. ข่าวกีฬา

-----เบรก-----

7. น้ำมัน
8. กทช.
9. ทวีร์นทมิ้น

-----เบรก-----

10. ตปท//ตัวประกันในอิรัก
11. ตปท//เลือกตั้งสหรัฐ
12. ตปท//อุบัติเหตุรอบโลก
13. ตปท//แข่งบิน

- เวลา 06.20 น. ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติในชั่วโมงเช้า โดยสุภาสินีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
2. บรรยายภาพที่บ้านวรพจน์ เพชรขุ้ม
3. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการชั่วโมงเช้า

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าชั่วโมงเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันนี้ออกอากาศในชั่วโมงต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว (News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวที่นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการชั่วโมงเช้าในช่วงเวลาต่าง ๆ

ในส่วนของข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคืนที่ผ่านมามาเลือกนำข่าวออกอากาศ ในชั่วโมงเช้าเนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาโดยมีนโยบายในการนำเสนอข่าวทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกอากาศในชั่วโมงเช้า ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้ นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมด อย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่ บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ แบบ (Problem solving)

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวภาคเช้าบรรณาธิการบริหารและผู้อำนวยการสถานีได้ กล่าวเตือนถึงเรื่อง การเลื่อนเวลาออกอากาศข่าวภาค18.00 น. จากเวลา 18.00 – 19.30 มาออก อากาศในเวลา 20.10 – 21.40 น. เนื่องวันนี้ทางสถานีทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตั้ง แต่เวลา 16.00 – 20.00 น และ ได้กำชับกับทางบรรณาธิการข่าวทุกโต๊ะให้รักษาเวลาในการนำ เสนอข่าวตามที่กำหนดไว้จากการประชุมข่าว ขณะที่ในส่วนของข่าวกีฬาได้ในเวลาออกอากาศข่าว กีฬาเท่าเดิมตามปกติเนื่องจากวันนี้ไม่มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขัน โดยบรรณาธิการข่าวสาย ข่าวต่างๆได้เสนอประเด็นข่าวและบรรณาธิการได้นำมาจัดเรียงดังวันดาวนซ์ข่าว²¹ ต่อไปนี้

ตารางที่ 35 แสดงวันดาวนซ์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด..ทำเนียบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของ ข้อมูล(Timeliness)
2	เซเว่นไม่ปรับราคา	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
3	กทช.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

²¹ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

4	สด..ประจวบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) และ ความสดของข้อมูล(Timeliness)
5	ไผโยกย้ายทหาร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
6	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	วันเปิดคุก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	ฝากขังกำนันเจือ	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
9	เงินกู้ตัดมือ	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
10	นร. ช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	รายงาน...นร. ช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	เตรียมรับใช้หัตถนก	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
13	รายงาน..ใช้หัตถนกโรคประจำถิ่น	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
14	สถานการณ์น้ำท่วม	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
15	สด..น้ำท่วม	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence) และ ความสดของข้อมูล(Timeliness)
16	ผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
17	ต่อต้านจีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

18	ก.ล.ต. กล่าวโทษ สว่าง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
19	เอสเอ็มอี	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานี
20	ไอทีอุปฮิตในมาเลย์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
21	ชินแซทฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	
22	ตัวประกันอิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
23	ศก.ฟิลิปปินส์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
24	ระวางภัยสหรัฐฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
25	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
26	วิถีเอเชีย	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
27	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
28	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลต์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลา 09.41 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ใต้สวนความผิดทหารสหรัฐ (ศาลทหารของสหรัฐในเยอรมนีเปิดการใต้สวนทหารที่ถูกกล่าวหาว่าทำทารุณและดูหมิ่นนักโทษชาวอิรักที่เรือนจำอาบู การ์อิบ) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.50 น. ทีมข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ จ. ประจวบฯ ประสานผ่านคุณอรุณอรุณของบรรณาธิการข่าวการเมือง จองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 10.00 น. เนื่องจากมีประเด็นข่าวเรื่อง นายกรัฐมนตรียืนยันจะไม่มี การขึ้นราคาสินค้าหลังรัฐบาลประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

- เวลา 10.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดที่ติดตามนายกรัฐมนตรี ที่ จ. ประจวบฯ และข่าวต่างประเทศเรื่อง ใต้สวนความผิดทหาร โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ขณะเดียวกันข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ จ. ประจวบฯ รายงานข่าวเกินเวลามา ทำให้บรรณาธิการข่าวคุมเวลาในการออกอากาศไม่อยู่ ทำให้บรรณาธิการข่าวตัดสินใจยกข่าวต่างประเทศเรื่อง ใต้สวนความผิดทหาร เพื่อควบคุมเวลาในการออกอากาศ

- เวลา 10.51 น. ทีมข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ ประสานผ่านคุณอรุณอรุณของบรรณาธิการข่าวการเมือง จองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 11.00 น. เนื่องจากมีประเด็นข่าวเรื่อง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการประหยัดพลังงาน

- เวลา 11.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง ใต้สวนความผิดทหาร(ยกจากข่าว 10.00 น.) โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เขียนบันทึกการออกอากาศข่าว ซึ่งวันนี้บรรณาธิการข่าวไม่มีการยกข่าวใดๆเลย

- เวลา 13.50 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง พายุไต้ฝุ่น (ไต้ฝุ่นเอรี เคลื่อนตัวเข้ากรุงไทเปของไต้หวัน ขณะที่ไต้ฝุ่นประกาศเตือนภาวะน้ำท่วมฉับพลันแล้ว) เสนอให้ บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 14.00 น.
- เวลา 13.54 น. ทีมข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ ประสานผ่านคุณอรุณ ญารองบรรณาธิการข่าวการเมือง จองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 14.00 น. เนื่องจากมีประเด็น ข่าวเรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการปิดเปิดห้างสรรพสินค้า โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 กันยายนนี้
- เวลา 14.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ และ ข่าวต่างประเทศ เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความ สดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น ชะแยะกันก็ เป็นเวลาในการประชุมข่าวโดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้รวบรวมข่าวและจัดทำรันดาวน์ข่าวดังต่อไปนี้

ตารางที่ 36 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้นี้ถูกเลือก
1	สด น้ำท่วม	ข่าวนี้นี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และมีความสดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(Timeliness)
2	ฉีหนูตาย	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้นี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ข่าวนี้นี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในและข่าวเหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
6	เอนเตอร์เทนเมนท์ฯ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน
7	โยกย้าย ขรก.(กม)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	รายงาน..โยกย้ายทหาร(กม)	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
9	นร.หญิงแทงกัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	มาเฟียเงินกู้โหด	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
11	จับยาเสพติด	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
12	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	ไล่นายอำเภอสะเดา	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
14	กทช.(กม)	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
15	ผลกระทบ กทช.(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
16	รายงาน..ทัวร์นักษมัน(กม)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

17	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าวที่เกิดเพื่อตอบสนองกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯ
18	จีเอ็มไอ(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
19	สกายนิวส์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
1	มาตรการประหยัดพลังงาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อโดดเด่น(Consequence)
2	ผลกระทบต่อผู้ประกอบการห้าง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
3	หุ้นตก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	ระเบิดลอบสังหาร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	สายตรวจจักรยาน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	จับกระแสโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	
*	ข่าวกีฬา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

- เวลา 14.48 น. ทีมข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ ประสานผ่านคุณอรุณ
ญารองบรรณาธิการข่าวการเมือง จองเวลาในการรายงานข่าวเวลา 15.00 น. เนื่องจากมีประเด็น

ข่าวเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่า แนวทางประหยัดพลังงานที่ผ่านการพิจารณา จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมการแล้ว

- เวลา 14.54 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง คาร์บอนบีแบกแดด(เกิด ระเบิดรถยนต์พลีชีพในกรุงแบกแดด มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน โดยระเบิดมุ่งสังหารรัฐมนตรี กระทรวงสิ่งแวดล้อม) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 15.00 น.

- เวลา 14.55 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศจี) ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด ยะลา ว่าเกิดเหตุจับผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิด (ตำรวจจรจัดจังหวัดยะลา ร่วมกับทหารกองทัพบก ที่ 4 จับผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิด 4 จุดในลานจอดรถของโรงแรมได้ 3 คน ระหว่างผู้ต้องหาเข้าพัก ในโรงแรมยะลามายเฮาส์ และโรงแรมยะลารามา) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกใน เวลา 15.00 น.

- เวลา 15.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวรายงานสดประชุมกรม.ที่ ทำเนียบ , จับผู้ต้องหาที่ได้ และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง คาร์บอนบีแบกแดด โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

- เวลา 20.00 น. จบถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

- เวลา 20.10 น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำ

- เวลา 21.40 น. จบการออกอากาศข่าวภาคค่ำ

- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รับทำวันดาว์นข่าว²²ภาคดึก

²² ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

ตารางที่ 37 แสดงรันทาวนข่าวภาคดึก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ย้าย ชรก.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	ความเห็นใบแดง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	เปิดตัว ส.ส. ชาตไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ บุคคลในข่าวเป็น บุคคลสำคัญ (Prominence)
4	คืบหน้าสุวรรณภูมิ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	ปรับห้องเที่ยว	ข่าวนี้มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม (Consequence)
6	ขึ้นดอกเบียร์	ข่าวนี้มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม (Consequence)
7	ศาลให้ประกันตัว	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
8	รวมอาชญากรรม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	รวมสถานการณื	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่าย ขาย(ปัจจัยทางการตลาด)
11	ตปท//นาจีไฟไกล้แตกหัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
12	ตปท//นกตายหมู่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	ตปท//เรือโรงแรมรัสเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

14	กีฬา//โอลิมปิกเพียงคืน	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
15	เอนเตอร์เทนเม้นท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว

ในส่วน of ข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาช่วงบ่ายที่ผ่านมามีเลือกทำเป็นข่าวออกอากาศ ในช่วงภาคค่ำเนื่องจากเป็นนโยบายในการออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศในช่วงภาคค่ำ ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการออกอากาศข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคค่ำ กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวภาค 18.00 น. มาปรับบทโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนที่ไม่ได้ดูข่าวในช่วงภาคค่ำ 18.00 น. ว่าควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวที่เกิดตลอดทั้งวันตามคุณค่าของข่าว (New Value) ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving) ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวต้องนำเสนอข่าวคอลัมน์ “สกายนิวส์” เนื่องเป็นข้อตกลงในการขายโฆษณาซึ่งเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวในช่วงข่าวภาคค่ำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00 น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศณิศ)ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ในช่วงภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคค่ำ ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าว โดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในช่วงภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้²³

²³ ทุกรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

- เวลา 24.50 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าวเรื่อง กทช. (วุฒิสภา ลงมติเลือกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. รวม 7 คนได้แล้้ง) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 01.24 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ใบแดง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ใบแดงนางลีน่า จังจรรจา ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แล้ว เพราะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 01.04 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าว เรื่อง ปิดห้าง (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเปิด - ปิด ห้างสรรพสินค้าเพื่อพลังงานแล้ว และเตรียมบังคับใช้วันที่ 6 กันยายนนี้)มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 01.08 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬา มาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง ย้าย ผบ.ทพ. (มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีนี้แล้ว) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 24.36 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ขึ้นดอกเบี๋ย (วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย จะประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกที่สูงขึ้น)
- เวลา 05.22 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง ปิดห้าง ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวเสดไลท์ในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ผู้ที่จะไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ต้องปรับเวลาการเดินทางเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากห้างสรรพสินค้าจะเปิด และ ปิดเวลา 11 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่มครึ่ง)
- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำกาแนะนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.
- เวลา 05.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ผู้ว่าฯ (นางลีน่า จังจรรจา ผู้สมัครผู้ว่าฯ ที่ได้รับใบแดงเป็นคนแรก ตอบโต้ กกต. ว่าเลือกปฏิบัติและถูกกลั่นแกล้ง)

- เวลา 05.44 น. บรรณานิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์ในอิรัก (กองกำลังของสหรัฐและอิรักเตรียมจู่โจมมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาจาฟ และได้รับคำสั่งให้จับตายผู้นำชีอะห์ หัวรุนแรง หากไม่ยอมจำนน) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.45 น. บรรณานิการข่าวได้นำข่าวที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้ 4 ดังนี้ เตรียมจู่โจมมัสยิด (กองกำลังของสหรัฐและอิรักเตรียมจู่โจมมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาจาฟ หลังยกพลเข้าประชิดและได้รับคำสั่งให้จับเป็นหรือจับตาย นายมอคตาดา อัล - ซอร์ดีด ผู้นำชีอะห์ หัวรุนแรง) ,สหรัฐใต้สวนทหารฉาว (กรณีฉ้อฉลของทหารสหรัฐในเรื่องจำอาบุญการีอับ ได้รับความสนใจอีกครั้ง เมื่อทหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดถูกนำตัวเข้ารับการไต่สวนในศาลทหารที่ประเทศเยอรมณี) , บริติช แอร์เวย์ ป่วน (บริติช แอร์เวย์ หนึ่งในสายการบินยักษ์ใหญ่ของโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจากจำนวนพนักงานที่มีไม่เพียงพอ ข้าราชการยังเกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินครั้งใหญ่) และมาดอนน่ารักเด็ก (มาดอนน่า ราซินีเพลงพ็อพชื่อก้องโลก เดินทางไปที่โรงพยาบาล“เกรท ออร์มอน สตรีท”ในกรุงลอนดอนเพื่อเยี่ยมเด็กๆที่ป่วย)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณานิการข่าวได้นำเอาข่าวที่บรรณานิการคัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. ไบแดง(เสดไลท์)
2. ปิดห้าง (เสดไลท์)
3. กทช.(เสดไลท์)
4. ย้าย ผบ.ทบ.(เสดไลท์)
5. ขึ้นดอกเบี๋ย(เสดไลท์)
6. ข่าวต่างประเทศ// สถานการณ์ในอิรัก(เสดไลท์)
7. ข่าวกีฬา
-----เบรก-----
8. น้ำมัน
9. กทช.
10. ทวีร์นกขมื่น
-----เบรก-----
11. ตปท//ตัวประกันในอิรัก
12. ตปท//เลือกตั้งสหรัฐ

13. ตปท//อุบัติเหตุรอบโลก
14. ตปท//แข่งขัน

- เวลา 06.20 น. ออกอากาศข่าวกีฬาในข่าวภาคเช้า โดยสุธาสิณีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
2. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการข่าวภาคเช้า

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันที่ออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆ นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ในส่วนของข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคืนที่ผ่านมามีเลือกนำข่าวออกอากาศ ในข่าวภาคเช้าเนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีฯ มาทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกอากาศในข่าวภาคเช้า ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์

ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ตามเกณฑ์คุณค่าของข่าว (New Value) ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวภาคเช้า โดยบรรณาธิการข่าวโต๊ะข่าวต่างๆ ได้นำเสนอประเด็นข่าวของตนเอง ดังรัศดานข่าว²⁴ ต่อไปนี้

ตารางที่ 38 แสดงรัศดานข่าวภาคเที่ยง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด..สภา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และความสดของข้อมูล (Timeliness)
2	รายงาน..ผลกระทบ กทช.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ผบ.ทบ คนใหม่	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
4	ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	ผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
6	รายงาน..ใบแดงก่อนเลือกตั้ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	สด ขมิ้นทัวร์ พังงา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	มาเพียงเงินกู้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ล่าไฮสโอดได้	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

²⁴ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

10	ผ้าตัดผิดพลาด	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
11	รายงาน...หัตถ์นกรโรคประจำถิ่น	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
12	คืบหน้าได้ นอก.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
13	สัมภาษณ์มนุษย์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
14	ผลกระทบเอฟทีเอ	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
15	ปรับนโยบายคลัง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
16	ยุทธศาสตร์ข้าว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
17	เอสเอ็มอี	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
18	ไอซีที	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
19	ตลาดคอนโด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	
20	ได้ฝุ่นบุกจีน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
21	สถานการณ์อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
23	เครื่องบินรัสเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
24	นางงามเกย์บราซิล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)
25	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คุณให้ความสนใจ (Human interest)

27	หลากหลายสไตล์ไร้พรหมแดน	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ่น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
28	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
29	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลา 09.29 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง คืบหน้าเครื่องบินรัสเซีย (เครื่องบินโดยสาร 2 ลำของรัสเซียประสบอุบัติเหตุในเวลาห่างกันเพียง 3 นาที) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.24 น. รองบรรณาธิการข่าวการเมือง (คุณอรัญญา) เสนอข่าวเรื่อง เปิดบ้าน ผบ.ใหม่ (ว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ขอให้เพื่อนนายทหารเป็นกำลังใจและร่วมทำงานเพื่อกองทัพ ระหว่างที่เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 เข้าแสดงความยินดีเมื่อเช้านี้) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.55 น. รองบรรณาธิการข่าวการเมือง (คุณอรัญญา) เสนอข่าวเรื่อง นายกษัยกัย ผบ.ทบ. และ ผู้ว่าฯ(นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพิจารณาโยกย้ายผู้บัญชาการทหารบก เป็นไปตามวาระ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าการโยกย้าย เป็นไปตามวาระ ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าการโยกย้าย 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความเครียดในการปฏิบัติงาน) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น.

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ นายกษัยกัย ผบ.ทบ. และ ผู้ว่าฯ และ ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง คืบหน้าเครื่องบินรัสเซีย โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และ บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)

- เวลา 10.44 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง เตรียมประชุมพรรค (ผู้ต่อต้านสงครามเตรียมประท้วงครั้งใหญ่ระหว่างการประชุมพรรครีพับลิกัน) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 11.00 น.

- เวลา 11.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ เปิดบ้าน ผบ.ใหม่ และ ข่าวต่างประเทศ เตรียมประชุมพรรค โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 13.01 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง เงินหนุนปั้มลูก (รัฐบาลสิงคโปร์ทุ่มงบประมาณกว่า 7 พันล้านบาท สนับสนุนให้ประชาชนผลิตทายาทหลังอัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างน่าตกใจ) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เขียนบันทึกการออกอากาศข่าวซึ่งบรรณาธิการข่าวยกข่าว 4 ข่าว ดังนี้ ข่าวที่ 12 เรื่องคืบหน้าไล่ นายอำเภอ (ชาวสงขลาที่ประท้วงขับไล่ นายอำเภอสะเดา ยอมสลายการชุมนุมแล้ว หลังจากนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ขอร้องให้เลิกชุมนุม) , ข่าวที่ 13 เรื่อง สัมมนา คำนุชย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ), ข่าวที่ 15 เรื่องปรับนโยบายคลัง (กระทรวงการคลังเตรียมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินที่กำลังเปลี่ยนไป เพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับร้อยละ 6 - 7) และ ข่าว 19 เรื่อง ตลาดคอนโด (บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระบุว่า การเติบโตของตลาดคอนโดมิเนียมจะลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น)

- เวลา 14.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ สัมมนา คำนุชย์ (ยกมาจากข่าวเที่ยง)และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง

เงินหมุนบ่มลูก โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

ขณะเดียวกันก็เป็นเวลาในการประชุมข่าวภาคบ่ายบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าวประจำวันได้วางแผนการในการรายงานสดของทีมข่าวกีฬา โดยประสานไปยังทีมข่าวกีฬานอกสถานที่(คุณวีระเทพ)ย้ายไปรายงานสดที่จังหวัดโคราชบ้านเกิดของนักกีฬาโอลิมปิก ขณะที่บรรณาธิการข่าวโต๊ะข่าวต่างๆนำเสนอประเด็นข่าวของตนเอง ดังรัตนดาวณ์ข่าว²⁵ต่อไปนี้

ตารางที่ 39 แสดงรัตนดาวณ์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด น้ำท่วม	ความสดของข้อมูล(Timeliness) และ และมีผลกระทบ (Consequence) ที่ โดดเด่น
2	กักตุนน้ำมัน	และมีผลกระทบ (Consequence) ที่ โดดเด่น
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
7	นักเรียนตีกัน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
7.1	เด็กสถานพินิจตีกัน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	ปล้นแบงก์ออมสิน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

²⁵ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

9	มาเพียงเงินกู้	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
10	สด ทวีร์นภขม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
11	สถานการณ์ได้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
12	ปฏิภริยา กทช.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
14	ลำไยสดได้	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence) และเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
15	จีเอ็มโอ/	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
16	เด็กจ๋าง ขรก.ตาบอด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
17	แพ้ยางตาบอด	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
18	สกายนิวส์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	ขึ้นดอกเบีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

2	ผลกระทบน้ำมัน	ข่าวๆนี้มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม(Consequence) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
3	หุ่นขึ้น	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	เครื่องบินตก	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	ฤทธิ์ได้ฝุ่น	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	จับกระแสโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	
*	- ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ - ไฮไลท์การแข่งขัน - สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

- เวลา 14.44 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง คืบหน้าเครื่องบินตก (เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียพบกล่องดำของเครื่องบินโดยสารตุโปเลฟที่ตกแล้ว 1 กล่องจากทั้งหมด 4 กล่อง) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 15.00 น.

- เวลา 14.46 น. ทีมข่าวรายงานสดสภา ประสานผ่านทางคุณอรุณญา รองบรรณาธิการข่าวการเมือง เพื่อจองเวลารายงานข่าวเวลา 15.00 น. เนื่องจากมีประเด็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หยิบยกร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นมาพิจารณาท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างเงินเดือนครูที่อิงกับเงินข้าราชการพลเรือน

- เวลา 15.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ สด สภา และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง คืบหน้าเครื่องบินรัสเซีย โดย ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลานั้น และ ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

- เวลา 15.47 น. บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม (คุณพรเลิศ) เสนอข่าวเรื่อง นักเรียนตีกัน (ปัญหานักเรียนช่างกลยกพวกตีกัน ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่จบสิ้น ล่าสุดเกิดเหตุ นักเรียนช่างกลย่านบางกะปิยกพวกบุกถล่มนักเรียนคู่อริย่านมีนบุรีบาดเจ็บนักสืบ)เสนอให้ บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.52 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ป้องกันเหตุร้ายสนามบิน (ทางการรัสเซียจัดกำลังคุ้มกันความปลอดภัยที่สนามบินหลายแห่งในประเทศ หลังสงสัยว่าสาเหตุ เครื่องบินตก 2 ลำซ้อนอาจเป็นการก่อการร้าย) เสนอให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ นักเรียนตีกัน และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง ป้องกันเหตุสนามบิน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และ ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

- เวลา 17.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ปรับนโยบายคลัง(ยกจาก 12.00 น.) โดยปัจจัยที่ทำให้ บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวๆนี้เนื่องบรรณาธิการข่าวต้องการที่จะระบายข่าวที่ตนเองได้ยกไปในข่าว ภาคเที่ยง รวมทั้งข่าวๆนี้ก็มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวก็เลือกข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น เนื่องจากปัจจัยการ ดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้เป็นข้อตกลงของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้อง เผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาด หลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าว 18.00 น. โปรดิวซ์เซอร์ข่าวประสานกับบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดสินใจแทรกข่าวกีฬาเป็นการรายงานโทรศัพท์จากกรีซเรื่อง ผลการจับสลากประกอบคู่การแข่งขันเทควันโดซึ่งมีนักกีฬาความหวังของไทยแข่งขันอยู่ด้วย (วิว เขียวภา)

- เวลา 19.30 น. จบข่าวภาคค่ำ 18.00 น.. โดยบรรณาธิการได้เขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งจากการตัดสินใจแทรกข่าวดังกล่าวทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันต้องตัดสินใจยกข่าวออกจำนวน 3 ข่าว ได้แก่ ข่าวที่ 12 เรื่อง ปฏิกริยา กทข. (ส.ว. หลายคนยอมรับว่าการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามบัญญัติรายชื่อที่วางไว้จริง พร้อมทวงศักดิ์ศรีการทำหน้าที่ของสภาสูง) , ข่าวที่ 15 เรื่อง จีเอ็มโอ (กลุ่มเอ็นจีโอด้านการเกษตรยังคัดค้านนโยบายปลูกพืชจีเอ็มโอ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันไม่มีงานวิจัยใดที่ระบุถึงอันตรายจากจีเอ็มโอ) และ ข่าวที่ 16 เรื่อง เลิกจ้าง ขรก.ตาบอด (กลุ่มคนพิการร้องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กล่าวหาก กพ. ว่าละเมิดรัฐธรรมนูญ กรณีให้เลิกจ้างข้าราชการพิการสนองโครงการลดกำลังคนร้อยละ 5) ประกอบกับ การรายงานสดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่(หัวหินขมิ้น) และ ข่าวในเบรกข่าวภูมิภาคผลิตข่าวเกินจากโควตาที่ได้ให้ไว้ในการประชุมข่าวภาคบ่าย

- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รับทำรันดาวน์ข่าว²⁶ภาคดึก

ตารางที่ 40 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	รวมผู้ว่าฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	ยื่นถอดถอน มท.	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
3	ตรวจเรือนจำ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	วิกฤติทรัพยากรณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

²⁶ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

5	จีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
6	ยุทธศาสตร์ข้าว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
7	ศูนย์ข้อมูลล่วงหน้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
8	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
9	สกายนิวส์*	ข่าวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย(ปัจจัยทางการตลาด)
10	ตปท//ใต้ฝุ่นแฮร์รี่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	ตปท//จับลูกแอดเซอร์	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ(Prominence)
12	ตปท//เทศกาลปามะเขือเทศ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12.1	กีฬา//สด.โคราช	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล(Timeliness)
13	กีฬา//โทรฯโอลิมปิก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล(Timeliness)
14	เอนเตอร์เทนเมนท์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

ในส่วน of ข่าวกีฬา ผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลือกทำเป็นข่าวออกอากาศ ในข่าวภาคดึกเนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวทำให้เป็นบรรณาธิการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกอากาศในข่าวภาคดึก ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคดึก กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวภาค 18.00 น. มาปรับบทโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนที่ไม่ได้ดูข่าวในช่วงข่าวภาคค่ำ 18.00 น. ว่าควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวที่เกิดตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving) ขณะเดียวกันกับบรรณาธิการข่าวต้องนำเสนอข่าวคอลัมภ์ “สกายนิวส์” เนื่องเป็นข้อตกลงในการขายโฆษณาซึ่งเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวในช่วงข่าวภาคดึก

วันที่ 26 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00 น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศนิศ) ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ในช่วงข่าวเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าวโดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่ นำไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในช่วงข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้²⁷

- เวลา 01.24 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ผู้ว่าฯ (ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยันขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้) มาเป็นข่าวเฮดไลน์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 24.36 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง พลังงาน (รัฐบาลมีนโยบายจะใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมร่วมประหยัดพลังงาน) มาเป็นข่าวเฮดไลน์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 24.50 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าวเรื่อง นักเลง - นักเรียน (คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุให้นักเรียนกว่า 100 คน ยกพวกตีกันที่ย่านตลาดมีนบุรี เมื่อวานนี้) มาเป็นข่าวเฮดไลน์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

²⁷ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวกในวันที่ 26 สิงหาคม 2547

- เวลา 01.04 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าว เรื่อง ตีกัน (เมื่อค่ำวานนี้ เกิดเหตุนักเรียนช่างกลตีกัน 1 คดี และมีหญิงสาวถูกกระสุนปืนลูกหลงบาดเจ็บสาหัส) มาเป็นข่าวเฮดโลทึในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 01.08 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬา มาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง สถานพินิจ สงขลา (ที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเยาวชนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในศูนย์ควบคุมเด็กและเยาวชน ส่งไปควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดสงขลาแล้ว) มาเป็นข่าวเฮดโลทึในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 05.22 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง ผู้ว่าฯ (ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยันขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้) ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวเฮดโลทึในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่
- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำการนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.
- เวลา 05.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ทวีร์นกขมิ้น (วันนี้นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการ ที่เรียกว่า “ทวีร์นกขมิ้น” ที่จังหวัดตรัง บ้านเกิดของนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)
- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง นักเรียนตีกัน ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวเฮดโลทึในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (เมื่อคืนที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ ทักตีกับนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ และมีหญิงสาวถูกกระสุนปืนลูกหลง บาดเจ็บสาหัส)
- เวลา 05.44 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง เครื่องบินรัสเซียตก (เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัสเซีย กำลังเร่งหาสาเหตุเครื่องบิน 2 ลำตกในเวลาไล่เลี่ยท่ามกลางความสงสัยว่าอาจจะเป็นการก่อการร้าย) มาเป็นข่าวเฮดโลทึในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.45 น. บรรณารักษ์การข่าวได้นำข่าวที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้ 4 ดั่งนี้ สอบสวนเครื่องบินตกที่รัสเซีย (สาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารของรัสเซีย 2 ลำ ตกในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อวานนี้ ยังคงเป็นปริศนา ท่ามกลางความวิตกว่าอาจเป็นการก่อการร้าย คงต้องรอดูผลการตรวจสอบกล่องดำของเครื่องบินทั้ง 2 ลำ) , บันทึมหายสาขลับซีไอเอ (กลุ่มติดอาวุธในอิรักเผยแพร่ตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกฆ่าตัดศีรษะ พร้อมทั้งระบุว่าตัวประกันรายนี้เป็นสายลับซีไอเอ) , คืบหน้าได้ผู้นำจีน(พายุไต้ฝุ่นแฮร์ริกำลังพัดถล่มภาคใต้ของจีนอย่างหนัก) และเด็ดซีพีคนร้าย (อันตรายของคนเมืองอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือ การถูกคนร้ายจี้เป็นตัวประกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้หากเราไม่ทันระวังและเหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่ไม่มีทางสู้)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณารักษ์การข่าวได้นำเอาข่าวที่บรรณารักษ์คัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. ผู้ว่าฯ(เฮดไลน์)
 2. นร. ตีกัน (เฮดไลน์)
 3. นักเรียน-นักเลง(เฮดไลน์)
 4. สถานพินิจ สงขลา.(เฮดไลน์)
 5. พลังงาน(เฮดไลน์)
 6. ข่าวต่างประเทศ// เครื่องบินตก(เฮดไลน์)
 7. ข่าวกีฬา
- เบรก-----
8. ผู้ว่าฯ
 9. ทวีร์นทขมื่น
 10. นักเรียนตีกัน
- เบรก-----
11. ตปท//สอบสวนเครื่องบินตก
 12. ตปท//บันทึมหายสาขลับซีไอเอ
 13. ตปท//คืบหน้าไต้ฝุ่นจีน
 14. ตปท//เด็ดซีพีคนร้าย

- เวลา 06.20 น. ออกอากาศข่าวกีฬาในข่าวภาคเช้า โดยสุธาสินีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
2. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการข่าวภาคเช้า

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันที่ออกอากาศในข่าวภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว(News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆ นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ ขณะที่ข่าวโอลิมปิก

ในส่วนของข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคืนที่ผ่านมามีเลือกนำข่าวออกอากาศ ในข่าวภาคเช้า เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของสถานีฯ นี้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น มาออกอากาศในข่าวภาคเช้า ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 08.40 น. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนราธิวาส แจ้งกับผู้สื่อข่าวที่เข้าเวรเช้าของโต๊ะข่าวภูมิภาค(คุณศจี) ได้เกิดเหตุระเบิดในตลาดสด ที่อำเภอสุคีริน เมื่อเวลา 07.30 น. โดยทำให้มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวภาคเช้า โดยทางบรรณาธิการข่าวประจำวันได้วางแผน โดยกันเวลาไว้เพื่อใช้แทรกในนำรายงานผลการแข่งขันเทควันโด เนื่องจากวันนี้มีนักกีฬาของไทย (น้องวิว เยาวภา) ลงทำการแข่งขัน ในช่วงเวลาข่าวภาคเที่ยง 12.00 น. และ บรรณาธิการข่าว การเมืองได้เสนอประเด็นข่าวเรื่องความเห็นระเบิดที่ได้เมื่อช่วงเช้า(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่าเหตุระเบิดที่ตลาดในอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้านี้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายกมขม้นของนายกรัฐมนตรีน) กับบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ) เพื่อให้นำไปออกข่าว ในเวลา 10.00 น. ขณะที่บรรณาธิการข่าวโต๊ะข่าวต่างๆได้นำเสนอประเด็นข่าวของตนเอง ดังวัน ดาวน์ข่าว²⁸ต่อไปนี้

ตารางที่ 41 แสดงวันดาวน์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ระเบิดสุคีริน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	สด นกขมิ้นท้าว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
3	สด สภา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่องและ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
4	นักเรียนตีกัน(อช)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	โทรฯ เลขาฯ อาชีวะ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
6	เด็กสถานพินิจ(สด)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

²⁸ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

7	ผบ.ทบ.เปิดใจ(กม)	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
8	ผู้ว่าฯ กทม(กม)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
9	โต๊ะพนันผู้ว่า(อช)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ผลกระทบราคาน้ำมัน(ศก)	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
11	รายงาน..ประหยัดน้ำมัน คาร์พูล(ภภ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	หักหลังยาบ้า(อช)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	คืบหน้าปล้นแบงก์(ภภ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
14	แก๊งลักทรัพย์(อช)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	เจ้าแม่เงินกู้(ภภ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน ส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)
16	ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์(ภภ)	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
17	หนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
18	สินค้าเกษตรขายดี(ศก)	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
19	รายงาน..จีเอ็มโอ(สค)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
20	ประหยัดพลังงาน(ศก)	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
21	ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

22	ธ.ทหารไทย(ศก)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
23	มะพร้าวกลายเป็นหิน(ภภ)	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
	ข่าวต่างประเทศ	
24	จี้ระทึกขวัญ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
25	เครื่องบินรัสเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
26	ใต้ฝุ่นแฉรี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
27	ซิสหานีอาสา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
28	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
29	โลกหลากมิติ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
*	หูน	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
30	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
31	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
*	ข่าวกีฬา	

	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปรายชื่อยาววัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ ความสนใจ(Human interest)
--	--	--

- เวลา 09.26 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ผู้นำอิตาลีเยือนลิเบีย (ผู้นำอิตาลีเดินทางเยือนประเทศลิเบีย โดยไม่วิตกคำขู่ของกลุ่มติดอาวุธที่มุ่งปองร้าย) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 10.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ระเบิดตลาดนราธิวาส และ ความเห็นระเบิดที่ได้เมื่อช่วงเช้า โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น สอดคล้องคล้อยกับแนวคิดในกระบวนการทำข่าวโดยเริ่มจากเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้และเป็นเหตุการณ์ที่แปลกไปจากภาวะปกติ สื่อมวลชนจะมีการตอบสนองโดยการนำเกณฑ์การเลือกข่าวเข้าไปจับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวต้องมีความสำคัญต่อสาธารณชน แล้วนำพฤติกรรมการคัดเลือกข่าวตามความสนใจของแต่ละคน ดังกระบวนการดังนี้

เหตุการณ์ ▶ เกณฑ์การเลือกข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 11.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 11.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ผู้นำอิตาลีเยือนลิเบีย โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่า 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง 12.00 น.

- เวลา 13.27 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ขาดแคลนพนักงาน (สายการบินบริติช แอร์เวย์ ต้องระงับเที่ยวบินหลายสิบเที่ยว เนื่องจากพนักงานลาหยุดในช่วงวันหยุดยาว) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 14.00 น.

- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวได้ยกข่าว 2 ข่าว ดังนี้ ข่าวที่ 9 เรื่อง ไต้พนักผู้ว่าฯ (กกด.สอบกรณีตำรวจจับเจ้ามือรับทนายผลการเลือกตั้งผู้ว่า

กทม. ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งตำรวจท้องที่ ให้เข้มงวดโต๊ะพนันทนายผลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.) และ ชาวเรื่อง 20 ประหยัดพลังงาน (กฟผ. เตรียมปรับค่าไฟฟ้าผันแปรในเดือนตุลาคม เนื่องจากต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ ยังติดปัญหาเรื่องท่อขนส่งของ ปตท.)

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ประหยัดพลังงาน และ ชาวต่างประเทศเรื่อง ขาดแคลนพนักงาน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่า ชาว เรื่อง ประหยัดพลังงาน มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ อีกทั้งต่อการระบายที่ถูกตนเองยกในช่วงของข่าวภาคเที่ยง ขณะที่ชาวต่างประเทศ เรื่อง ขาดแคลนพนักงาน มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ขณะเดียวกันก็เป็นเวลาของการประชุมข่าวโดยบรรณาธิการข่าวได้รวบรวมข่าวต่างๆมาจัดทำรันดาวน์ข่าว²⁹ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 42 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้นี้ถูกเลือก
1	ผู้ว่าฯ กฟผ. ลินธุ์	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
2	จับวัยรุ่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

²⁹ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

7	ระเบิดใต้	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	สด นกขมิ้นท้าว	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
9	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวที่จัดทำขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ
10	สภาพวน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ปิดโรงเรียนนักเรียนนักเลง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และเป็นเหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
12	รายงาน..นักเรียนนักเลง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	ใช้กาฬหลังแฉ่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
14	จับยาเสพติด	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย
15	ภัยเงินกู้ธนาคาร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence) และ เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
1	เอสแอนด์พี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

2	ภาพรวมเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	รถยนต์ขายดี	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
4	สรุปข่าว ศก.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
5	หุ้นขึ้น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	สถานการณ์น้ำจืด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	พ่อผู้สูญเสีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	จับตัวประกัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	จับกระแสโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	ฤทธิ์ใต้ฝุ่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
*	ข่าวกีฬา	
*	ข่าวกีฬา	ข่าวนี้เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

- เวลา 14.17 น. บรรณาธิการข่าวอาชญากรรมเสนอข่าวเรื่อง สั่งสอบตำรวจระงับเหตุนักเรียน (ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งตรวจสอบการทำงานของตำรวจนครบาลมีนบุรี เนื่อง

จากอาจารย์โรงเรียนมีนบุรี โปลีเทคนิค ระบุว่า ไประงับเหตุล่าช้า ทำให้นักเรียนบาดเจ็บหลายคน) ให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกเวลา 15.00 น.

- เวลา 14.35 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง ระเบิดคูฟา (กระสุนปืน ค.ไม่ทราบฝ่าย ยิงมาตกที่มัสยิดในเมืองคูฟาของอิรัก มีผู้เสียชีวิต 25 คน บาดเจ็บ 60 คน) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 14.00 น.

- เวลา 15.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 15.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ สิ่งสอบ ตร. ระงับเหตุนักเรียน และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง ระเบิดคูฟา โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่า ทั้ง 2 ข่าวนี้ มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 15.36 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (คุณศจี) ได้เสนอข่าวเรื่อง ชิงเงินที่อุดร (ตำรวจอุดรธานี ได้ภาพสเก็ตคนร้ายปล้นเงินธนาคารออมสิน สาขาบางคำ จังหวัดอุดรธานี) ให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.43 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง อิรัก(ผู้ว่าการเมืองนาจาฟ ประกาศว่า จะมีการตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้นำอาวุโสชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ จะเดินทางมาถึง ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่มัสยิดในเมืองคูฟาของอิรัก เพิ่มขึ้นเป็น 27 คน) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ จับโต๊ะพนันผู้ว่าฯ (ยกจากข่าวเที่ยง) , ชิงเงินที่อุดร และ ข่าวต่างประเทศเรื่อง นาจาฟ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่า ข่าว เรื่อง จับโต๊ะพนันผู้ว่าฯ มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ อีกทั้งต่อการระบายที่ถูกตนเองยกในช่วงของข่าวภาคเที่ยง ขณะที่ข่าวต่างประเทศ เรื่อง ข่าว ชิงเงินที่อุดร และนาจาฟ มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 17.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น เนื่องจากปัจจัยการดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้เป็นข้อตกลงของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 18.00 น .ออกอากาศข่าว 18.00 น.

- เวลา 19.30 น. จบข่าวภาคค่ำ 18.00 น.. โดยบรรณาธิการได้เขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณเชาวนวิศ) ยกข่าว ไป 2 ข่าว เนื่องจากปัจจัยของข่าวการรายงานสด ทวีร์นภขมีน ผลิตเกินมา กว่าที่ได้ตกลงกันได้ รวมทั้ง บรรณาธิการข่าวได้เพิ่มข่าวการรายงานสดบรรยากาศที่บ้านน้อง วิว เยาร์ภา ที่ จ.นครราชสีมา เนื่องจากบรรณาธิการข่าวเห็นว่าข่าวดังเป็นเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจ

ขณะนี้ทางสถานีเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่การคัดเลือกข่าว

วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00 น. บรรณาธิการรายการข่าวเช้า(คุณศุภนิศ)ได้เริ่มคัดเลือกนำเอาข่าวที่ออกอากาศตลอดวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ในข่าวภาคเที่ยง , ข่าวภาคค่ำ และ ข่าวภาคดึก ซึ่งจากการสังเกตพบว่าบรรณาธิการข่าวจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกข่าว โดยนำบทข่าวมาอ่านทั้งหมดของวันๆนั้นเพื่อคัดเลือกข่าวที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของวันๆนั้น นำมารวบรวมเพื่อเรียบเรียงเขียนบทข่าวขึ้นมาใหม่รวมทั้งนำบทข่าวที่เขียนขึ้นมาใหม่เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพข่าวเพื่อนำเสนอในข่าวภาคเช้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการไหลการเกิดของข่าวผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ โดยแบ่งเป็นลำดับเวลาในการคัดเลือกข่าวและการเกิดของข่าวดังต่อไปนี้³⁰

- เวลา 24.01 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวกีฬาออกอากาศ ได้แก่ เรื่อง สถานการณ์ใต้ (ตำรวจมั่นใจว่าเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ เป็นคนร้ายกลุ่มที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 24.13 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าวเรื่อง นักเลง (ตั้งแต่วินนี้ โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิและโรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค จะถูกสั่งปิดและหยุดเรียน ไปจนถึงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547) มาเป็นข่าวเสดไลท์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

³⁰ ดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในภาคผนวก

- เวลา 24.36 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ชิงทรัพย์(เมื่อคืนที่ผ่านมา ตำรวจล่าแห้วจับกุมเยาวชนก่อเหตุจี้แท็กซี่ / ขณะที่เยาวชนกลุ่มนี้อ้างว่าต้องการเงินไปเล่นเกม) มาเป็นข่าวเฮดไลต์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 24.42 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว ข่าว เรื่อง ผู้ว่าฯ (นับถอยหลังอีกเพียง 2 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / นอกจากการหาเสียงที่เข้มข้นมากขึ้นแล้ว ยังพบว่ามีการพนันเริ่มเปิดรับทายผลเลือกตั้งผู้ว่าฯครั้งนี้เช่นเดียวกัน) มาเป็นข่าวเฮดไลต์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 01.08 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าว โอลิมปิก (ทัพนักกีฬาไทย ครัวเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาได้อีก 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาเทควันโด) มาเป็นข่าวเฮดไลต์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก
- เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เข้าเวรแปลข่าวในขณะนั้นได้ทำการนำเสนอความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิกที่ส่งมาจากประเทศกรีซ และ สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละประเทศเพื่อนำมาออกอากาศในช่วงข่าวเวลา 06.35 น.
- เวลา 05.31 น. บรรณาธิการข่าวได้เลือกข่าวเรื่อง ทวีร์นทขมิ้น (วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางตรวจราชการในภาคใต้ หรือ ที่เรียกว่า “ทวีร์นทขมิ้น” เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด)
- เวลา 05.40 น. บรรณาธิการข่าวได้นำข่าวเรื่อง ปิดเทคนิค ที่คัดเลือกไว้เป็นข่าวเฮดไลต์ในครั้งแรกนำมา ปรับเป็นข่าวใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ ลงโทษสั่งปิดโรงเรียนที่นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันเป็นตัวอย่างถึง 2 โรงเรียนแล้ว)
- เวลา 05.44 น. บรรณาธิการข่าวได้คัดเลือกข่าวต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์เมืองนาจาฟ (ผู้นำกลุ่มชีอะห์หัวรุนแรงยอมรับแผนสันติภาพยุติการสู้รบในเมืองนาจาฟแล้ว) มาเป็นข่าวเฮดไลต์ในช่วงข่าวภาคเช้าในเบรกแรก

- เวลา 05.45 น. บรรณานิการข่าวได้นำข่าวที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ทำการแปลไว้ 4 ดังนี้ สันติภาพนาจาฟ (อยาโตลาห์ อาลี อัล — ซิสทานี ผู้นำนิกายชีอะห์ ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิรักช่วยพลิกสถานการณ์ที่ตึงเครียดในเมืองนาจาฟ เมื่อนายมอคตาดา อัล — ซอร์ดีด ผู้นำกลุ่มชีอะห์หัวรุนแรงยอมรับแผนสันติภาพยุติการสู้รบ), คีกลีอกตั้งสหรัฐ (คีกลีอกตั้งสหรัฐเข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อนายจอห์น แครรี ตัวแทนพรรคเดโมแครตทำทนายขอเปิดศึกประชันฝีปากกับประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ทุกสัปดาห์จนถึงการเลือกตั้ง), องค์กรรักโยง (คนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาแต่แย ณะที่บางคนสูงโยงกว่าใคร ๆ แต่สิ่งผิดปกติเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตเช่นทหารองค รัักษ์คนหนึ่งของอังกฤษ แม้จะมีความสูงโยงกว่าทหารคนอื่น แต่เขาก็ตั้งใจทำหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ) และแข่งกินพิชซ่า (ลีลาของเหล่านักกินในประเทศอิสราเอล ที่แข่งกินพิชซ่าได้อย่างเร้าใจ)

- เวลา 06.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา โดยบรรณานิการข่าวได้นำ เอาข่าวที่บรรณานิการคัดเลือกทั้งหมดมาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. โอลิมปิก(เฮดไลท์)
2. ผู้ว่า (เฮดไลท์)
3. นักเลง(เฮดไลท์)
4. ใต้.(เฮดไลท์)
5. ชิงทรัพย์ (เฮดไลท์)
6. ข่าวต่างประเทศ// สถานการณ์เมืองนาจาฟ(เฮดไลท์)
7. ข่าวกีฬา
- เบรก-----
8. ทวีร์นกขมิ้น
9. ปิดเทคนิค
10. ตัดมือเงินกู้
- เบรก-----
11. ตปท//สันติภาพนาจาฟ
12. ตปท//คีกลีอกตั้งสหรัฐ
13. ตปท//องค์กรรักโยง
14. ตปท//แข่งกินพิชซ่า

- เวลา 06.20 น. ออกอากาศข่าวกีฬาในช่วงภาคเช้า โดยสุธาสินีได้นำเอากีฬาที่เตรียมไว้มาเรียงลำดับในการออกอากาศดังนี้

1. สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศ กรีซ
2. สรุปไฮไลต์การแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัล

- เวลา 7.00 น. จบรายการข่าวภาคเช้า

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าข่าวภาคเช้ามาจากการคัดเลือกข่าวประจำวันนี้ออกอากาศในช่วงภาคต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาจากคุณค่าของข่าว (News Values) ในตัวของมันเองที่ยังมีพลัง และสามารถพัฒนาตัวของมันเองให้มีความสดใหม่ของข้อมูลอยู่ตลอด รวมทั้งความสำคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตกเป็นข่าว ที่ดึงดูดใจบรรณาธิการข่าวจึงเป็นผลให้ข่าวๆ นั้นถูกบรรณาธิการข่าวคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศในรายการข่าวภาคเช้าในช่วงเวลาต่างๆ

ในส่วนของข่าวกีฬาผู้สื่อข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาคืนที่ผ่านมามีเลือกนำข่าวออกอากาศ ในช่วงภาคเช้าเนื่องจากด้านนโยบายในการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นผู้สื่อข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกอากาศในช่วงภาคเช้า ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะที่การตัดสินใจคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการข่าวภาคเช้า กระทำโดยนำเอาข่าวที่ได้นำเสนอไปในช่วงข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานมารวบรวมโดยบรรณาธิการข่าวและจะอ่านข่าวทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวจะทำการคัดเลือกนำเอาข่าวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่บรรณาธิการข่าวคิดว่าประชาชนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาควรที่จะรับรู้ข่าวอะไรที่สำคัญที่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามข่าวไปตลอดทั้งวัน ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving)

- เวลา 07.40 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แปลข่าวเรื่อง สังกหารตัวประกันอิตาลี (สายการบินบริติช แอร์เวย์ ต้องระงับเที่ยวบินหลายสิบเที่ยว เนื่องจากพนักงานลาหยุดในช่วงวันหยุดยาว) เสนอบรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกข่าวเวลา 10.00 น.

- เวลา 09.00 น. ประชุมข่าวภาคเช้าทางบรรณาธิการข่าวทางให้เวลาในการนำเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพิ่มขึ้นอีก 3 นาที เนื่องวันนี้ มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขันหลายคน (เวลา 18.45 น. มนัส บุญจำนงค์ พบ จอร์จี้ (โรมาเนีย) รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท , เวลา 19.15 น. สุรียา ปราสาทหินพิมาย พบ เกย์ดาเบคอฟ(รัสเซีย) รุ่นมิดเดิ้ลเวท และในเวลา 01.15 วรรณพจน์ เพชรขุ้ม พบ มามมาดอฟ(อาร์เซอร์ไบจัน) รุ่นแบนตัมเวท) ขณะที่บรรณาธิการข่าวได้เฝ้าข่าวต่างๆ ได้นำเสนอประเด็นข่าวของตนเอง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 43 แสดงวันดาว์ข่าวภาคเที่ยง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ทัวร์นกขมิ้น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	แก้ปัญหาใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	คั่น รร.เทคโนโลยีบางกะปิ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	รายงาน..ผลวิจัยเด็กไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	ซีอูย 2 กินน้อง	เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน (Mystery)
8	คืบหน้าหนีเงินกู้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
9	คืบหน้าไขกาฬหลังแอ่น	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม

10	แม่ชนลูกติดคุก	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
11	วัยรุ่นบุรีรัมย์ก่อคดี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	ตำรวจดุสิตผูกคอตาย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	น้ำมันลง	มีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
14	ร่วมทุนไทย-ฮ่องกง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	ปราบสารฆ่าหญ้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	ร่าง พรบ.ภาพยนตร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	ข่าวต่างประเทศ	
17	สังหารตัวประกัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
18	นาจาฟสงบศึก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
19	เยอรมันระเบิด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
20	ประท้วงสหรัฐ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
21	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
22	เหลี่ยวหลังแลโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	หุ้่น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

23	เอนเตอร์เทนเมนต์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
24	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิก จากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

- เวลา 09.39 น. รองบรรณาธิการข่าวการเมือง (คุณอรัญญา) ได้เสนอข่าวเรื่อง คืบหน้าระเบิดใต้ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าระเบิดที่อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ เป็นฝีมือของมืออาชีพ) ให้บรรณาธิการข่าวประจำวันนำไปออกในเวลา 10.00 น.

- เวลา 10.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 10.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ คืบหน้าระเบิดใต้ และ ข่าวต่างประเทศตัวประกันอิตาลี โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 10.40 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี)เสนอข่าวเรื่อง ปะทะยาบ้า (ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ปะทะกับแก๊งค้ายาบ้าที่จังหวัดเชียงราย สามารถยึดของกลางยาบ้าได้ 3 หมื่นเม็ด ส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 11.00 น.

- เวลา 10.48 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณเสาวลักษณ์)แปลข่าวเรื่อง คิวบาตัดสัมพันธ์ (คิวบาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับปานามา หลังปานามาออกภัยโทษให้คนร้ายที่วางแผนสังหารนายฟิเดล คาสโตรเมื่อ 4 ปีที่แล้ว) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 11.00 น.

- เวลา 11.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 11.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ปะทะยาบ้า และ ข่าวต่างประเทศ คิวบาตัดสัมพันธ์ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง 12.00 น.
- เวลา 13.30 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวเขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งวันนี้บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณนภา) ไม่ได้ยกข่าวใดๆเลยในช่วงของภาคเที่ยง
- เวลา 13.42 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณจีระชิตา)แปลข่าวเรื่อง คืบหน้าระเบิด (ผู้แทนทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซีย เชื่อเหตุเครื่องบินตกน่าจะเป็นการวินาศกรรม)ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 14.00 น.
- เวลา ประมาณ 13.35 น. บรรณาธิการข่าวได้นำเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกในการกีฬาเทควันโด เนื่องจากนักกีฬาเทควันโดหญิงของไทย (นุชจรินทร์) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม สามารถชนะนักกีฬาของเจ้าภาพ (ประเทศกรีซ) ในรอบ 16 คนสุดท้าย มาออกอากาศข่าว 14 .00 น.
- เวลา 14.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวต่างประเทศ ระเบิดเครื่องบิน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นี้ เนื่องจากเห็นว่า ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ในส่วนของข่าวกีฬาบรรณาธิการข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาในเวลา 13.35 น. เลือกนำข่าวออกอากาศ ในช่วงเวลา 14.00 น. เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมา ทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬามาออกอากาศในช่วงเวลา 14.00 น. ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

ขณะเดียวกันในเวลา 14.00 น. ก็เป็นช่วงของการประชุมข่าวภาคบ่าย บรรณาธิการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ได้แจ้งในที่ประชุมว่าให้สามารถตัดเข้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยโอลิมของนักกีฬาไทยในช่วงข่าวได้เลย โดยให้โปรดิวซ์เซอร์ข่าว (คุณสลินา) ให้คำนวณเวลาข่าวกันไว้เพื่อการตัดเข้าถ่ายทอดสด เพื่อไม่ให้กระทบเวลาในการนำเสนอข่าว และบรรณาธิการ

บริหาร(คุณฉัตรชัย)ได้สั่งให้บรรณาธิการข่าวภูมิภาค (คุณนฤกุล) ประสานกับนักข่าวประจำจังหวัดราชบุรีให้ไปเกาะติดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้าน ของนุจรินทร์ แล้วให้นำมาออกอากาศในช่วงข่าวเด็ก หลังจากนั้นบรรณาธิการข่าวสายข่าวต่างๆได้เสนอประเด็นข่าวต่างๆ ดังวันดาวนข่าว³¹ต่อไปนี้

ตารางที่ 44 แสดงวันดาวนข่าวภาคค่ำ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	นักเรียนตบกัน	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
2	ฆ่าป่าดคคทหารไทย	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	คืบใช้กาฬหลังแฉ่น	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
4	รอบเมืองไทย/	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	เอนเตอร์เทนเมนท์	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	สด.ทัวร์นกขมิ้น	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
8	สถานการณ์ใต้	ข่าวๆนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
9	ยึดกรุงเทพฯ 47	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่มีขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งโดยที่มีโฆษณาต่อท้าย

³¹ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

10	นักเรียนนักเลง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
11	คำประเวณี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	ซีอุย2	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	จับแก๊งเรียกค่าไถ่	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวเศรษฐกิจ	
1	น้ำมันกระเด็น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน ส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence) และ ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	สรุปข่าว ศก.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
3	หุ้นขึ้น	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานี
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	วินาศกรรมเครื่องบินรัสเซีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	สงบศึกนาจอฟ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	จับกระแสโลก	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของ ทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำใน ข่าว
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	

*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซไฮไลท์การแข่งขันสรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
---	---	--

- เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศแปลข่าวเรื่อง ประท้วงความรุนแรง ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 14.00 น.

- เวลา 14.57 น. ผู้สื่อข่าวกีฬาได้นำเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เรื่อง ผลความคืบหน้าการแข่งขันเทควันโดของนุจรินทร์ (ในรอบ 8 คนสุดท้าย นุจรินทร์ เข้ามาพบกับ ชิ ชู จู นักเทควันโดจากจีนไทเป โดยยกแรก นุจรินทร์ นำอยู่ 2 ต่อ 0 คะแนน ยกที่ 2 นุจรินทร์ เข้าปะทะกับ ชิ ชู จู) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 15.00 น. โดยเป็นเพียงแต่ข้อมูลผลการแข่งขันเท่านั้น ไม่มีภาพข่าว

- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ข่าวต่างประเทศ ประท้วงความรุนแรง โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นั้น เนื่องจากเห็นว่า ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ในส่วนของข่าวกีฬาบรรณาธิการข่าวได้นำเหตุการณ์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมาในเวลา 14.57 น. เลือกนำข่าวออกอากาศ ในข่าวเวลา 14.00 น. เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมา ทำให้เป็นบรรณาธิการข่าวแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ของคุณค่าของข่าวในเรื่องความสดของข่าว และ ความสนใจของผู้ชม เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวกีฬาออกมาออกอากาศในข่าวเวลา 15.00 น. ดังกระบวนการต่อไปนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 15.31 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศแปลข่าวเรื่อง นาจาฟสงบ (ความสงบสุขกลับคืนสู่เมืองนาจาฟแล้ว ขณะที่ชาวอิรักนับหมื่นคนหลังไหลเข้าไปในมัสยิดศักดิ์สิทธิ์หลังกลุ่มนักรบเมห์ดียอมวางอาวุธ) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 15.47 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี)เสนอข่าวเรื่อง ทำลายไร่กัญชา(ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดสกลนคร ทำลายไร่กัญชา ในป่าสงวนแห่งชาติภูวง อำเภอกุดบาก) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 16.00 น.

- เวลา 16.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ทำลายไร่กัญชา และ ข่าวต่างประเทศ นาจีฟสงบ โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นั้น เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 16.27 น. ผู้สื่อข่าวภูมิภาค(คุณศจี)เสนอข่าวเรื่อง ฆ่าข่มขืน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนนักเรียนชั้น ม.2 ขณะที่ชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เตรียมนำศพลูกจ้างสาวร้านก๊อปปี้ที่ถูกรายฆ่าข่มขืน แห่งประท้วงเนื่องจากคดีไม่คืบหน้า) ให้บรรณาธิการข่าวนำไปออกในเวลา 17.00 น.

- เวลา 17.00 น ออกอากาศข่าวเวลา 17.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าว เลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ ฆ่าข่มขืน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้เนื่องจาก ภาพของข่าวนี้ให้อารมณ์ในการนำเสนอกับคนดู โดยเป็นแผนที่ชาวบ้านกำลังจะนำ ศพของคนตายที่ถูกข่มขืนมาแห่งประท้วง ขณะเดียวกันบรรณาธิการข่าวก็เลือกข่าวเรื่อง สรุปการซื้อขายตลาดหุ้น เนื่องจากปัจจัยการดำเนินธุรกิจของทางสถานที่ที่ได้เป็นข้อตกลงของฝ่ายชาวสถานีโทรทัศน์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีในการปิดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่ทางฝ่ายชาวสถานีโทรทัศน์นำมาใช้ในการนำเสนอข่าวในรายการเศรษฐกิจ

- เวลา 18.00 น .ออกอากาศข่าว 18.00 น.

- เวลาประมาณ 18.45 น. ขณะที่กำลังออกอากาศข่าว 18.00 น. บรรณาธิการข่าว ได้ตัดเข้าการแข่งขันชกมวยสากลระหว่างมนัส บุญจำนงค์ พบ จอร์จี้ (โรมาเนีย) รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท โดยบรรณาธิการข่าวเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ชม

- เวลา ประมาณ 19.15 น.บรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดเข้าการถ่ายทอดสดการ แข่งขันกีฬามวยสากลระหว่าง สุริยา ปราสาทหินพิมาย พบ เกียรติเบคอฟ(รัสเซีย) รุ่นมิดเดิ้ลเวท โดยบรรณาธิการข่าวเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ชม

- เวลา 19.30 น. จบข่าวภาคค่ำ 18.00 น.. โดยบรรณาธิการได้เขียนบันทึกการออก อากาศ เนื่องจากในช่วงที่กำลังเสนอข่าวบันเทิงได้เกิดภาพนิ่ง(Freeze) กลางคัน ทำให้ต้องหยุดการ นำเสนอข่าวนี้ และจากเหตุการณ์ที่บรรณาธิการข่าวได้แทรกการแข่งขันชกมวยถึง 2 ครั้งในช่วงข่าว ทำให้บรรณาธิการข่าวควบคุมเวลาในการออกอากาศไม่ได้ ทำให้จบการนำเสนอข่าวภาคค่ำล่าช้า 4 นาที

- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รับทำรันทวนข่าว³²ภาคดึก

ตารางที่ 45 แสดงรันทวนข่าวภาคดึก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	จำคุกตลอดชีวิตโจรสลัด ลอย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	จับเด็กช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)ต่อเนื่อง
3	ผลงาน ปส.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
5	แก้ ก.ม.การค้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
6	จีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	ตั้งอุทยานเรียนรู้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

³² ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

8	ตปท//พบศพในมัสยิด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ตปท//พายุไต้ฝุ่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ตปท//อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ประกวดภาพวาดปีข้าวสากล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	กีฬา//รวมผลมณัส-สุรียา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	กีฬา//ผลนุชจรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
14	กีฬา//บรรยากาศบ้านนุชจรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

- เวลาประมาณ 24.15 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน (คุณเชาวน์วิศ) ได้แทรกการแข่งการชกมวยสากล ระหว่าง วรพจน์ เพชรขุ้ม พบ มามมาดอฟ(อาร์เซอร์ไบจัน) รุ่นแบนตั้มเวท) กับ เนสเตอร์ โบลม (ไนจีเรีย) ผลปรากฏว่าวรพจน์ เพชรขุ้มสามารถเอาชนะไปได้ หลังจากนั้นก็เข้าสู่รายการปกติ โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล่าวถึงบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เปลี่ยนรันดาวน์ในการออกอากาศข่าวภาคดึก ดังนี้

ตารางที่ 46 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลมวยวรพจน์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
2	รวมผลมณัส-สุรียา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	ผลนุชจรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
4	บรรยากาศบ้านนุชจรินทร์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง

5	จำคุกตลอดชีวิตโจรสลัด ลอย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
6	จับเด็กช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	ผลงาน ปส.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	แก้ ก.ม.การค้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	จีเอ็มโอ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ตั้งอุทยานเรียนรู้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	ตปท//พบศพในมัสยิด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	ตปท//พายุไต้ฝุ่น	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
14	ตปท//อุปกรณ์ประหยัดพลัง งาน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	ประกวดภาพวาดปีข้าวสากล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
16	เอนเตอร์เทนเมนต์รีพอร์ต	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว

จากตารางที่ 46 จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็น เกณฑ์ในการเลือกข่าว ซึ่งบรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันชกมวย (วรพจน์ เพชร ชุ่ม เป็นนักชกไทยคนที่ 2 ที่ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศต่อจากมนัส บุญจำนงค์ หลังชนะอากาศี มัม มาดอฟ จากอาเซอร์ไบจันไปอย่างขาดลอย 27 ต่อ 19 คะแนน) , รวมผลมวยมนัส-สุรียา (ส่วนมนัส บุญจำนงค์ ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จ ขณะที่สุรียา ปราสาทหินพิมาย ทำได้ดีที่สุดเพียง

เหรียญทองแดงเท่านั้น) , ผลการแข่งขันเทควันโดของนุจรินทร์ (นุจรินทร์ สุขคงดำเนิน ทำได้ดีที่สุดแค่รอบชิงเหรียญทองแดงนักแรกเท่านั้น เมื่อแพ้ต่อโซเนีย เรเยส นักเทควันโดจากสเปนไป 3 ต่อ 6 คะแนน)และ บรรรยาภาศการเชียรที่บ้านของนุจรินทร์ ที่จ.ราชบุรี (บรรรยาภาศเชียรที่บ้านของนุจรินทร์ก็ไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่มีเพียงเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง แต่ทั้งพ่อและแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เสียใจ เพราะลูกสาวทำดีที่สุดแล้ว) โดยบรรณาธิการได้เลื่อนลำดับฐานะข่าวกีฬาออกมาออกอากาศเป็นเบรกข่าวทั่วไปในเบรกแรก เนื่องจากนโยบายในการนำเสนอข่าวของเหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นมา ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคติกได้ตัดสินใจเลื่อนฐานะข่าวกีฬาซึ่งปกติจะเป็นช่วงของข่าวกีฬาในเบรกสุดท้ายออกมาออกในลำดับแรก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

วันที่ 28 สิงหาคม 2547 วันนี้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.30 น. สถานีได้จัดรายการพิเศษ “ศึกอภิปรายโค้งสุดท้ายที่ผู้ว่า กทม.” ณ คอนเวนต์ชั้นฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการคัดเลือกข่าว

เวลาประมาณ 09.35 น. วันนี้ไม่มีการประชุมข่าวอย่างเป็นทางการเนื่องเป็นจากวันหยุดสุดสัปดาห์ บรรณาธิการข่าวประจำวันได้เดินเข้าไปถามผู้สื่อข่าวแต่ละสายข่าวที่เข้าอยู่ ณ ขณะนั้นว่าวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรบ้างที่จะนำมาเสนอในช่วงของข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.00 น. และทางสถานีได้ลดเวลาข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ จาก 1 ชั่วโมง เหลือ 30 นาที เพิ่มเวลาให้กับรายการพิเศษในเวลา 9.00 น. – 12.30 น. จากเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ข่าวกีฬาถูกลดเวลาลงเนื่องจากใกล้ถึงช่วงการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. บรรณาธิการข่าวเห็นน้ำหนักของข่าวให้กับการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่บรรณาธิการข่าวได้รวบรวมประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผู้สื่อข่าวแต่ละโต๊ะนำมาเสนอดังตารางวันดาวนข่าว³³ ต่อไปนี้

ตารางที่ 47 แสดงวันดาวนข่าวภาคเที่ยง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับที่	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้น่าสนใจ
1	สด ผู้ว่า กทม. โค้งสุดท้าย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ

³³ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

		(Human interest) ต่อเนื่อง และ เป็นนโยบายในการนำข่าว
2	โทรศฯ เรื่องความพร้อมรับมือเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	นายภรรยาเรื่องเรือแก๊จระจก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	ฝ่าวิกฤตน้ำมัน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และมีผลกระทบ (Consequence) ที่โดดเด่น
5	ระเบิดใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
6	จับ 2 ช่างกล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	ข่าวต่างประเทศ	
8	ล่าสายลับอิสราเอล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	รอบโลก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	ข่าวกีฬา	
	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรูปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

จากตารางที่ 47 จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว ซึ่งบรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พ.ต.อ. ภาณุรัตน์ มีเพียร โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในประเด็น เรื่อง ความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เห็นว่า

เหตุการณ์การเลือกตั้งเป็นเหตุการณ์ระดับประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวประจำวันเลือกข่าว ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 12.30 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง
- เวลา 13.05 น. จบการออกอากาศข่าวภาคเที่ยง โดยบรรณาธิการข่าวได้เขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งบรรณาธิการข่าวยกข่าว 1 ข่าว คือ ข่าวที่ 7 เรื่อง พยากรณ์อากาศ เนื่องมาจากเกิดเหตุขัดข้อง โดยผู้ประกาศข่าวไม่ได้บอกรายชื่อข่าวที่ 4 เรื่อง ฝ่าวิกฤตน้ำมัน ทำให้ข่าวดังกล่าวหยุดชะงักลง ทำให้บรรณาธิการข่าวต้องตัดสินใจสั่งให้เข้าโฆษณาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ได้นำเอาที่ 4 มาออกอากาศข่าวใหม่ ทำให้เวลาในการออกอากาศเกินไว้ เป็นปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวต้องยกข่าวที่ 7 เรื่อง พยากรณ์อากาศ
- เวลา 13.34 น. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ(คุณต่อเติมพงษ์) แผลข่าวเรื่อง พายุในไต้หวัน (พายุไต้ฝุ่นซบา "ซบา" เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วขณะที่ไต้หวันบังคับค้นหาศพผู้เสียชีวิตจากโคลนถล่ม)
- เวลา 13.48 น. รองบรรณาธิการข่าวการเมือง (คุณอรุณญา) เสนอข่าวเรื่อง เคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่าเป็นห่วงคะแนนจัดตั้งในการลงคะแนนจัดตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรี เรียกร้องประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ อย่าห่วงวันไหวกับการซื้อเสียง)
- เวลา 14.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 14.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศดังต่อไปนี้ เคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ข่าวต่างประเทศ พายุในไต้หวัน โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้นั้น เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 2 ข่าวมีความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันในเวลา 15.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ)ได้เดินรวบรวมข่าวจากผู้สื่อข่าวที่เข้าเวรประจำสายข่าวต่างๆ ดังรันดาร์นข่าว³⁴ต่อไปนี้

³⁴ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

ตารางที่ 48 แสดงวันดาวนซ์ข่าวภาคค่ำ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ทำขวัญช้าง	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
2	รอบเมืองไทย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
3	ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
4	พยากรณ์อากาศ	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
5	ไอทีวีไฮไลท์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว และความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
6	บรรณคดีเลือกตั้งผู้ว่าฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
7	ความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
8	นายกฯ ล่องเรือดูแก่งจระजर	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
10	สด บ้านมนัส	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
11	หลวงพ่อกุณขึ้นชมสุริยา	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
12	ส่งช่างกลเข้าบ้านเมตตา	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
13	ภัยวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

14	สรุปข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
15	สมาร์ทไลฟ์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
*	ข่าวต่างประเทศ	
1	สหรัฐถูกลี้ภัยความลับ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	ประท้วงพาวเวลล์	บุคคลในข่าวเป็นบุคคลสำคัญ (Prominence)
3	ญี่ปุ่นซ้อมรบ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
4	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
*	ข่าวกีฬา	
*	ความเคลื่อนไหว โอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลท์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
16	ข่าวภาค..เช้า	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทาง สถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

ในเวลา 14.30 – 16.00 น. ทางสถานีนำเทปการประกวดวงดนตรีเยาวชนมาฮา ลูกทุ่ง
คอนเทสต์ ทำให้มีการเลือกข่าวมาออกอากาศในเวลา 15.00 น.

- เวลา 15.20 น. ทีมข่าวรายงานสด ที่ติดตาม“ศึกอภิปรายโค้งสุดท้ายว่าที่ผู้ว่า
กทม.”ณ คอนเวนต์ชั้นฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อจองเวลาในการออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น.
โดยมีประเด็น ของความคืบหน้าการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

- เวลา 16.00 น. ออกอากาศข่าวเวลา 16.00 น. (เกาะติดข่าว) โดยบรรณาธิการ
ข่าวเลือกข่าวมาออกอากาศคือ ข่าวรายงานสด ที่ติดตาม“ศึกอภิปรายโค้งสุดท้ายว่าที่ผู้ว่า กทม.”

ณ คอนเวนชันฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวเลือกข่าวนี้ เนื่องจากเห็นว่า ข่าวๆ มีความสดของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

- เวลา 18.00 น. ออกอากาศข่าว 18.00 น.
- เวลา 19.30 น. จบข่าวภาคค่ำ 18.00 น.. โดยบรรณาธิการได้เขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งบรรณาธิการข่าวประจำวัน(คุณอำไพ) ในวันที่ไม่ได้ยกข่าวใดๆเลยในการออกอากาศข่าวภาคค่ำ
- เวลา 22.00 น. บรรณาธิการข่าวได้รับทำรันทาวนข่าวภาคดึก

ตารางที่ 49 แสดงรันทาวนข่าวภาคดึก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547

หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
ปลัด กทม.ตรวจความพร้อม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
พร้อมเลือกตั้ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
ไฮไลท์ไอทีวี	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี โดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
แก้ปัญหาจราจร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
ฝนตก-คนตาย	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
จับแบงก์ปลอม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
ประท้วงชดเชยท่อก๊าซ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
ทำขวัญช้าง	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
ร้อยเรื่องเมืองไทย	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)

ภัยวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ตปท//อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ตปท//รูปบูชาพระแม่มาวี	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
ตปท//อังกฤษซื้อบ้านสโลวีเนีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
โอลิมปิกเที่ยงคืน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
เอนเตอร์เมนต์	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี

- เวลา 00.45 น. บรรณาธิการข่าวได้แทรกข่าวด่วนรายงานการแข่งขันกีฬาชกมวยสากลโอลิมปิกระหว่าง มนต์ บุญจันทร์ (ไทย) พบ ยูเดิล จอห์นสัน(คิวบา) กลางรายการ กระตุกหนามเตย หลังจากนั้นก็เข้าสู่รายการปกติ โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดดังกล่าวบรรณาธิการข่าวประจำวันได้เปลี่ยนรันทาวรในการออกอากาศข่าว³⁵ ภาคศึก ดังนี้

ตารางที่ 50 แสดงรันทาวรข่าวภาคศึก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547(ใหม่)

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	ผลชกมนต์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
2	สด บ้านมนต์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล(Timeliness)
3	ปลัด กทม.ตรวจความพร้อม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง

³⁵ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

4	พร้อมเลือกตั้ง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
5	ไฮไลท์ไอทีวี	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
6	แก้ปัญหาจราจร	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
7	ฝนตก-คนตาย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
8	จับเบงกึปลอม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
9	ประท้วงชดเชยท่อก๊าซ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
10	รวมสถานการณ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
11	ทำขวัญช้าง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
12	ร้อยเรื่องเมืองไทย	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
13	ภัยวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
14	ตปท//อิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
15	ตปท//รูปบูชาพระแม่มาลี	ข่าวนี้เป็นเรื่องมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม (Consequence)
16	ตปท//อังกฤษซื้อบ้านสโลวีเนีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

จากตารางที่ 50 จะเห็นว่ามี การปรับเปลี่ยนและเพิ่มข่าวเนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็น

เกณฑ์ในการเลือกข่าว ซึ่งบรรณาธิการข่าวจึงได้เพิ่มข่าวเรื่อง ผลการแข่งขันชกมวยของมนัสและ การรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของมนัส โดยบรรณาธิการได้เลื่อนลำดับฐานะข่าวกีฬา มาออกอากาศเป็นเบรกข่าวทั่วไปในเบรกแรก เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว เป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวภาคดึกได้ตัดสินใจเลื่อนฐานะข่าวกีฬาซึ่งปกติจะเป็นช่วงของข่าว กีฬาในเบรกสุดท้ายมาออกในลำดับแรก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

วันที่ 29 สิงหาคม 2547 วันนี้ทางสถานีฯจัดรายการพิเศษ “เกาะติดเลือกตั้ง ยึดกรุงเทพฯ 47” ตั้งแต่เวลา 8.00 – 8.30 น. ในช่วงแรก

- เวลาประมาณ 09.35 น. วันนี้ไม่มีการประชุมข่าวอย่างเป็นทางการเนื่องเป็นจากวัน หยุดสุดสัปดาห์ และวันนี้เป็นวันเลือกตั้งฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้วางแผนในการออกอากาศ ข่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงของข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.00 น. ดังวันดาว์นข่าว³⁶ต่อไป

ตารางที่ 51 แสดงวันดาว์นข่าวภาคเที่ยง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าววันนี้	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	โอบี..กทมฯ (ธีระ)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
2	โทรฯ ..หนึ่งนุช บัวไข	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
3	SKY NEWS (ประวิณมัย)	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว ของทางสถานีโดยเป็นคอลัมภ์ ประจำในข่าว และ ความสดของ ข้อมูล (Timeliness) และเป็น นโยบายในการนำเสนอข่าว

³⁶ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

4	โอบี..จรัญฯ 69 (ฐปณีย์)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
	*** เบรคโฆษณา (1) ***	
5	โอบี..เบจญสิริ(มัลลิกา)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
6	โอบี..รามอินทรา(อนุวัต)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
7	โอบี..บางบอน(อภิรดี)	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และ ความสดของข้อมูล (Timeliness) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
	*** เบรคโฆษณา (2) ***	
8	F 4 มาไทย(เอนเตอร์เทนเมนท์)	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานี
9	อากาศวันนี้	ความสนใจกับสิ่งใกล้ตัว (Proximity)
	*** เบรคโฆษณา (3) ***	
	ข่าวกีฬา	
	- ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ - ไฮไลต์การแข่งขัน - สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

จากตารางที่ 51 จะเห็นว่ามีการวางแผนการในการรายงานข่าวเหตุการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 10.24 – 10.30 น. ทางบรรณาธิการข่าวประจำวันได้ตัดเข้าข่าวด่วนเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่า กทม. กลางรายการ “We’ re Za” ปัจจัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวตัดสินใจเข้าข่าวด่วน เนื่องบรรณาธิการข่าวรู้ว่าข่าวเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นที่สนใจของประชาชน แล้วนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว

- เวลา 12.00 น. ออกอากาศข่าวภาคเที่ยง

- เวลา 12.45 น. จบการออกอากาศข่าวเที่ยง

- ในช่วงเวลา 14.00 น. ทางฝ่ายออกอากาศได้รับแจ้งจาก คุณสุพร ใ้แจ้งดออกอากาศรายการข่าว 14.00 น. เนื่องเวลาในการออกอากาศข่าวที่ตัดเข้าด่วนกลางรายการในช่วงเช้า มีเวลาสะสมเกินอยู่ 5 นาที ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการคัดเลือกข่าว ขณะเดียวกัน บรรณาธิการข่าวได้รวบรวมข่าวจากผู้สื่อข่าวแต่ละสายข่าว ดังวันดวามันข่าวต่อไป

ตารางที่ 52 แสดงวันดวามันข่าวภาคค่ำ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
*	เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ 47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง
	เบรกโฆษณา 1	
*	เกาะติดเลือกตั้งยึดกรุงเทพฯ 47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง
	เบรกโฆษณา 2	

ก่อน 1	แสดงความยินดีกับอภิรักษ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
1	เบาะแสทุจริต	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
2	รายงาน..ผีเข้าบ้าน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม(Consequence)
3	ลี้ลับบุคคล	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
4	ผู้ว่าฯในดวงใจเด็ก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	อุบัติเหตุเลือดก่อกอง	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
6	บรรยายภาคต่างจังหวัด	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
	เบรกโฆษณา 3	
7	สด บ้านวรพจน์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
8	สถานการณ์ใต้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest) ต่อเนื่อง
9	ย้ายผู้ว่าฯกาฬสินธุ์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	จับปล้นแบงก์	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
11	จับบ่อนไก่ชน	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
12	พยากรณ์อากาศ	เป็นคอลัมภ์ประจำในข่าว
	เบรกโฆษณา 4	
*	รายงานสดผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ47 ที่ต่างๆ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่องเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าว
	เบรกโฆษณา 5	

	ข่าวต่างประเทศ	
1	ลี้มแผนวินาศกรรม	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
2	ตัวประกันอิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) ต่อเนื่อง
3	รอบโลกวันนี้	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	เบรกโฆษณา 6	
	ข่าวกีฬา	
*	ความเคลื่อนไหวโอลิมปิกจากกรีซ ไฮไลต์การแข่งขัน สรุปเหรียญรางวัล	เป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีและข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	เบรกโฆษณา 7	
13	ข่าวภาคเช้า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
	เบรกโฆษณา 8	
*	เกาะติดเลือกตั้งยัดกรุงเทพฯ47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง
	เบรกโฆษณา 9	
*	เกาะติดเลือกตั้งยัดกรุงเทพฯ47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง
	เบรกโฆษณา 10	
*	เกาะติดเลือกตั้งยัดกรุงเทพฯ47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest) และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง

	เบรกโฆษณา 11	
*	เกาะติดเลือกตั้งยี่ดกรุงเทพฯ47	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)และเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีที่เกิดขึ้นเฉพาะที่มีเหตุการณ์เลือกตั้ง

จากตารางที่ 52 ตารางจะเห็นว่ามีการวางแผนการในการรายงานข่าวเหตุการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวของทางสถานีฯ ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายในการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

- เวลา 14.55 – 16.00 น. ออกอากาศรายการพิเศษ “เกาะติดเลือกตั้ง ยี่ดกรุงเทพฯ 47” ในช่วงที่สอง

- เวลา 17.30 น. – 20.30 น. ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และ ในช่วงเวลากล่าวทางสถานีได้แทรกกราฟิกตัวเลขผลการนับคะแนนของผู้สมัครอยู่ตลอดเวลา ขณะวันนี้อ่าวภาคค่ำได้เลื่อนการออกอากาศมาเป็นในช่วงเวลา 20.30 น.

- เวลา 20.30 น. -23.00 น. ออกอากาศข่าวภาคค่ำและรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

- เวลา 23.00 น. จบการออกอากาศข่าว โดยบรรณาธิการข่าวเขียนบันทึกการออกอากาศ ซึ่งบรรณาธิการข่าวยกข่าว 2 ข่าว ได้แก่ ข่าวที่ 11 เรื่อง จับโจรปล้นแบงค์ () และ ข่าวที่ 12 เรื่อง จับบ่อนไก่ชน บัจฉัยที่ทำให้บรรณาธิการข่าวยกข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้ เนื่องบรรณาธิการข่าวต้องการเวลาไปเพิ่มกับรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง ยี่ดกรุงเทพฯ 47 รวมทั้ง ข่าวทั้ง 2 ไม่มีความสอดคล้องกับข่าวในเบรกข่าวเรื่องใดๆเลยในการออกอากาศ

เวลา 23.30 น. บรรณาธิการข่าวประจำวันจัดรันดาวน์ข่าวภาคดึก ดังตารางรันดาวน์ข่าว³⁷
ต่อไปนี้เป็น

ตารางที่ 53 แสดงรันดาวน์ข่าวภาคดึก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ลำดับ	หัวข้อข่าว	ปัจจัยที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเลือก
1	สด ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง และ ความสดของข้อมูล (Timeliness)
2	ความเห็นเลือกตั้งผู้ว่าฯ	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
3	เบาะแสทุจริต*	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
4	รายงาน..ผีเข้าบ้าน*	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
5	รายงาน..เด็กเก็บป้ายหาเสียง	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
6	สถานการณ์ใต้	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)ต่อเนื่อง
7	ตัดมือเจ้าหน้าที่	เหตุการณ์ที่ความใกล้ชิด (Nearness) กับผู้ชม
8	จับปล้นแบงก์**	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
9	จับบ่อนไก่ชน**	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)
10	รวมสถานการณ์	ข่าวขุ่นเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ(Human interest)

³⁷ ดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดในภาคผนวก

11	ตปท//สถานการณอิรัก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
12	ตปท//เลือกตั้งเซเชเนีย	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
13	ตปท//แข่งข่วงโทรศัพท์มือถือ	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)
14	กีฬาโอลิมปิก	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ (Human interest)

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงข่าวที่เลือกมาเสนอข่าวจากข่าวภาค 18.00 น.

** หมายถึงข่าวที่เลือกมาจากข่าวที่ถูกยกจากข่าวภาค 18.00 น. แล้วนำมาออกอากาศใหม่

จากตารางที่ 53 จะเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวที่น่าเสนอในเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานและกระบวนการทำงานของของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน เนื่องจากโครงสร้างของระบบธุรกิจเป็นแบบเอกชน ที่มีสินค้าหลัก (Main Product) คือ ข่าว ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้น ทางสถานีสามารถแทรก หรือ เรียกคืนเวลากลับมาใช้ได้ เช่น การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือ การตัดเข้าข่าวด่วนเพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ในส่วนของโครงสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์ พบว่า สถานีโทรทัศน์ไอทีวี มีโครงสร้างองค์กรเป็นระบบเอกชน โดยมีรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คลื่นความถี่ ที่ให้สัมปทานเอกชนเข้ามาดำเนินงาน จึงมีโครงสร้างในการหารายได้จากโฆษณา และ ให้เช่าชื่อเวลาจัดรายการและโฆษณาธุรกิจได้

จากโครงสร้างดังกล่าวนี้เอง ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานต้องมีความรวดเร็ว เพื่อจะสามารถแข่งกับคู่แข่งช่องอื่นได้ เนื่องจากการดำเนินกิจการของสื่อที่ต้องการหน้าที่สนองความต้องการของสาธารณะชนะเดียวกันก็ต้องการความอยู่รอดในทางธุรกิจ จะเห็นได้จาก ราเชษฐ หีมสุหรี (2540) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เชิงโครงสร้างการทำงาน กระบวนการผลิต และ วิธีการนำเสนอรายการวิทยุข่าวเนชั่น (ก่อนที่จะถูกลดบทบาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2545) พบว่าภายใต้โครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง แต่ให้บริษัทเอกชนดำเนินกิจการได้โดยระบบสัมปทานเวลาออกอากาศ เป็นผลให้วิทยุเนชั่นซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเอกชนด้านข่าวสารต้องประสบปัญหาในการนำเสนอข่าวสาร เสรีภาพในการนำเสนอข่าวจึงเป็นเสรีภาพภายในกรอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของสถานี่ ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องปรับตัวใหม่เพื่อความอยู่รอดจากการเข้าเวลามาเป็นรับจ้างผลิตข้าว ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อนโยบายที่เคยวางไว้จะกระจายข่าวสารให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดและตั้งความหวังไว้ว่าสื่อวิทยุในสังคมไทยน่าจะมีรายการข่าวที่มีคุณภาพ

เช่นเดียวกับสถานี่โทรทัศน์ไอทีวีที่ดำเนินกิจการของประเภทโทรทัศน์ ภายใต้โครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรทัศน์ แต่ให้บริษัทเอกชนดำเนินกิจการโดยระบบสัมปทาน เป็นผลให้สถานี่โทรทัศน์ไอทีวีซึ่งเป็นธุรกิจเอกชนด้านข่าวสารต้องประสบปัญหาในการหารายได้มาจ่ายให้ค่าสัมปทานแก่รัฐ ทำให้ต้องพยายามปรับตัวในการทำข่าวให้ตอบสนองกับความต้องการของสาธารณะชนเพื่อความอยู่รอดในทางธุรกิจ ซึ่งในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทางสถานี่โทรทัศน์โดยฝ่ายข่าวกีฬาได้ผลิตรายการข่าวที่มีชื่อว่า "Hot Sport" เพื่อตอบสนองตอบกระแสของสาธารณะชนที่ต้องการติดตามข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นอกเหนือจากการรายงานข่าวธรรมดาทั่วไป และ สถานี่โทรทัศน์ไอทีวีได้เข้าร่วมในการเป็นสถานี่แม่ข่ายร่วมกับสถานี่โทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 เพื่อแบ่งรายได้โฆษณาในการถ่ายทอดสด แต่ในขณะเดียวกันทางสถานี่ก็ต้องสูญเสียเวลาในการนำเสนอข่าวในบางช่วงข่าวไปในวันที่สถานี่ต้องเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

กระบวนการคัดเลือกข่าวในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นจะเห็นว่า บกประจำวัน จะให้ความสำคัญกับข่าวกีฬามากโดยเฉพาะในวันที่มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขัน เนื่องจากเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก และบรรณาธิการข่าวได้จัดเวลาเพื่อจะนำเสนอข่าวกีฬาไว้ให้แล้วรวมทั้งก็มีนโยบายจากทางผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและบรรณาธิการบริหารให้บรรณาธิการสามารถแทรกเข้าข่าวด่วนได้ตลอดเวลาของการนำเสนอรายการปกติของทางสถานี่แสดงให้เห็นว่าสถานี่โทรทัศน์ใช้การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่แน่นอน (Decision – making under certainty) เพราะว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีระยะเวลาในการแข่งขันที่แน่นอนและมีโปรแกรมการแข่งขันออกมาที่แน่นอนทำให้บรรณาธิการสามารถวางแผนงานข่าวได้ล่วงหน้าแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการจัดวันคืนก็เนื่องจากว่ากระแสของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละไม่เหมือนกันทำให้หลายครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนวันคืนก่อนออกอากาศบ่อยเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์การตัดสินใจเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีเวลาในการออกอากาศเป็นเงื่อนไขสำคัญ

และในวันที่มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขัน บรรณาธิการข่าวประจำวันจะนำความสนใจของประชาชนนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกข่าว โดยได้แทรกการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และได้เลื่อนลำดับเบรกข่าวกีฬามาออกอากาศเป็นเบรกข่าวแรกเนื่องจากเป็นนโยบายในการนำเสนอข่าวในช่วงที่เหตุการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรณาธิการข่าวตัดสินใจแบบนั้น ซึ่งการตัดสินใจกระทำแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจแบบ (Problem solving) ซึ่งสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดังนี้

ความสนใจในข่าว ▶ นโยบายการนำเสนอข่าว ▶ เหตุการณ์ ▶ รายงานข่าว

กระบวนการดำเนินงานข่าวในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

โดยปกติแล้วในช่วงข่าวต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีจะกำหนดตายตัวไว้แล้ว คือ ข่าวกีฬาอยู่ต่อจากข่าวพยากรณ์อากาศ ในเช้าของข่าวภาคเช้า 6 นาฬิกา, ข่าวกีฬาอยู่ต่อจากข่าวบันเทิงและพยากรณ์อากาศในช่วงของข่าวภาคเที่ยง 12.00 น. , ข่าวกีฬาอยู่ต่อจากข่าวต่างประเทศในช่วงของข่าวภาคค่ำ 18.00 น. , ข่าวกีฬาจะอยู่จะเบรกสุดท้ายของรายการ Hot News ในช่วงของ Hot sport และจะอยู่ต่อจากข่าวต่างประเทศในช่วงของข่าวภาคดึก³⁸ ยกเว้นว่าข่าวโอลิมปิกจะมีเหตุการณ์ที่นักกีฬาของไทยสามารถผ่านเข้ารอบของการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ หรือ นักกีฬาของไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งให้กับประเทศ

กระบวนการทำงานของโต๊ะข่าวกีฬาจากการสังเกตจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรก จะเดินทางไปทำข่าวที่ประเทศกรีซโดยจะเน้นเฉพาะกีฬาที่นักกีฬาไทยลงทำการแข่งขัน แล้วส่งสัญญาณภาพข่าวดังกล่าวมาให้ตามเวลาที่กำหนดไว้ และในส่วนของทีมที่สองจะทำหน้าที่ประสานงานกับทีมข่าวที่ประเทศกรีซ พร้อมทั้งติดตามการแข่งขันภาพรวมทั้งหมด, สรุปเหรียญรางวัลในแต่ละวัน รวมทั้งเสริมในเรื่องของบรรยากาศการเชียร์นักกีฬาที่มีความหวังตามจังหวัดบ้านเกิดของนักกีฬาจะเห็นจากข้อมูลข้างต้นที่มีการรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ตามบ้านเกิดของนักกีฬาจากทีมข่าวนอกสถานีที่ (OB) และความเคลื่อนไหวการณ์ต่างๆที่มีส่งผลต่อการแข่งขันกีฬา

³⁸ ดูรายละเอียดได้จากภาคผนวก

กระบวนการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นจะเป็นไปตามแผนการที่มีการวางไว้โดยที่มการยืดหยุ่นแผนที่ได้วางกันไว้ และไม่มี การข้ามขั้นตอนข้ามขั้นในการบริหาร จะเห็นได้จากการปรับเพิ่มลดรายการข่าวในแต่ละวันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนในการทำงานรัดกุม

ในการทำข่าวในช่วงที่มีการแข่งขันโอลิมปิกของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เมื่อวันที่ 13 – 29 สิงหาคม 2547 เป็นไปอย่างราบรื่นในสายตาของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการทำงานแบบมีการวางแผน โดยมีการประชุมกับแบบในภาวะปกติ การทำงานของฝ่ายข่าวในช่วงนั้นมีแผน มีการประชุมร่วมกัน ผู้ที่ทำหน้าที่รายงานข่าวนอกสถานที่ทำข่าวอย่างเป็นระบบโดยมีนักข่าวประจำจังหวัดมาช่วย ทำให้การทำงานไม่ยุ่งวุ่นวาย และ มีการประสานงานอย่างเต็มที่

สรุป

จากการประมวลกิจกรรมในเวลา 17 วันที่เกิดขึ้น สถานีโทรทัศน์ไอทีวีมีการแทรกข่าวด่วน 11 ครั้ง มีการส่งทีมข่าวไปรายงานสดนอกสถานที่ 6 จังหวัด และเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 6 วัน ตลอดเวลาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

กระบวนการคัดเลือกข่าวโอลิมปิก

เมื่อผู้วิจัยเริ่มเข้าสู่สนามวิจัย เป็นช่วงที่กำลังมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 28 ณ ประเทศกรีซ (วันที่ 13 – 29 สิงหาคม 2547) ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่ได้ลิขสิทธิ์สัมปทานในการถ่ายทอดสดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ โดยทางฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้มีการวางแผนส่งทีมข่าวไปรายงานผลการแข่งขัน ในช่วงเวลาของช่วงกีฬาตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกเดินทางไปรายงานข่าวผลการแข่งขันของนักกีฬาของไทยที่ลงทำการแข่งขัน ณ.ประเทศกรีซ แล้วส่งข่าวและภาพข่าวกลับมาทางอินเทอร์เน็ต ส่วนทีมข่าวที่ 2 จะอยู่ประจำที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีเพื่อมอนิเตอร์ผลการแข่งประจำวันทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยพบว่าทางฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีให้ความสนใจกับนักกีฬาของไทยที่มีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัลเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งยังวางแผนส่งทีมข่าว OB ไปรายงานบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านเกิดของนักกีฬาที่มีความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัล และ ให้นำหน้าในการนำเสนอข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงของข่าวภาคหลักๆของทางสถานี อีกทั้งยังได้มีการวางแผนเพื่อแทรกข่าวด่วนเป็น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และ บรรยากาศในการเชียร์ที่บ้านของนักกีฬา

อีกด้วย ซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบ Problem solving และ Disjoined Incremental แล้วแต่สถานการณ์ข่าวในแต่ละวัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกข่าวโอลิมปิก

ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยเฉพาะวันที่มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขัน ในช่วงของการประชุมข่าวช่วงต่างๆ จะให้ความสำคัญและน้ำหนักในการนำเสนอข่าวโอลิมปิกเป็นพิเศษ โดยบรรณาธิการจะแปลงเหตุการณ์การแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นนำมาทำเป็นข่าวแล้วนำมาออกอากาศ ซึ่งข่าวโอลิมปิกจะไปแย่งชิงพื้นที่เวลาข่าวในเบรกข่าวทั่วไป โดยมีปัจจัยมาจากคุณค่าของข่าวในตัวข่าว ที่ส่งผลให้บรรณาธิการข่าวเลื่อนฐานะข่าวกีฬาที่อยู่ในเบรกสุดท้ายมาอยู่ในช่วงข่าวทั่ว ซึ่งในบางครั้งทำให้บรรณาธิการข่าวต้องตัดสินใจยกข่าวอื่นๆ ในเบรกทั่วไปเพื่อให้เวลาแก่ข่าวโอลิมปิกและควบคุมเวลาในการออกอากาศ

ขณะเดียวกันในช่วงที่มีนักกีฬาของไทยลงทำการแข่งขันและมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลได้สูงก็จะมี การส่งทีมข่าวไปรายงานสดบรรยากาศการเชียร์ที่บ้านของนักกีฬา และทำให้ช่วงของข่าวกีฬาจะได้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเป็นพิเศษ อีกทั้งการที่สถานีฯ ได้ร่วมทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังส่งผลให้รายการอื่นๆ ในภาคช่วงเวลาต้องเลื่อนเวลาในการออกอากาศหรืองดออกอากาศไปชั่วคราวโดยปริยายทำให้ข่าวอื่นที่ไม่ใช่ข่าวโอลิมปิกไม่ได้รับคัดเลือกออกอากาศ

จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นทั้งหมดในบทนี้ พอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าวโอลิมปิกจะขึ้นอยู่กับประเภทของกีฬาซึ่งผันแปรไปตามโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลของนักกีฬาในแต่ละวัน และ บรรณาธิการข่าว และ กองบรรณาธิการข่าว ให้วิธีการตัดสินใจแบบ Problem solving และ Disjoined Incremental แล้วแต่สถานการณ์ข่าวในแต่ละวันที่เกิดขึ้น